




ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 นายนุกูล		 สัญฐิติเสรี

บรรณาธิการ

	 นางนุฎฎษีห์	 ชัยสุวรรณ์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวทัศนีย์	 สมมิตร์	

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์		 ขาวสำาอางค์

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

   ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ  

ภาพกิจกรรม	 	 	 	 	 		 							 		 	 	 ๗

พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 

 พ.ศ. ๒๕๕๖		 	 	 	 		 							 		 	 	 ๒๙ 

       
การประชุมสภา
สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  		 							 		 	 	 ๓๑
 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  			 							 		 	 	 ๓๓
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 	 	 		 							 		 	 	 ๔๐ 
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 	 ๔๕
 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทดลองการออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลของ 
  รัฐสภา 
 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง  เผยเตรียมใช้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ
  ในสมัยประชุมหน้า เพื่อแก้ปัญหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียบบัตรแทนกัน 
 ประธานวุฒิสภา รับฟังข้อมูลความสัมพันธ์ไทย – ปากีสถาน จากเอกอัครราชทูต  
  ณ กรุงอิสลามาบัด 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง  เผยผลงานสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
  มีทั้งพิจารณากฎหมายและกระทู้ถาม 

ปีที่ ๓๘ เล่มที่ ๗๙๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนท่ีสอง  รับย่ืนเร่ืองขอให้ ๒ สภา ผ่าน พระราชบัญญัติ
  กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ ท่ีสมาพันธ์ครูและข้าราชการท่ัวประเทศขอแก้ไข
 ประธานรัฐสภาระบุนักธุรกิจจีนลงทุนในประเทศไทยเกือบแสนล้านช่วยยำ้า
  ความสัมพันธ์ ไทย – จีน 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ระบุสภาเตรียมการในการประชุม
  สมัยสามัญทั่วไป 
 กรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา เสนอรัฐบาลกำาหนดนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐ   
  เน้นการใช้ยางพารามากขึ้น 
 ประธานรัฐสภา มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยประจำาชาติไทยในสมัชชา
  รัฐสภาอาเซียน 
 ประธานรัฐสภา ยืนยัน ไม่ส่งคำาชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
 รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เชื่อ P4P 
  ไม่ใช่ประเด็นเร่งแพทย์ทำาแต้มรักษาคนป่วย
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ให้การรับรอง รองประธานรัฐสภาฮังการี  
  เพื่อกระชับความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศ 
 รัฐสภาลงนามก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่กับ บริษัทซิโน - ไทย 
 กรรมาธิการการแรงงานฯ วุฒิสภา ห่วงสถานการณ์แรงงานไทย หวั่นด้อยกว่า    
  เพื่อนบ้าน
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือคัดค้านกรณีสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับ   
  ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม
 ประธานวุฒิสภา ระบุ รัฐสภาพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมเผยแผ่
  พระพุทธศาสนาสู่ประชาชน 
 ผู้นำาฝ่ายค้านฯ ระบุ เยาวชนต้องเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตประเทศ 
 ประธานวุฒิสภา รับหนังสือจากกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
  ขอเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 อดีตประธานรัฐสภา แนะ ศาลรัฐธรรมนูญให้อำานาจประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 รัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๕ ท่ีสาธารณรัฐสังคมนิยม   
  เวียดนาม
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ต้องการให้โครงการจัดสร้างอาคารเรียน 
  เฉลิมพระเกียรติฯแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
ข่าวต่างประเทศ	 																																														 ๗๔	 		
 เกาหลีใต้ชงงบพิเศษหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ฟื้นเศรษฐกิจ
 นิวซีแลนด์ไฟเขียวเพศเดียวกันแต่งงาน
 ญี่ปุ่นยกเลิกการห้ามหาเสียงออนไลน์



 รัฐสภา“บังกลาเทศ”แต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่
 วุฒิสภาอังกฤษ  ลงมติรับรองร่างกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศ 
  ในการสืบราชสันตติวงศ์
 ฝ่ายค้าน เวเนซุเอลา ยื่นคำาขาด ขอนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่
 “เมียนมาร์” เตรียมแก้กฎหมายเปิดทาง ซูจี ลงเลือกตั้งประธานาธิบดี
 นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไอซ์แลนด์ แพ้เลือกตั้ง 
 รัฐสภากรีซ ลงมติรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปเพื่อให้ได้รับเงินกู้เพิ่มเติมจากอียู
 สภาไซปรัส ลงมติฉิวเฉียด รับเงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจากอียู
 ลิเบียผ่านร่างกฎหมายแบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสมัยกัดดาฟี
  ผู้นำาพรรคฝ่ายค้านมาเลเซีย ประกาศพร้อมเปิดเผยหลักฐานสำาคัญ
  มัดตัวรัฐบาลมาเลเซียโกงเลือกตั้ง
 ชาวบัลแกเรียออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารอบแรก
 เวียดนาม เลือก “สมาชิกดีกรีจบจากอเมริกา”ร่วมคณะ โปลิตบูโร เป็นครั้งแรก 
 มาเลเซีย เผยโฉมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 	 		 							 		 	 	 	๙๐  
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการคมนาคม  สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร    
 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้อำานาจกระทรวงการคลัง
  กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....   
  วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร



การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ																																 		๑๑๑
 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟู
  การพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

เปิดโลกรัฐสภา	 																																																							 ๑๒๑	 		
 สาธารณรัฐแอลเบเนีย Republic of Albania

ก้าวทันกฎหมาย	 																																																					 ๑๒๙
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๖)
  พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพเก่าเล่าเรื่อง                 ๑๓๔	 		
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องน่ารู	้																																														 													 ๑๓๙
 การออกเสียงประชามติ (Referendum)
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ประธานรัฐสภาร่วมรับประทานอาหารกับ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
	 วันพฤหัสบดีที่ 	 ๑๘	 เมษายน	 ๒๕๕๖																																																																																					
เวลา	 ๑๘.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ประจำาประเทศไทย	 นายสมศักด์ิ																																																																																					
เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภา																																																																																								
ผู้แทนราษฎร	 ร่วมรับประทานอาหารกับ	 นายก่วน	 มู่                                                                     
เ อกอั ครราชทูตสาธารณรั ฐประชาชนจีนประจำ า
ประเทศไทย
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ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการออกอากาศโทรทัศน์รัฐสภา

ระบบดิจิตอล

 
	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	 เมษายน	๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๓๐	นาฬิกา	 บริเวณห้องโถง			
ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา ๑ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการออกอากาศโทรทัศน์รัฐสภา															
ระบบดิจิตอล	โดยการทดลองการออกอากาศในคร้ังน้ี	เป็นการร่วมมือระหว่างโทรทัศน์รัฐสภา
และบริษัท	อสมท.	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิตอล
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ

 
	 วันศุกร์ที่	 ๑๙	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง										
ชั้นล่าง	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		จรรย์โกมล		รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	
เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ	คร้ังท่ี	๕	เร่ือง	“หลากหลายทางเพศกับกฎหมาย
การจดทะเบียนคู่ชีวิตของไทย”	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต	พ.ศ.	....
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ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-อาร์เจนตินา เยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

 
	 นายไตรรงค์	 สุวรรณคีรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธาน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เจนตินา	 และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ	
ไทย-อาร์เจนตินา	รวม	๙	คน	 เดินทางเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินา	ระหว่างวันท่ี	๒๐-๒๘													
เมษายน	 ๒๕๕๖	 โดยได้เยี่ยมคารวะและพบปะสนทนากับ	 Ms.Norma	 Abdala	 de	
Matarazzo	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอาร์เจนตินา	 Ms.	 Maria	 Eugenia 
Zamarreno	 ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอาร์เจนตินา-อาเซียน	 และนาย	 Guillermo													
Ramon	 Carmona	 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 ณ	 อาคารสำานักงาน
สภาผู้แทนราษฎร	
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	 พร้อมกันนี้	 ได้เข้าร่วมและพบปะสนทนากับบริษัท	 INVAP	 และคณะผู้แทน			
กระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเล้ียงรับรองอาหารคำ่า        
โดยมีนายเมธา	 พร้อมเทพ	 เอกอัครรราชทูต	 ณ	 กรุงบัวโนสไอเรส	 เป็นเจ้าภาพ	
ณ	 ทำาเนียบเอกอัครราชทูตฯ	 พร้อมท้ังเย่ียมชมสถานท่ีสำาคัญ	 เช่น	 ทำาเนียบประธานาธิบดี	
สามเหลี่ยมปากแม่นำ้า	อนุสาวรีย์ธง	ฯลฯ	และรับฟังข้อมูลการบริหารท่าเรือ
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ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คูเวต เยือนรัฐคูเวต

 
	 นางนาถยา	 เบ็ญจศิริวรรณ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธาน									
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา	ไทย-คูเวต	และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ	ไทย-คูเวต	รวม	๑๐	คน
เดินทางเยือนรัฐคูเวตอย่างเป็นทางการ	ระหว่างวันท่ี	๒๒-๒๖	เมษายน	๒๕๕๖	โดยเข้าเย่ียม
คารวะและพบปะสนทนากับ	H.E.	Dr.	Nayef	 Falah	Al-Hajraf,	Minister	 of	Education	
and	Minister	of	Higher	Education	ณ	อาคารกระทรวงศึกษาธิการ	รัฐคูเวต
	 พร้อมทั้ง	 พบปะสนทนากับ	H.E.	Mr.	Ali	Fahad	Al-Rashed	ประธานสภา
แห่งชาติรัฐคูเวต	ณ	อาคารรัฐสภา	
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 จากน้ัน	เข้าเย่ียมคารวะ	Hon.	Dr.	Ali	Umairi	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
คูเวต-ไทย	 และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ	 ไทย-คูเวต	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 พร้อมทั้งพบปะ
สนทนากับประธานสมาคมวัฒนธรรมและสังคมสตรี	 	 Chairman	 and	 members	 of	 Women’s	
Culture	and	Social	Society	ณ	ห้องรับรองสมาคมวัฒนธรรมและสังคมสตร	ีพบปะสนทนา
กับนักเรียนไทยในคูเวต	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงคูเวตซิตี	 และในโอกาสเดยีวกันนี้                                                                                                              
ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน	 โดย Dr. Ali Umairi ประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาคูเวต-ไทย	 เป็นเจ้าภาพ	 ณ	 โรงแรม	 Sheraton	 Hotel	 จากนั้นเข้าร่วมงาน
เลี้ยงรับรองอาคารคำ่า	 โดยนายสุรศักดิ์	 เจือสุคนธ์ทิพย์	 เอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงคูเวตซิต ี                                                                                                        
เป็นเจ้าภาพ	 ณ	 ร้านอาคาร	 Oriental	 cuisine	 และได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำาคัญต่าง ๆ	
ของรัฐคูเวต	เช่น	อาคารรัฐสภา	ศูนย์วิทยาศาสตร์	ฯลฯ
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมทำาบุญตักบาตรมหาบุญมหากุศล

 
	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๑	 เมษายน	๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๗.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 อาคารสโมสร
รัฐสภา	นายสุวิจักขณ์	 	นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วยข้าราชการ																									
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมทำาบุญตักบาตรมหาบุญมหากุศล	
หลวงพ่อสายทอง	เตชะธัมโม	พระสุปฏิปันโน	แห่งวัดป่าห้วยกุม	จังหวัดชัยภูมิ



15

รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่สอง รับยื่นหนังสือจากสมาพันธ์ 

สมาคมครูแห่งประเทศไทย

 
	 วันพุธที่	 ๒๔	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๒.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณหน้าห้อง
ประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร																							
คนท่ีสอง	รับย่ืนหนังสือจากสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย	นำาโดย	นายประวิทย์	 บึงไสย์  
เลขาธิการสมาพันธ์ฯ	เพ่ือขอให้สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภา	สนับสนุนและผ่านพระราชบัญญัติ
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	(กบข.)	พ.ศ.	๒๕๓๙
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ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการ

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

 
	 วันอังคารที่	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๑.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม																	
งบประมาณ	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 	 เกยีรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา และ
ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
พร้อมอาคารประกอบระหว่างสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 โดย	 นายสุวิจักขณ์		
นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้ลงนามกับบริษัทซิโน-ไทย	 เอ็นจิเนยีริ่ง									
แอนด ์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และนายภาคภูม ิ ศรชีำาน ิ กรรมการผู้จัดการฯ	
เป็นผู้ลงนาม	
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองรองประธานรัฐสภาฮังการี

 
	 วันอังคารที่	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๑.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง													
ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	
ให้การรับรอง	H.E.	Dr.Janos		Lotorczai	รองประธานรัฐสภาฮังการ	ีพร้อมด้วย	H.E.	Dr.	
Zsolt		Semjen	รองนายกรัฐมนตรีฮังการี	และสมาชิกรัฐสภาฮังการ	ี
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สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 
	 วันพุธที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการ														
สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างประจำา
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	ณ	ศาลาศิริราช	๑๐๐	ปี	โรงพยาบาลศิริราช
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

 
	 วันพุธที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๘.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณอาคารรัฐสภา	
๑	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทน												
ราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ และการใช้พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ	
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
คณะกรรมการ	ก.ร.	ฝ่ายการเมือง	ฝ่ายข้าราชการประจำา	ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
และสื่อมวลชน
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ประธานวุฒิสภาร่วมตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี

 
	 วันพฤหัสบดีที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๗.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์	 รัชกาลที่	 ๗	 นายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 นายจเร		
พันธุ์เปรื่อง	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 และข้าราชการของ
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมตักบาตรพระสงฆ์	จากน้ัน	เวลา	๐๘.๓๐	นาฬิกา 
ณ	ห้องประชุมรัฐสภา	ช้ัน	๒	อาคารรัฐสภา	๑	ประธานวุฒิสภา	เป็นประธานในพิธีสวดมนต์
ถวายเป็นพุทธบูชา	 เนื่องในโอกาสกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี	 ๒,๖๐๐	 ปี	 แห่งการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า	ปีท่ี	๒	
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำาปี ๒๕๕๖ 

 
	 วันศุกร์ที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องโถง	 ชั้น	 ๑	
อาคารรัฐสภา	๑	นายสุวิจักขณ์		นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๖ “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	
จำากัด”
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ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สมาคมแต้จิ๋ว 

แห่งประเทศไทย 

 
	 วันศุกร์ที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๘.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 สมาคมแต้จิ๋ว												
แห่งประเทศไทย ถนนจันทน์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์	
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ	
๗๕	ปี	สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
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ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำาฝ่ายค้านฯ 

พบประชาชน

 
	 วันศุกร์ที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม
กรรมาธิการหมายเลข	 ๒๑๓-๒๑๖	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 นายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการ “ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา																														
ผู้แทนราษฎรพบประชาชน	 (เยาวชน)	 ก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตเยาวชนไทย	 ค.ศ.	 ๒๐๒๐”	
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ประธานรัฐสภาเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี

 
	 นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร	
พร้อมทั้งคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ 
ระหว่างวันที่	๖-๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ

อำานวยการจัดสร้างอาคารเรียน สำาหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
	 วันพฤหัสบดีที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุม
กรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ นายเจริญ จรรย์โกมล	
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนท่ีหน่ึง	เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
จัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติฯ
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมฯ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 
	 วันศุกร์ที่	 ๑๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง												
ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ	 จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง																																																																																																																	
ให้การรับรอง	 Mr.	 Frederic	 Cuvillier	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม																					
การพัฒนาที่ยั่งยืนและพลังงาน	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ร่วมบรรยาย “การปฏิรูปกฎหมาย”

 
 วันอังคารท่ี	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น                                                   
ถ.วิภาวดีรังสิต	 กรุงเทพฯ	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	
ร่วมบรรยายในหัวข้อเร่ือง	 การปฏิรูปกฎหมาย	 “สร้างความเป็นธรรม	 ขจัดความเหล่ือมลำา้”	
ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงตน

 
	 วันพุธท่ี	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 ณ	 บริเวณห้องโถงช้ันล่าง	อาคารรัฐสภา	 ๑										
นางเยาวภา วงศ์สวัสด์ิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่	 พรรคเพ่ือไทย
แสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



พระราชกฤษฎีกา

ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ

พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
 โดยที่ทรงพระราชดำาริว่า ตามที่ได้ตราพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ 
จะสิ้นกำาหนดสมัยประชุมในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สมควรจะปิดประชุมได้แล้ว 
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๘๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎกีา
ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน                                                                                                       
พ.ศ. ๒๕๕๖       

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
         นายกรัฐมนตรี
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สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๑๘	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายสมศักดิ์	เกยีรติสุรนนท์	ประธาน
รัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๔	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา																							
และนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานรัฐสภา	 ขึ้นบัลลังก์	 ประธานรัฐสภากล่าว
เปิดประชุมและได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง	 การถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุรัฐสภา
และโทรทัศน์รัฐสภาเป็นครั้งแรกที่จะมีการนำาโปรแกรมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร																						
การประชุมวุฒิสภา	 และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 และโปรแกรมรายการต่าง	 ๆ													
ของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอล	 โดยร่วมกับ																																																																																																
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	หรือ	MCOT
	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ต่อจากนั้น	 ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ														
เรื่องด่วน	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๓	เมษายน	๒๕๕๖	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)
พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	
วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	 และ
ยกเลิกมาตรา	๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔)	ซึ่ง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และสมาชิกวุฒิสภา	
จำานวน	๓๐๘	คน	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)
(สำาเนา)
	 ๒.	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)
พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๙๐)	 ซึ่ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิก
วุฒิสภา	จำานวน	๓๑๔	คน	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒)
	 ๓.	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)
พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา	๖๘	และมาตรา	๒๓๗)	ซ่ึง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
และสมาชิกวุฒิสภา	จำานวน	๓๑๑	คน	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระเรื่องด่วนที่	๓)
	 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	 ที่ประชุมได้ลงมติกำาหนดการแปรญัตติ
ภายใน	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ข้อ	๙๖
	 เลิกประชุมเวลา	๑๑.๓๗	นาฬิกา
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	 เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 ม	ี การประชุม													
สภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๒๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมีนายวิสุทธ์ิ		ไชยณรุณ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	
๑๓.๔๓	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว																	
นายวิสุทธิ์	ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทน	ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด						
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๖	
และข้อ	๑๕๕	ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า	๓	กระทู้	เป็นการเฉพาะคราวในการ
ประชุมครั้งนี้	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ
กระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายรณเทพ	 อนุวัฒน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																	
จังหวัดชลบุรี	 พรรคพลังชล	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนทางหลวง												
หมายเลข	๓๑๕	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ซึ่ง	รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายวรงค์	 เดชกิจวิกรม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร												
จังหวัดพิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ผลการตรวจสอบการระบายข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ	(จีทูจี)	และปัญหาโครงการรับจำานำาข้าว	ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซ่ึง	รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์	(นายณัฐวุฒิ	ใสยเกื้อ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายชินวรณ์	 บุณยเกียรติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคล							
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา																																																																											
ตำาแหน่งครูผู้ช่วย	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ																																									
(นายเสริมศักดิ์	 พงษ์พานิช)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ๔.	 กระทู้ถาม	 ของ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา	 ธนาดิเรก	 สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	กรุงเทพมหานคร	พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	ความตั้งใจของรัฐบาล	ในการเสนอตัว
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก	World	Expo	2020	ถาม	นายกรัฐมนตร	ี
ซึ่ง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 (นายสมศักย์	 ภูรีศรีศักดิ์)	 ได้รับ									
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางมนพร	 เจริญศรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																				
จังหวัดนครพนม	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 แนวทางการจัดตั้งสถานศึกษาประเภทอาชวีศึกษา
ในอำาเภอที่ไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔																																																																																																															
ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๔	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีท่ี	๒๑	มนีาคม	๒๕๕๖	ถาม	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	(นายเสริมศักดิ์	
พงษ์พานิช)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
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	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																					
จังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบท	 หมายเลข				
สน	 ๒๐๑๑	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่ง	 รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	(นายประเสริฐ	จันทรรวงทอง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายเจือ	 ราชสีห์ 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสงขลา	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ																					
ห้าแยกนำ้ากระจาย	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 ถาม	 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
	 ๔.	 กระทู้ถาม	ของ	นายนิรมิต	สุจารี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดร้อยเอ็ด 
พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	โครงการสถานีสูบนำ้าด้วยไฟฟ้า	บ้านกุดกว้าง	วังยาว	ตำาบลวังสามัคค	ี
อำาเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่ง	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นายศิริวัฒน์	ขจรประศาสน์)	ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม	เพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	
และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ให้รองเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง		 เป็นรองนายกรัฐมนตรอีกีตำาแหน่งหนึ่ง
	 (๒)	นายสมศักย์	ภูรีศรีศักดิ์		 เป็นรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
	 	 	 	 	 	 	 และกีฬา
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๖	เป็นต้นไป
	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง
ต่าง	ๆ	ดังนี้
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	 ๑.	 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	ลงวันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๖	เรื่อง	ให้ผู้มชีื่ออยู่
ในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 คือ	 นายชวนนท์	 อินทรโกมาลย์สุต	 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	ลำาดับที่	๔๙	พรรคประชาธิปัตย์แทน	นางผุสด	ีตามไท
	 ที่ประชุมรับทราบ	และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนำา	สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว	 ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	 ตามมาตรา	 ๑๒๓	
ของรัฐธรรมนูญฯ	ดังนั้น	ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๔๙๘	คน
	 ๒.	 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา	จำานวน	๓	เรื่อง
	 	 (๑)	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒๐	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๒๕	
มีนาคม	๒๕๕๖	ได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 	 ๑)		 ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาง							
แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๑๐	 เมษายน	
๒๕๕๖	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 	 	 ๒ ) 	 ล งมติ เห็ นชอบด้ วยกับร่ า งพระราชบัญญัติ เปลี่ ยนชื่ อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทน
ราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
	 	 (๒)	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๒๖	
มีนาคม	๒๕๕๖	ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกฬีาอาชพี	พ.ศ.	 ....	
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
	 ๓.	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำาเรื่อง	 ขออนุญาตสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	นายครรชิต	ทับสุวรรณ	ในระหว่าง
สมัยประชุม	ออกจากระเบียบวาระการประชุม	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	๑๗๙	วรรคสอง
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 จำานวน								
๕	ครั้ง	คือ
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	 ครั้งที่	 ๓๓	 เป็นพิเศษ	วันจันทร์ที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๕
	 ครั้งที่	 ๓๔	 เป็นพิเศษ	วันอังคารที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๕
	 ครั้งที่	 ๓๕	 เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๕
	 ครั้งที่	 ๓๖	 เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๕	และ
	 ครั้งที่	 ๓๗	 วันพฤหัสบดีที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๕
	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๕	ครั้งดังกล่าว
	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระเรื่องที่																																																																																																					
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๑)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก									
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๒๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธท่ี	๒๗ 
มีนาคม	๒๕๕๖
	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้											
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	จำานวน	๓๑	คน	เพื่อพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ	
ประกอบด้วย
	 	๑.	 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์	ศิรินิล		 	๒.	 ศาสตราจารย์สมคิด	เลิศไพฑูรย์
	 	๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร	ลีปรีชานนท์	๔.	 นายขจร	จิตสุขุมมงคล
	 	๕.	 นายอภิมุข	สุขประสิทธิ์		 	๖.	 นายนริศร	ทองธิราช
	 	๗.	 นายปิยวัฒน	พันธ์สายเชื้อ		 	๘.	 นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม
	 	๙.	 นายอดิศร	เพียงเกษ		 ๑๐.	 นางนันทนา	ทิมสุวรรณ
	 ๑๑.	 นางบุญรื่น	ศรีธเรศ		 ๑๒.	นางสาวตวงรัตน์	โล่ห์สุนทร
	 ๑๓.	นางวราภรณ์	ตั้งภากรณ์		 ๑๔.	นายดิสทัต	คำาประกอบ
	 ๑๕.	นายสุรสาล	ผาสุข		 ๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ	กุลดิลก
	 ๑๗.	นายชัยวัฒน์	ทรัพย์รวงทอง		 ๑๘.	นางสาวขัตติยา	สวัสดิผล
	 ๑๙.	นายสหรัฐ	กุลศรี		 ๒๐.	 นายอรรถวิชช์	สุวรรณภักดี
	 ๒๑.	นายสุทัศน์	เงินหมื่น		 ๒๒.	นายอภิชาต	การิกาญจน์
	 ๒๓.	นายชินวรณ์	บุณยเกียรติ		 ๒๔.	นายเจริญ	คันธวงศ์
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	 ๒๕.	นายอานุภาพ	ธีรณิศรานนท์		 ๒๖.	นายฉัตรพันธ์	เดชกิจสุนทร
	 ๒๗.	นายณัฏฐ์	บรรทัดฐาน		 ๒๘.	นายชวรัตน์	ชาญวรีกูล
	 ๒๙.	นายยืนหยัด	ใจสมุทร		 ๓๐.	 นายกรวรี์	ปริศนานันทกุล
	 ๓๑.	นายอุกฤษณ์	ตั๊นสวัสดิ์
	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน
	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นำา
ระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ
	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปราม																
การฟอกเงินและยาเสพติด	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบยีบวาระที่	๗.๖)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายอิสรา	 สุนทรวัฒน์	 เป็นกรรมาธิการแทน																								
พลเอก	พิชาญเมธ	ม่วงมณี
	 ๒.	 ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับท่ี	..)	
พ.ศ.	....	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๗)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายมานิตย์	 จิตต์จันทร์กลับ	 เป็นกรรมาธิการแทน	
นางสาววิไลวรรณ	แซ่เตีย
	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี														
ผู้สูงอายุและผู้พิการ	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบยีบวาระ)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายชวนนท์	 อินทรโกมาลย์สุต	 เป็นกรรมาธิการแทน	
นางผุสดี	ตามไท
	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม												
เพื่อขอให้นำาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมือง	 การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 นายวรชัย	 เหมะ	
กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๒๓)	 ขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา
ก่อนลำาดับที่	 ๒)	 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ	
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
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	 ก่อนเลิกประชุม	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ให้รองเลขาธิการ								
สภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ให้ที่ประชุมรับทราบ
	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๑๑	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	....
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	มีการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒๔	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เป็นพิเศษ		
โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม
เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา
	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	
ขึ้นบัลลังก์
	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 คือ	 รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจ																																																																																																								
บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายในกำาหนดเวลา	 ๑๕	 วัน														
ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖๕	วรรคสาม	จำานวน	๓	กระทู้	
	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วุฒิสภา	จำานวน	๒	ครั้ง	ดังนี้	
	 ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารท่ี	๘	มกราคม	๒๕๕๖	และ
	 ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๖
	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสองครั้งดังกล่าว	
	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๐	 (๒)	 ให้เปลี่ยน
ระเบียบวาระการประชุม	 โดยเลื่อนเรื่องด่วนที่	 ๒	 มาพิจารณาก่อน	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	
ประธานวุฒิสภาจึงได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	
ตามลำาดับ	ดังนี้	
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วน
ที่	๒)	ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรยีงตาม
ลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สาม	 เห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 และมมีติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ
พิจารณาดำาเนินการต่อไป
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติ
การตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำา้โขงตอนบน	The	GMS	Agreement)	ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	
แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และได้ลงมติในวาระที่สาม	ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....																	
(เรื่องด่วนที่	 ๑)	 ประธานวุฒิสภา	 และรองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกัน			
ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภา
ครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	
เรื่องที่ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น		ๆ
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	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวสรุปผลการดำาเนินงาน																				
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 (วันศุกร์ท่ี	 ๒๑	
ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ถึงวันศุกร์ที่	 ๑๙	 เมษายน	 ๒๕๕๖)	 โดยมกีารประชุมวุฒิสภาทั้งสิ้น												
๒๔	ครั้ง	และมีผลการดำาเนินงานในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
ผลการดำาเนินงานด้านกฎหมาย

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติ

	 	 ๑.๑	ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
	 	 	 โดยในจำานวนนี้	ประกอบด้วย	 จำานวน	๒๑	 ฉบับ
	 	 	 -	 วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	๑๑		 ฉบับ
	 	 	 -	 วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 		 เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา	จำานวน			๕	 ฉบับ
	 	 	 -	 วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแต่สภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 		 ไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
	 	 	 		 จึงมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน
	 	 	 		 และทั้งสองสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
	 	 	 		 ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	จำานวน		๕	 ฉบับ	
	 	 ๑.๒		ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม
	 	 	 	สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยและมกีารตั้ง
	 	 	 	คณะกรรมาธิการร่วมกัน	โดยในจำานวนนี้	
	 	 	 	ประกอบด้วย		 จำานวน		๕	 ฉบับ
	 	 	 	-	คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
	 	 	 		 วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
	 	 	 		 ของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
	 	 	 		 และรอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 จำานวน		๒	 ฉบับ
	 	 	 	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	
	 	 	 		 	 จำานวน		๒	 ฉบับ
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	 	 ๑.๓		วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	และรอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	
	 	 	 		 	 จำานวน		๑๐	 ฉบับ
	 	 ๑.๔		อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 	 		 	
	 	 	 		 	 จำานวน				๒	ฉบับ
 ๒. พระราชกำาหนด

	 	 -	 วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำาหนด	 จำานวน				๑	ฉบับ	
ผลการดำาเนินงานด้านกระทู้ถาม

	 มีกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุม	 จำานวน	 ๑๓๔	กระทู้
	 -	 ตอบแล้ว	 จำานวน			๓๐	กระทู้
	 -	 ค้างตอบ	 จำานวน	๑๐๓	กระทู้
	 -		 ตกไป	 	 จำานวน				๑		กระทู้
	 มีกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา	 จำานวน		๑๕		กระทู้
	 -	 ตอบแล้ว	 จำานวน				๗		กระทู้
	 -	 ค้างตอบ	 จำานวน				๘		กระทู้
	 -	 ตกไป	 	 จำานวน				-		กระทู้
ผลการดำาเนินการด้านอื่น ๆ 

	 -	 พิจารณาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งใด	ๆ	
	 	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ	หรือกฎหมายอื่น	ๆ		จำานวน	๔	ครั้ง
	 ต่อมา	ประธานของที่ประชุมได้ให้เลขาธิการวุฒิสภา	อ่านพระบรมราชโองการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๔๔	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	....

 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติ
การตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใน																	
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)	
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ทดลองก�รออกอ�ก�ศโทรทัศน์ดิจิตอลของรัฐสภ� 

                
	 วั นที่ 	 ๑ ๘ 	 เม ษ า ย น 	 ๒ ๕ ๕ ๖																			
นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิด																																																																											
ทดลองการออกอากาศโทรทัศน์รัฐสภาระบบ
ดิจิตอล	 โดยกล่าวว่า	 โทรทัศน์รัฐสภาถือเป็นสื่อ
ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่ภารกิจ
การดำาเนินงานของรัฐสภา	 และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 ดังนั้น																																																							
การทดลองการออกอากาศโทรทัศน์รัฐสภา
โดยเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล																																																																																																						
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ครั้งนี้	 นับเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีทำาให้รัฐสภามีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชน
มากขึ้น	 ในโอกาสนี้รัฐสภาขอขอบคุณคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	และ	บริษัท	 อสมท	จำากัด	(มหาชน)	ที่ได้ให้การ
อนุเคราะห์กับโทรทัศน์รัฐสภาในการมีส่วนร่วมทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอลเป็น
ครั้งแรกของประเทศไทยด้วย	 พร้อมกันนี้ หวังว่าภายใน ๔ ปีข้างหน้า รัฐสภาจะมีสื่อ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่เข้าถึงประชาชนได้ท้ังประเทศ	 ซ่ึงจะทำาให้ประชาชนเข้ามามี											
ส่วนร่วมทางการเมืองกับรัฐสภาไทย	 ตลอดจนสร้างความม่ันคงในระบอบประชาธิปไตย
ได้ง่ายย่ิงข้ึน	 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป	 การทดลอง
ออกอากาศโทรทัศน์รัฐสภาระบบดิจิตอลนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรัฐสภา จากระบบ
อนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบ
โทรทัศน์	 โดยรัฐสภาได้ร่วมเป็นพันธมิตรใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กับ บริษัท	 อสมท จำากัด (มหาชน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้	
ประธานรัฐสภาได้กดปุ่มเชื่อมสัญญาณการออกอากาศ และได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ					
ในระหว่างการประชุมถึงการทดลองออกอากาศถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบดิจิตอลเป็นครั้งแรกด้วย
	 ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวยังจัดกิจกรรม “ทดลองการออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล
ของรัฐสภา”	 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณห้องโถง	 อาคารรัฐสภา ๑ ประกอบด้วย การเสวนา	 โดย
นายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภา		นายเอนก	เพ่ิมวงศ์เสนีย์		กรรมการผู้จัดการใหญ่																												
บริษัท	 อสมท	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 พันเอก	 นที	 ศุกลรัตน์	 รองประธานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	โดย	นายเอนก	กล่าวว่า	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	เป็นหน่วยงานกลาง
ที่ให้ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโทรทัศน์สาธารณะของประเทศ	 ซึ่งได้ให้สถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภาร่วมใช้โครงข่ายระบบโทรทัศน์ดิจิตอล	เนื่องจากสถานวีิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการออกอากาศ	 ซึ่งจะได้มีความร่วมมือในด้านเนื้อหา							
สาระรายการ	 และกิจกรรมร่วมกันต่อไป	 ขณะนี้	 บริษัท	 อสมท	 จำากัด	 (มหาชน)	
ได้มีการวางโครงข่ายระบบโทรทัศน์ดิจิตอลครอบคลุมท่ัวกรุงเทพฯ	และพ้ืนท่ีต่างจังหวัด	เช่น	
เชียงใหม่	ขอนแก่น	และได้ทดลองวางระบบในพื้นที่ต่าง	ๆ		เช่น	บนภูเขา	เพื่อที่จะศึกษา
ถึงความเหมาะสมในการวางระบบให้เหมาะสมที่สุด
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	 จากนั้น	 พันเอก นที	 ได้กล่าวถึงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลของ
รัฐสภาว่า	 ได้ดำาเนินการเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลแล้ว	 ๙๕%	
ยังเหลือเพียงกระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่จะตามมาคือ	 กระบวนการทดลองออกอากาศทดสอบ

ใน	 ๗	 จังหวัด	 และหลังจากนี้ก็จะมีการมอบ
ใบอนุญาตโครงข่าย	 สำาหรับในส่วนของช่อง
รายการจะมีการแบ่งออกเป็น	 ๓	 ลักษณะ	
คือ	 กิจการบริการธุรกิจ	 ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยสาธารณะ	 และส่วนรัฐสภา
กับประชาชน	 และในขณะนี้สิ่งแรกที่	 กสทช.	
จะต้องดำาเนินการสำาหรับการปรับปรุงระบบ
โทรทัศน์ให้เป็นระบบดิจิตอล	 คือ	 ดำาเนินการ									

ในส่วนที่เป็นเสารับสัญญาณโครงสร้างพื้นฐานให้ออกจากระบบก่อน	 รวมถึงจะออก
ใบอนุญาตช่องโทรทัศน์สาธารณะให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ซ่ึงการกำากับดูแลโทรทัศน์ดิจิตอล
จะเป็นเช่นเดียวกับการกำากับดูแลโทรทัศน์อนาล็อกทุกประการ	พันเอก นท	ีกล่าวปิดท้าย	
ฝากถึงประชาชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระบบเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ดิจิตอล	
ว่า	 หากประชาชนต้องการรับชมในระบบดิจิตอล	 ก็เพียงแค่ติดตั้ง	 Set	 Top	 Box	 เพื่อ
รองรับดิจิตอล และจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบทีวีไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย	
เพียงแต่ในอดีตที่มีการเปลี่ยนจากโทรทัศน์ขาวดำาเป็นโทรทัศน์สี วิวัฒนาการไม่ได้ก้าวลำ้า
เหมือนสมัยนี้เท่านั้น
 นอกจากน้ี สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  ยังได้จัด
กิจกรรม “๑๙ ปี	 วิทยุรัฐสภา” โดยมีการเปิดตัวแนะนำารายการ ๓ วิป ประกอบด้วย			
คุยกับวิปรัฐบาล	 คุยกับวิปฝ่ายค้าน	และคุยกับวิปวุฒิสภา		รวมถึงเปิดตัวแนะนำารายการ
สภาสนทนา โดยนายถาวร จุลตามระ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุกระจายเสียง	 และเป็น																																																																																																																
อดีตผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาคนแรก ร่วมพูดคุยในการเปิดตัว
รายการสภาสนทนาด้วย สำาหรับกิจกรรมดังกล่าว	 ยังมีการตามหาแฟนพันธ์ุแท้																																									
วิทยุรัฐสภา	 กิจกรรมเย่ียมชมห้องประชุมรัฐสภา	 และกิจกรรม “ใครฟังวิทยุรัฐสภา	
มารับของที่ระลึก”	ซึ่งสถานีฯ	ได้เตรียมของที่ระลึกไว้มอบให้กับผู้เข้าร่วมงานมากมาย
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พระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ แต่งตั้งรองประธ�นวุฒิสภ� คนที่สอง 

 
 เม่ือวันท่ี	๒๒	เมษายน	๒๕๕๖	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 โดยท่ี นางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	 จันทร์รัตนปรีดา                                                                                                          
รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ลาออกจากตำาแหน่ง	 และวุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่	 ๙													
เมษายน	 ๒๕๕๖	 เลือกนายอนันต์	 อริยะชัยพาณิชย์	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดสุรินทร์	
เป็นรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 จึงได้แต่งตั้งให้นายอนันต์	 อริยะชัยพาณิชย์	
เป็นรองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง		ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๒๔		ประกาศ	ณ	วันท่ี	 
๒๒	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖	เป็นปีท่ี	๖๘	ในรัชกาลปัจจุบัน	โดยมี	นางสาวย่ิงลักษณ์	ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี	เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนที่หนึ่ง  เผยเตรียมใช้เครื่องสแกนล�ยนิ้วมือ

ในสมัยประชุมหน้� เพื่อแก้ปัญห�สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเสียบบัตรแทนกัน 

	 วันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๕๖	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	
คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการมองรัฐสภา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถึงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สมัยสามัญนิติบัญญัติท่ีผ่านมา	โดยเฉพาะปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ	และการเสียบบัตรแทนกัน																																																																														
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	ว่า	ขณะน้ีได้ส่ังการให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                                                                                                        
ศึกษาถึงการนำาระบบสแกนนิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งคาดว่าจะนำา

มาใช้ได้ทันในช่วงเปิดประชุมสมัยสามัญ
ทั่วไปเดือนสิงหาคมนี้	 ส่วนข้อซักถาม
เรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของ	 ส.ส.																								
ในการประชุม	 อาทิ	 ความก้าวร้าว ใช้คำาพูด
ไม่เหมาะสม	 กล่าวเสียดสีระหว่างกันน้ัน	                                                       
ตนในฐานะประธานในที่ประชุมได้ทำ า
หน้าที่ควบคุมการประชุมด้วยการใช้
มาตรการตั้งแต่ตักเตือนจนถึงเชิญออก	

อย่างไรก็ตาม	ยอมรับว่าประธานในท่ีประชุมไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าจะมีเหตุใดเกิดข้ึน																																																																																																																								
แต่ทุกนัดประชุมสำาคัญได้เตรียมความพร้อมด้วยการเชิญตัวแทนจากฝ่ายค้านและรัฐบาล
มาร่วมทำาความเข้าใจและขอความร่วมมือในการประชุมด้วยการไม่กล่าวเสียดสีระหว่างกัน	
และไม่กล่าวพาดพิงบุคคลภายนอก
	 ท้ังน้ี	 นายเจริญ	 ได้ตอบข้อซักถามถึงกรณีท่ีหลายคร้ังถูกวิจารณ์ถึงความไม่เป็น		
กลางระหว่างทำาหน้าที่ประธานการประชุมด้วยว่า	การทำาหน้าที่ประธานนั้นไม่ง่าย	 แต่ขอ
ยืนยันว่าได้ยึดตามข้อบังคับการประชุม	 ซึ่งเป็นกติกาที่ใช้ในการประชุมอยู่แล้ว	 การจะ
ทำาให้ถูกใจทุกฝ่ายคงเป็นไปไม่ได	้ เพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งประท้วง	 ตนจะประมวลข้อเท็จจริง																																																																																																																									
และวินิจฉัยตามข้อบังคับ	 หากเป็นไปตามฝ่ายประท้วง	 อีกฝ่ายย่อมไม่พอใจ	 แต่หากวินิจฉัย
ในทางกลับกัน	 อีกฝ่ายก็ไม่พอใจ	 ทั้งหมดนั้นถือเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่รู้ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น	 บางวันบรรยากาศเป็นไปด้วยดี	 บางวันมีการทะเลาะกัน	 แต่เมื่อออกจากห้อง
ประชุม	ส.ส.	บางส่วนได้ออกมาขอโทษ	และพูดคุยกันตามปกติ
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ประธ�นวุฒิสภ� รับฟังข้อมูลคว�มสัมพันธ์ไทย - ป�กีสถ�น 

จ�กเอกอัครร�ชทูต ณ กรุงอิสล�ม�บัด 

	 วันที่	 ๒๓	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายนิคม																																																																								
ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 กล่าวระหว่างการนำา
คณะสมาชิกวุฒิสภาไทยเข้ารับฟังการบรรยาย
สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย	 -	 ปากีสถาน																					
จากนายมาวิน	 ตันอรรถนาวิน	 เอกอัครราชทูต														
ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	
ณ ที่ทำาการสถานทูตไทยประจำากรุงอิสลามาบัด ว่า การเดินทางเยือนปากีสถานในครั้งนี้	
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองชาติให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง		
เพื่อเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและโอกาสของประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ในประเทศ
ปากีสถานด้วย	ด้านนายมาวิน	ตันอรรถนาวิน	กล่าวว่า	ปากสีถานเป็นประเทศที่ต้องการ
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากประเทศอื่น เนื่องจากยังเป็นประเทศที่ขาดแคลน
ในหลายด้าน	 อาทิ	 พลังงานและระบบสาธารณูปโภคท่ีจำาเป็น โดยในหลายเมืองขณะน้ี
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้	 ซึ่งที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงอิสลามาบัด	 ได้ดำาเนินการ													
ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน	 ความร่วมมือทางด้านความมั่นคง	 โดยที่ผ่านมา
ไทยได้จัดให้มีการอบรมระยะสั้นให้แก่ประชาชนชาวปากสีถานด้วย
	 ขณะที ่ นายวิชัย	 ศิริสุจินต์	 กงสุลใหญ่	 ณ	 เมืองการาจ	ี สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน	กล่าวว่า	 ในมุมมองทางด้านเศรษฐกิจน้ัน	ประเทศไทยถือว่าได้เปรียบทางการค้า
ต่อปากีสถานมาโดยตลอด	 ซึ่งหากมีการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยและปากสีถาน	(FTA)											
ได้สำาเร็จจะมีส่วนช่วยด้านการค้าระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งเรื่องนี้จากการเจรจา
ท่ีผ่านมาตนพบว่ามีนักธุรกิจเป็นจำานวนมากท่ีให้ความสนใจ แต่ติดเร่ืองมาตรการทางภาษี	
ที่ปัจจุบันมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง
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 อนึ่ง	 ภายหลังการรับฟังข้อมูล	 นายนิคม	กล่าวว่า	ข้อมูลที่คณะสมาชิกรัฐสภา
ได้รับในครั้งนี้	 ตนจะนำาเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำา	 FTA	
ระหว่างไทยและปากีสถาน	 ขณะที่	 นางสาวสุมล	 สุตะวิริยะวัฒน์	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัด
เพชรบุรี	กล่าวว่า	ตนจะนำาปัญหาเรื่องการจัดทำา	FTA	เข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการ
วุฒิสภา	 เพื่อเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการเปิดการค้าเสรี
ระหว่างไทยและปากีสถานต่อไป อีกท้ังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานให้ความสนใจในการทำา                                                                                                                                              
FTA	 กับประเทศไทย พร้อมมั่นใจหากสามารถดำาเนินการได้	 ประเทศที่ได้ประโยชน์	
มากที่สุดก็คือประเทศไทย	 เนื่องจากในแต่ละปีปากีสถานนำาเข้าสินค้าจากประเทศไทย
เป็นจำานวนมาก	 นายนิคม	 ยังได้กล่าวให้สัมภาษณ์พิเศษต่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในขณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในฐานะแขก
ของวุฒิสภาปากีสถานว่า	 ประเทศปากีสถานเป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญต่อประเทศไทย
ในการเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศในแถบเอเซียใต้และเอเซียกลาง	 ดังนั้น	 จึงเป็น
ประเทศที่วุฒิสภาไทยควรจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น	 และ																																																																																																											
การเดินทางเยือนในครั้ งนี้ทำาให้คณะสมาชิกวุฒิสภาไทยทราบว่า	 ปากีสถาน
เ ป็น ป ร ะ เท ศ ท่ี ไท ย ค ว ร ทำ า ก า ร ค้ า ด้ ว ย เ ป็น อ ย่ า ง ย่ิ ง 	 เ น่ื อ ง จ า ก ใน แ ต่ ล ะ ปี 																																																																																																												
จะ มีการนำ า เ ข้า สินค้าจากประ เทศไทยเป็นจำ านวนมาก	 แต่ ท้ัง น้ี ปัญหา ท่ีพบคือ                                                                                  

มีอัตราการเก็บภาษีที่สู ง 	 ซึ่ งหากมีการเปิดการค้าเสรีระหว่างกันก็จะเป็นการ																																																										
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองชาติได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งในประเด็นนี้																							
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานก็ เห็นด้วย	 นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ตนและคณะสมาชิกวุฒิสภายังมีโอกาสในการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ																																																														
คณะกรรมาธิการการทหารและการผลิตเพื่อการทหาร	 ของวุฒิสภาปากีสถานด้วย	
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โดยคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อคณะสมาชิกวุฒิสภา																																																																																																																																
ในหลายประ เด็น 	 โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ ง เหตุ การณ์ความรุนแรง ในพื้ นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	 ที่กรรมาธิการของปากีสถานเข้าใจผิด	 โดยคิดว่า																																																																										
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทางศาสนา ซึ่งตนก็ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
กรณีที่ประชาชนในพื้นที่คิดว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารราชการ
ของรัฐจึงเกิดปัญหา และต่อมาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนปากีสถานเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชัน	 โดยระบุ	 ผู้นำาประเทศต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน	 การคอร์รัปชัน
เป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ที่มักเกิดขึ้นในหลายชาติ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาผู้นำา
คงต้องทำาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนภายในประเทศของตน นอกจากนี้
สื่อมวลชนปากีสถานยังตั้งคำาถามอีกว่า	 ประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
มีลักษณะที่เหมือนกันคือ	 มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทหารเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ
เป็นการบ่งบอกถึงส่ิงใดหรือไม่ โดยในประเด็นดังกล่าว นายเซเยด นายเยอ ฮัดเซน																																																																																																																
บุคฮารี	(Syed	Nayyer	Hussain	Bokhari)	ประธานวุฒิสภา สาธารณรัฐอิสลามปากสีถาน	
กล่าวตอบว่า	 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทั้งสองชาติมีความคล้ายคลึงกัน	 แต่ที่ผ่านมา
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของปากีสถานที่พรรครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถอยู่บริหารประเทศได้จนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนท่ีหน่ึง เผยผลง�นสภ�สมัยประชุมส�มัญนิติบัญญัติ 

มีทั้งพิจ�รณ�กฎหม�ยและกระทู้ถ�ม 

 วันท่ี	๒๓	 เมษายน	๒๕๕๖	นายเจริญ	จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร                                                                                                              
คนท่ีห น่ึง 	 ก ล่าวส รุปผลงานของสภา ผู้แทนราษฎรในสมัยสา มัญนิ ติ บัญญัติ	
ผ่านรายการมองรัฐสภาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาว่า		
สภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ๓	 ฉบับ	 โดยได้ลงมติผ่านร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว	 ส่วนอีก	 ๒	 ฉบับ
ที่รอการพิจารณา	 คือ	 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	 และกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 นอกจากน้ี																																																																																																																																			
ยังมีกฎหมายท่ัวไปท่ีผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ๒๐	 ฉบับ	 อยู่ระหว่าง																																																																																																																																									
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการอีก	 ๑๙	 ฉบับ	 เรื่องที่บรรจุลงในระเบียบวาระ
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รอการพิจารณา	 ๓๖	 ฉบับ	 กฎหมายที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน ๒ สภา พิจารณาแล้ว																													
และรอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร  ๒  ฉบับ  กฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการร่วมกัน	 ๒	 ฉบับ	 และกฎหมายที่วุฒิสภาขอแก้ไขแล้ว	 และส่งกลับเข้าสู่																																																																																											
สภาผู้แทนราษฎร	 แต่สภาผู้แทนราษฎร	 ยังไม่เห็นด้วยอีก	 ๙	 ฉบับ	 และในสมัยสามัญ
นิติบัญญัติที่ผ่านมายังมีกฎหมายที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอและเป็นกฎหมายแล้ว	
๒ ฉบับ	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	 ๒	 ฉบับ	 และท่ีคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว	๑	ฉบับ
	 นอกจากนี้	 มีการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาที่ตั้ง																																																																																																																																	
ถามปัญหาของบ้านเมืองและประชาชนต่อรัฐบาลแบ่งเป็น กระทู้สด	 ๔๔	 กระทู้	 และกระทู้
ทั่วไป ๑๑๕ กระทู้ กระทู้ที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา ๑๔๖ กระทู้ ส่วนกรณีปัญหาที่
นายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีมักไม่เข้าตอบกระทู้	 และถูกหลายฝ่ายตำาหนิว่าไม่ให้ความสำาคัญ
กับสภาน้ัน	ตนได้แก้ไขด้วยการขอความร่วมมือผ่านหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยแล้ว	เน่ืองจากการ
เข้าตอบกระทู้ถามในสภาไม่มีข้อบังคับ	 แต่ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการบริหารบ้านเมือง	 และเป็นไปตามการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่ต้องควบคุม	 ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล	 นอกจากการตรวจสอบผ่าน
คณะกรรมาธิการ	อีกท้ังกฎหมายท่ีรัฐบาลเป็นผู้เสนอจะต้องผ่านจากสภาเช่นกัน	การให้ความ
ร่วมมือกับสภาในการตอบกระทู้และจะทำาให้ประชาชนได้รับทราบการทำางานของรัฐบาลด้วย



54

รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร  คนท่ีสอง  รับย่ืนเร่ืองขอให้ ๒ สภ� ผ่�นพระร�ชบัญญัติ

กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
                      

 วันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๖	นายวิสุทธิ์	ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร									
คนที่สอง	 รับยื่นเรื่องจากสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย	 นำาโดย	 นายประวิทย์										
บึงไสย์	 เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย	 ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา	 สนับสนุนและผ่านพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	
(กบข.)	พ.ศ. ๒๕๓๙		ซึ่งสมาพันธ์ได้ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	๓	วาระรวด	โดยการ
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับแก้ไขแล้ว	เม่ือวันท่ี	๒๓	เมษายน	 ๒๕๕๖	                                                                                                    
และมีสาระสำาคัญสอดคล้องกับที่สมาพันธ์ฯ เสนอ	 ที่ต้องการให้ข้าราชการทั้งระบบ
ได้รับความเป็นธรรม	 เนื่องจากเมื่อออกจากราชการได้รับเงินบำานาญลดลงจากเงินเดือน
สุดท้ายมากกว่าร้อยละ	๔๐	จึงเสนอให้ปรับปรุงสูตรการคำานวณบำาเหน็จบำานาญ	มาตรา	๖๓															
หรือหากไม่สามารถดำาเนินการได้ขอให้ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่	 ๒๗	
มีนาคม	 ๒๕๔๐	 และเป็นสมาชิก	 กบข.	 มีสิทธิในการเลือกรับการคำานวณเงินบำานาญ	
ตาม	พ.ร.บ.	บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔	ได้	โดยมผีลย้อนหลังไปถึงข้าราชการ
บำานาญทุกคน	และ	กบข.	ต้องคืนเงินสะสม	๓%	พร้อมผลประโยชน์ให้ด้วย	ทั้งนี้	การขอ
แก้ไขกฎหมายในครั้งนี้มีข้าราชการจำานวน	๑๒	ประเภท	ซึ่งได้รับผลกระทบมากว่า	๑๐	ปี
	 ด้าน	 นายวิสุทธิ์	 กล่าวว่า	 สภาให้ความสำาคัญและเห็นถึงความเดือดร้อนของ
ข้าราชการกว่าล้านคนทั่วประเทศ โดยได้ร่วมผลักดันการแก้ไขให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง	
ด้วยการประสานกับสมาพันธ์ฯ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 และนายกรัฐมนตรี	
ส่วนการท่ีกฎหมายดังกล่าวจะกลับเข้าสู่สภาอีกคร้ังน้ัน	 ต้องข้ึนอยู่กับวิปรัฐบาลว่าจะส่งเร่ือง												
เข้ามาเมื่อไร	 อย่างไรก็ตาม	 เชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศจาก
ทุกพรรคการเมืองจะเห็นด้วยกับการให้สิทธิประโยชน์กับข้าราชการ
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ประธ�นรัฐสภ�ระบุนักธุรกิจจีนลงทุนในประเทศไทยเกือบแสนล้�น

ช่วยยำ้�คว�มสัมพันธ์ ไทย - จีน 

	 วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา																
และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวขณะร่วมงานเลี้ยงรับรองที่	 นายจาง	 เต๋อ	 เจียง	

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน	 จัดข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติในโอกาสท่ีประธานรัฐสภา
เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ	ระหว่างวันท่ี	๒๐	-	๒๘	เมษายน	๒๕๕๖           
โดยนายสมศักด์ิ กล่าวว่า การท่ีไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
ไทยจำาเป็นต้องทำาให้การใช้ภาษาจีนในไทยสัมฤทธิ์ผล	 ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน
ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง	ส่วนการหารือด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	ไทย	-	จนี	นั้น	เห็นว่า
มคีวามเป็นไปได้ทีภ่าคอิสานจะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศไทย	
และอาเซียน	 เนื่องจากนักธุรกิจจีนจะไปลงทุนเหมืองแร่โปแตส	 ที่อำาเภอโนนสูง	 จังหวัด
นครราชสีมา	 ในเดือนสิงหาคมนี้	ภายใต้งบประมาณประมาณ	๑	แสนล้านบาท	และมอีกี
หลายร้อยบริษัทที่จะมาลงทุนในภาคอิสานเช่นเดียวกัน	 นอกจากนี้	 นายสมศักดิ์	 กล่าวว่า															
สนใจในรถไฟความเร็วสูงของจีน	 และหวังว่าไทยน่าจะได้มีโอกาสใช้รถไฟความเร็วสูง																																																																																																							
ที่ผลิตจากจีน
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	 ด้าน นายประสิทธิ์	 ประคุณศึกษาพันธ์	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดขอนแก่น														
เปิดเผยว่า ไทยและจีนได้ร่วมลงนามเอกสารความเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัด
ขอนแก่นกับเมืองเส่ินหยาง ในวันท่ี	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น 

มากย่ิงข้ึน	 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 นายพงษ์ศักด์ิ	 ต้ังวานิชกพงษ์              
เดินทางมาร่วมลงนามความเป็นเมืองพี่ เมืองน้องด้วย	 ส่วนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ที่เมืองเซียะเหมิน	 มณฑลฝูเจี้ยน	 ก็ได้มีการทำา	 “บันทึกความเข้าใจ”	 หรือ	 “เอ็มโอยู”																																																																																											
(MOU - Memorandum	 Of	 Understanding)	 การแลกเปลี่ยนครูอาจารย์จากไทย				
ไปศึกษาที่ประเทศจีนเป็นเวลาประมาณ	 ๑	 ปี	 สำาหรับความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีน																																
ที่มีต่อประเทศไทยนั้น	นักลงทุนส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่น	และกลัวปัญหาความไม่สงบ	
ซึ่งรัฐบาลจีนมุ่งหวังให้คนไทยปรองดองกันโดยเร็ว
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รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนที่หนึ่ง ระบุสภ�เตรียมก�รในก�รประชุม        

สมัยส�มัญทั่วไป 

 วันท่ี	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์ผ่านรายการมองรัฐสภา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ถึงการประชุมสมัยสามัญท่ัวไปท่ีจะมีข้ึนในเดือนสิงหาคมน้ีว่า                                                                                                                                              
สภาเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณา	๕	เร่ืองหลัก	 ได้แก่	 กฎหมายนิรโทษกรรม	ผลงาน	 ๑	 ปี		          
ของรัฐบาล กฎหมายเงินกู้ ๒ ล้านล้าน การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การแก้รัฐธรรมนูญ

รายมาตรา	และยอมรับว่าจะมีเร่ืองหนักอีกเร่ืองเกิดข้ึน 
คือ	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม	
ซึ่งนายวรชัย	 เหมะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอและถูกเลื่อนขึ้นมาเป็น
วาระแรก	 เน่ืองจากกฎหมายดังกล่าวมีท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วย
และไม่ เห็นด้วย	 จึงทำาให้มีการพูดคุยวิจารณ์
กันมาก อย่างไรก็ตาม ตนได้อ่านสาระสำาคัญ
ของกฎหมายแล้วเห็นว่าเป็นการนิรโทษให้เฉพาะ													

ผู้ชุมนุมในช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	และพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	
โดยไม่เก่ียวกับแกนนำา ดังน้ัน ผู้เสนอกฎหมายจะต้องช้ีแจงเน้ือหาสาระในสภาให้ผู้ฟังเข้าใจ				
ส่วนตัวผู้ทำาหน้าท่ีประธานต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้สิทธิแสดงความเห็นอย่างเต็มท่ี		
เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติตามแนวทางที่แต่ละฝ่ายเสนอ	 ส่วนคำาถามที่ว่า
อุณหภูมิการเมืองร้อนนอกสภามีผลอย่างไรน้ัน นายเจริญ ระบุว่า ตนได้เตรียมการรองรับ
เพราะทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว อาทิ มีการประกาศชุมนุมเมื่อ
ร่างกฎหมายปรองดองจะเข้าสภา แต่ต้องมองว่ากฎหมายนิรโทษกรรมท่ี นายวรชัย 
เสนอเป็นคนละเรื่องกัน  จึงอาจไม่มี เหตุการณ์ถึงขั้นประท้วงเรียกร้อง	 ชุมนุม	
และนอกจากกฎหมายนิรโทษกรรมแล้ว	 ยังมีการแถลงผลงานครบรอบ	 ๑	 ปี	 ของรัฐบาล                                                              
ซึ่ งส่ งรายงานมาที่สภาและสภาส่งต่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ดั งนั้น	
ช่วงเวลาปิดสมัยประชุมจึงเหมือนเป็นเวลาให้รัฐบาลและฝ่ายค้านต่างทำาการบ้าน																																																																																																																																													
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เพราะจะเป็นเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบย่อย	 ๆ	 รวมถึง	 พระราชบัญญัติ
เงินกู้ 	 ๒	 ล้านล้านบาท	 ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พิจารณาและจะกลับเข้ามา 
ขอลงมติในสภา	 การอภิปรายไม่ไว้วางใจ	 และการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา	 ๓ ฉบับ              
ที่มีความเกี่ยวพันกันอยู่หลายฝ่าย	 โดยบางส่วนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา																																																																																																																																							
บางส่วนปฏิเสธอำานาจศาลรัฐธรรมนูญ	 และยังเกี่ยวเนื่องกับการใช้อำานาจหน้าที่ของ
ประธานรัฐสภา	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อเปิดสมัยแล้วอยากเห็นสภาที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่าย
รัฐบาลทำาหน้าที่และบทบาทของตนให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ

กรรม�ธิก�รวิส�มัญฯ วุฒิสภ� เสนอรัฐบ�ลกำ�หนดนโยบ�ยให้หน่วยง�นภ�ครัฐ

เน้นก�รใช้ย�งพ�ร�ม�กขึ้น 

	 วันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๕๖		รองศาสตราจารย์	ดร. ประเสริฐ	ชิตพงศ์	ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกตำ่าและ
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพารา
ทั้งระบบ	ของวุฒิสภา	 เตรียมยื่นจดหมาย
เปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้
พิจารณากำาหนดนโยบายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงคมนาคม	 ใช้ยางพารา
เป็นส่วนประกอบในการทำาถนนและ
ขนส่งระบบราง	 เนื่องจากในขณะนี้ราคา
ยางพาราในตลาดทั่วประเทศอยู่ในระดับที่ตำ่ากว่ากิโลกรัมละ	 ๗๐	 บาท	 ซึ่งตำ่ากว่าราคา									
ที่โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพารากำาหนดไว้																																																																																											
นำาไปสู่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง	 และกระทบ
ต่อเสถียรภาพของราคายาง
	 รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ กล่าวว่า นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ												
ได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองพบว่าการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการทำาถนนและ
การขนส่งระบบรางจะทำาให้มีคุณภาพท่ีดีกว่าถนนท่ีทำาจากยางมะตอย	 หากมีการเพ่ิมการใช้			
ยางพาราในประเทศ จะสามารถช่วยให้ราคายางสูงขึ้นและส่งผลดีต่อเกษตรกรอีกด้วย	
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ดังน้ัน	 ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 จึงขอเสนอความเห็นน้ีต่อนายกรัฐมนตรี	 เพ่ือให้รัฐบาล
ได้กำาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำานโยบายไปใช้ เพื่อเน้นให้มี
การใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบมากขึ้น	 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจที่ดี
ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

 ประธ�นรัฐสภ� มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รหน่วยประจำ�ช�ติไทย

ในสมัชช�รัฐสภ�อ�เซียน 

	 วันที่	 ๒๖	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายสมศักดิ์	 เกยีรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา															
มีคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการหน่วยประจำาชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน	(AIPA)	๓๔	คน	

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งคณะผู้แทนหน่วยไปร่วมประชุมหรือกิจกรรมอื่นที่สมัชชา
รัฐสภาอาเซียนจัดข้ึน	 พร้อมจัดเตรียมร่างข้อมติหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อมติ	 เพ่ือย่ืนต่อ
ท่ีประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดทำารายงาน
การบริหารงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทุกปี	 ท้ังน้ี	 คณะกรรมการหน่วยประจำา
ชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน	จะมีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	๒	ปี	นับตั้งแต่วันที่	๒๒	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖		ถึงวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 สมัชชารัฐสภาอาเซียน	(ASEAN	Inter	-	Parliamentary	Assembly	:	AIPA)										
แต่เดิมใช้ช่ือว่าองค์การรัฐสภาอาเซียน	(ASEAN	Inter	-	Parliamentary	Organization	:	AIPO)		
เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 โดยการริเริ่มของรัฐสภาอินโดนเีซยีตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียนให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น	 เนื่องจากขณะนั้นความร่วมมือของอาเซียนนั้นมีอยู่ทุกกรอบแล้ว	 แต่ยัง
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ขาดความร่วมมือในกรอบของระดับรัฐสภาเท่านั้น	 ปรากฏว่าแนวความคิดของรัฐสภา
อินโดนีเซีย	 ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอกี	 ๔	 ประเทศ	 คือ	 สหพันธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างดี	
โดยต่างเห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือให้ใกล้ชิดในระหว่างรัฐสภา
ของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งองค์การรัฐสภา
อาเซียนขึ้นถึง	๓	ครั้ง	โดยในครั้งที่	๓		เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๐		ได้ลงนามเห็นชอบในธรรมนูญ
ขององค์การรัฐสภาอาเซียนเพ่ือจัดต้ังองค์การรัฐสภาอาเซียนอย่างเป็นทางการนับแต่น้ันมา

 ประธ�นรัฐสภ� ยืนยัน ไม่ส่งคำ�ชี้แจงต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ 

	 วันที่	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายสมศักดิ์	 เกยีรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา									
กล่าวถึงการส่งคำาชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ทราบว่าศาลได้ส่งเรื่องดังกล่าวมาจริง
เพื่อขอคำาช้ีแจง	 แต่ท้ังน้ียังไม่เห็นเร่ืองเน่ืองจากเดินทางไปราชการท่ีต่างประเทศเพ่ิงจะกลับมา              
ส่วนกรณทีีพ่รรคเพื่อไทยมมีติไม่ส่งคำาชีแ้จงนั้น	 มติพรรคไม่มผีลต่อการทำาหน้าที่ประธาน
รัฐสภา	 เพราะประธานรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง	 แต่ในการยื่น
คำาช้ีแจงในคร้ังน้ีมีความคิดเห็นตรงกันกับพรรคในเร่ืองของการไม่ย่ืนคำาให้การ และคงไม่ส่ง
คำาชี้แจง	 คงเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องทำาหน้าที่พิจารณาไปตามขั้นตอน	 ทั้งนี้																																																																																																																						
ขอยืนยันว่า	 ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของศาลรัฐธรรมนูญ	 เมื่อครั้งที่มีการ
พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราและคำาแนะนำาอื่นอย่างเคร่งครัด	 ดังนั้นจึงเห็นว่า
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ไม่มีความจำาเป็นที่ต้องชี้แจงในเรื่องนี้	 ส่วนหนังสือคัดค้านอำานาจศาลนั้น	 ตนยอมรับว่า
ได้ร่วมลงชื่อจริงแต่เป็นการลงชื่อในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ฐานะประธาน
รัฐสภา นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าว พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร	
อดีตนายกรัฐมนตรีไม่พอใจในการทำาหน้าท่ีประธานของตนและมีการเรียกตัวไปพบว่า	 ขณะน้ี
ก็ยังไม่มีการเดินทางไปพบ	 ทราบแต่เพียงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเท่านั้น	 ซึ่งพันตำารวจโท	
ทักษิณ	ก็ยังไม่เคยโทรศัพท์มาหาในเรื่องนี้

 รองประธ�นคณะกรรม�ธิก�รก�รส�ธ�รณสุข สภ�ผู้แทนร�ษฎร เชื่อ P4P 

ไม่ใช่ประเด็นเร่งแพทย์ทำ�แต้มรักษ�คนป่วย 

	 วันที่	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายแพทย์เชิดชัย	 ตันติศิรินทร์	 รองประธาน									
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในรายการมองรัฐสภา
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่วงตอบคำาถามผู้ฟัง	
ในประเด็นเกี่ยวกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของแพทย์	
(pay for performance) หรือ P4P โดยมีความเห็นว่า ระบบนี้ไม่น่าจะทำาให้แพทย์
เร่งทำาแต้มในการรักษา	 เพราะการวินิจฉัยต้องมีมาตรฐานซ่ึงต้องใช้เวลา เช่น ถ้าผู้ป่วย
มีอาการหนัก	 เกณฑ์การรักษาต้องใช้เวลานานก็จะได้แต้มมาก	 แต่หากการรักษา
ใช้ เวลารักษาน้อย  เป็นโรคที่วินิจฉัยได้ เร็ว  ก็ได้คะแนนลดหลั่นลงไป  เป็นต้น				
ซ่ึงจากการอบรมแพทย์	 พยาบาลเพ่ือทำาความเข้าใจท่ีตรงกันเก่ียวกับการใช้ระบบน้ี	
ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด	 ท้ังน้ี	 ได้ขอร้องทางกระทรวงสาธารณสุขว่าอย่ากังวลมากเก่ียวกับรายงาน
ผลการปฏิบัติงานจนมากเกินไป	 ส่วนท่ีมีความเห็นว่าควรยกเลิกระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลปฏิบัติงาน แต่ควรยึดหลักจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพเช่นเดียวกับข้าราชการอัยการ       
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เพราะข้าราชการทางการแพทย์มีศักดิ์ศรีเท่ากับอัยการ	 และในฐานะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข	 เห็นด้วยว่าควรแยกบุคลากรทางการแพทย์ออกมาบริหารต่างหาก	
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอให้	 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 แยกบุคลากร
ทางการแพทย์ออกมาเป็นอิสระ ขณะเดียวกันทางคณะกรรมาธิการฯ เคยเชิญ ก.พ.	
มาช้ีแจง	ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้แพทย์ขาดแคลน	แต่ก็ยังไม่ได้คำาตอบจาก	ก.พ.	อย่างไรก็ตาม	
คณะกรรมาธิการฯ	 มีมติเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ให้เป็นเจ้าภาพ
เร่งจัดทำาร่างพระราชบัญญัติบุคลากรทางสาธารณสุข	เพ่ือแยกออกมาจาก	ก.พ.	โดยเร่งด่วนแล้ว

รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนท่ีหน่ึง ให้ก�รรับรองรองประธ�นรัฐสภ�ฮังก�รี 

เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์รัฐสภ�สองประเทศ 

	 วั นที่ 	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖															
นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภา								
ผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรอง																																																																			
นายยานอช์	 ลอโตร์ซอย	 รองประธาน
รัฐสภาฮังการี	 พร้อมคณะ	 ในโอกาสเยือน
ฮังการี เพ่ือกระชับความสัมพันธ์รัฐสภาสอง                                                                                      
ประเทศ โดย นายเจริญ กล่าวว่า การพบปะ																																																																																																				
กันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี เพราะนอกจาก																																																																																																																																				
ผู้แทนของรัฐสภาของสองประเทศจะได้																									

พบกันแล้ว	 ยังถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่ตรงกับวันและเวลาในการลงนามก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ด้วย	 ซึ่งรัฐสภาไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับรัฐสภาฮังการี																																																																																																											
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการศึกษา	 ที่หวังว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนทางการ
ศึกษาร่วมกัน	 และยังเห็นว่าฮังการีเป็นประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้านปศุสัตว์	 จึงอยากท่ีจะ
ให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันในด้านนี้ด้วย
	 ด้าน นายยานอช์ กล่าวว่า การเยือนในครั้งนี้ถือเป็นเป็นการสถาปนา						
ความสัมพันธ์ของสองประเทศครบ	 ๑๔๐	 ปี	 อย่างเป็นทางการ	 และถึงแม้ว่าสองประเทศจะอยู่																	
ห่างไกลกัน	 แต่ก็มีกิจกรรมร่วมกันตลอดมา	 ทั้งนี้	 ฮังการีเริ่มสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่มประเทศตะวันออกมากข้ึน	 โดยไทยถือเป็นประเทศท่ีมีบทบาทอย่างย่ิงในภูมิภาคน้ี	
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ส่วนในระดับรัฐสภาระหว่างประเทศ	ฮังการีเน้นเรื่องการศึกษาเป็นสำาคัญ	โดยเฉพาะสาขา
วิทยาการจัดการนำ้าและวิชาชีพเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ฮังการีจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
การบริหารจัดการนำ้า ที่กรุงบูดาเปสต์ ในเดือนหน้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฮังการี
และองค์การสหประชาชาติ	โดยจะได้เชิญประเทศไทยและนานาประเทศเข้าร่วมด้วย

 รัฐสภ�ลงน�มก่อสร้�งรัฐสภ�แห่งใหม่กับ บริษัทซิโน - ไทย 

	 วันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๖	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	และ
นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานรัฐสภา	 เป็นประธานในพิธลีงนามโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบกับระหว่างสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                     
โดย	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้ลงนามกับ																																																																																																																																		
บริษัทซิโน	 -	 ไทย	 เอ็นจิเนียร่ิง	 แอนด์	 คอนสตรัคช่ัน	 จำากัด	 (มหาชน)	โดย	นายภาคภูมิ	
ศรีชำานิ	 กรรมการผู้จัดการฯ	 เป็นผู้ลงนาม	

 ทั้งนี้	 นายสมศักดิ์ กล่าวในพิธีลงนามว่า นับเป็นวันที่ข้าราชการรัฐสภากว่า	
๓	 พันคนรอคอย	 เนื่องจากที่ทำาการปัจจุบันนอกจากที่อาคารรัฐสภาแล้ว	 รัฐสภาต้องเช่า	
พื้นที่ทำาการสำานักงานอีกหลายสถานที่ ที่ล้วนมีความคับแคบ เปรียบเป็นครอบครัวแตก 
ขณะที่การดำาเนินการเพื่อให้ได้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่กำาลังจะเกิดขึ้นนี้	 มคีวามพยายาม
และประสบปัญหาอุปสรรคมากว่า	 ๒๐	 ปี	 โดยเฉพาะความเห็นต่างในเร่ืองสถานท่ีก่อสร้าง	
พิธีลงนามในคร้ังน้ีจึงนับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหน่ึงของประเทศไทย และไม่เฉพาะ
ของรัฐสภาแต่รวมถึง บริษัทซิโน - ไทยที่จะได้พิสูจน์การทำางานตามกำาหนด	 ๙๐๐	 วัน	
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นอกจากนี้	 ในฐานะประธานรัฐสภาตนมีความภาคภูมิใจว่าได้ทำาสิ่งสำาคัญในการดำาเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่คือ ความโปร่งใส	 ตรงไปตรงมา และหวังว่าจะได้
เข้าทำางานที่อาคารแห่งใหม่ก่อนเวลา ๙๐๐ วัน ด้าน	นายภาคภูมิ	กล่าวยืนยันว่า	บริษัทจะ
ทุ่มเททรัพยากร	 กำาลังสติปัญญาความสามารถ	 และประสบการณ์เพ่ือดำาเนินการก่อสร้าง
ให้สำาเร็จ และส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามกำาหนดเวลาให้สมเจตนารมณ์ของรัฐสภา
	 ท้ังน้ี	อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	จะสร้างในท่ีเขตราชพัสดุ	ถนนทหาร	แยกเกียกกาย												
นับเป็นทีท่ำาการของฝ่ายนิติบัญญัติทีม่คีวามโดดเด่นทั้งทางสถาปัตยกรรม	 และศิลปกรรม	
และเป็นสถานที่สำาคัญที่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ของประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ	
พื้นที่ใช้สอย	๔	แสนตารางเมตร

กรรม�ธิก�รก�รแรงง�นฯ วุฒิสภ� ห่วงสถ�นก�รณ์แรงง�นไทย หว่ันด้อยกว่�เพ่ือนบ้�น

	 วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายขวัญชัย	 พนมขวัญ	 รองประธาน												
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม	 วุฒิสภา	 กล่าวแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์
แรงงานไทยปัจจุบัน	โดยระบุว่า รัฐเริ่มให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม	แต่กลับมจีำานวน
แรงงานไทยลดลงจนอาจไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว	 เนื่องจากการทะลักเข้ามาของแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาแทนท่ีแรงงานไทย	 ขณะท่ีส่วนหน่ึงเม่ือเข้ามาทำางานในไทยและ
ได้รับการฝึกฝนจนมีทักษะเพ่ิมมากข้ึนแล้วเดินทางกลับประเทศ โดยไม่ยอมกลับมาทำางาน																																																																																										
ในไทยอีก	 ทำาให้เกิดการขาดแคลน นอกจากนี้ ยังมีกรณีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นการเปิดเสรีแรงงาน แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ท่ีมีทักษะจะทะลักเข้ามาทำางานในไทยเพื่อให้ได้ค่าแรงที่สูงกว่า ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานไทย โดยเฉพาะกลุ่มท่ีขาดทักษะ แม้ขณะน้ีจะมีหลายหน่วยงาน องค์กร
ท่ีพยายามจะเพ่ิมทักษะให้แรงงาน แต่ยังคงเป็นเพียงแผนท่ีมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม																																																																																																					
ขณะที่แรงงานในประเทศเพื่อนบ้านล้วนมีความพร้อมทั้งทักษะ และภาษา ซึ่งเป็น												
ที่ต้องการของตลาดอีกทั้งมีค่าจ้างตำ่า	มีความอดทนสูง	ตนจึงขอฝากให้รัฐและผู้ใช้แรงงาน
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่ต้องแข่งขันสูงขึ้น	
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาทักษะ	 นอกจากน้ี	 กรรมาธิการได้เสนอแนะไปยัง
กระทรวงกลาโหมให้ทำาการฝึกฝนทักษะเพ่ิมเติมท่ีเอ้ือต่อการทำางานให้กับกลุ่มทหารเกณฑ์
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อย่างน้อย	๑๐%	ของจำานวนทหารท่ีเข้าประจำาการ	เพ่ือให้มีงานทำาเม่ือปลดประจำาการแล้ว	และ																																																																																																																			
กลายเป็นแรงงานทักษะให้กับประเทศด้วย รวมไปถึงกลุ่มผู้ต้องขังท่ีได้รับการปล่อยออกตัว
จากการต้องโทษแล้วให้ได้รับการฝึกฝนที่ดีเช่นกัน

 เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร รับหนังสือคัดค้�นกรณีสภ�ผู้แทนร�ษฎร

ลงมติไม่รับร่�งพระร�ชบัญญัติประกันสังคม

	 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการ																																				
สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือคัดค้านกรณีสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับหลักการร่าง																																																																																																																			
พระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... ท่ี นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย	กับประชาชน											
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำานวน ๑๔,๒๖๔ คน เป็นผู้ เสนอ โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า	
การที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว	 ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ ว่าด้วย																			
การรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในการเสนอกฎหมาย																																																																																																																
ทำาให้ผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายไม่ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเป็นกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว รวมท้ังไม่สนองตอบความต้องการของประชาชน									
ท่ีเสนอหลักการและเหตุผลสำาคัญในการปฏิรูประบบบริหารกองทุนประกันสังคม ดังน้ัน											
จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎร มีมาตรการที่เป็นหลักประกันต่อการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่ประชาชนเข้าชื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	
๒๕๕๐	ด้วย
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	 ด้าน นายสุวิจักขณ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริม									
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีงาม																																		
ถึงแม้ว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ลงมติรับหลักการ แต่ประชาชน

ก็สามารถยื่นเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว
มาใหม่ได้ตามสิทธิรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม
จะนำาเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อนายสมศักด์ิ	
เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำาเนิน
การพิจารณาต่อไป	

ประธ�นวุฒิสภ� ระบุรัฐสภ�พร้อมให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมเผยแผ่

พระพุทธศ�สน�สู่ประช�ชน 

	 วันที่	 ๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี	 ๒,๖๐๐	 ปี	 แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า												
ปีที่	๒	พุทธศักราช	๒๕๕๖	และฉลองพระชันษา	๑๐๐	ปี	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก	 ณ	 รัฐสภา	 จัดขึ้นโดย	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 วุฒิสภา	 โดย	 นายนิคม	 ได้กล่าวว่า	 ตนรู้สึก
เป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนาในคร้ังน้ี             
ซึ่งถือเป็นวาระสำาคัญในการน้อมรำาลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นโอกาสอันดี
ท่ีพุทธศาสนิกชนได้ทำาบุญตักบาตรและสวดมนต์ร่วมกัน	 เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา	โดยรัฐสภา
พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมเพื่อเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนา	
และพระเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไป	 ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรม
ชาวพุทธให้เข้มแข็งให้เจริญรุ่งเรืองก่อให้เกิดความสงบสันติสุขแก่สังคมโลก
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ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นฯ ระบุเย�วชนต้องเตรียมคว�มพร้อมสร้�งอน�คตประเทศ 

	 วันที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชวีะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา																																																																																																																																														
ผู้แทนราษฎร	กล่าวในการสัมมนาโครงการผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	คร้ังท่ี	๑	 “ก้าวไปด้วย
กัน...สู่อนาคตเยาวชนไทย	 ค.ศ. ๒๐๒๐”	 ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐสภา	 โดยมผีู้เข้าร่วมเป็นตัวแทน
จากสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ	๑๕๐	คน	ว่าการพัฒนาคนและการศึกษาถือเป็น																																																																																																																																

หัวใจสำาคัญ	ฝ่ายค้านและพรรคประชาธิปัตย์จึงต้องการระดมสมองอนาคตของชาติอย่างจริงจัง	
ขณะเดียวกันพรรคกำาลังศึกษาและทำาโครงการพิมพ์เขียวประเทศไทย	 เพื่อกำาหนดอนาคต
ประเทศ	 โดยหวังมากกว่าที่จะมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	หรือคิดสร้างแต่นโยบายที่ถูกใจคน	
แต่ไม่ได้ทำาให้บ้านเมืองเกิดความเข้มแข็ง	 และได้ยกตัวอย่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมของรัฐบาลวงเงิน	 ๒	 ล้านล้านบาท	 ว่า	 แม้โครงการดังกล่าวเป็นเรื่องจำาเป็น	
แต่การต้องหาแหล่งเงินกู้และสร้างภาระหนี้อีก	 ๕๐	 ปี	 ถือเป็นการลงทุนด้านเดยีว	 ที่ไม่ใช่
คำาตอบของประเทศ	เพราะแท้จริงแล้วโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
อยู่แล้ว	 ขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาในสิ่งที่น่าตกใจกว่าคือ	 อันดับการศึกษาของไทย															
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และตัวช้ีวัดต่าง	 ๆ	 ทางสังคม	 มีตัวเลขท่ีอยู่ในลำาดับตำา่ 
และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย	ๆ	ดังนั้น	การทำาพิมพ์เขียวให้อนาคตประเทศในอกี	๗	ปี	จึงถือ
เป็นหัวใจในการกำาหนดอนาคตประเทศ	 ให้มีทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 การพัฒนา
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เศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะด้านโครงสร้างเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	 ไม่ใช่ตกอยู่ที่คน
กลุ่มเดียวจนเกิดปัญหาความเหลื่อมลำ้า รวมไปถึงการสร้างธรรมาภิบาล ที่สังคมไทยยังมี																																																																																																	
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขาดความโปร่งใสอยู่มาก และในตอนท้าย นายอภิสิทธิ์								
ได้ขอให้เยาวชนเตรียมความพร้อมของตนเพื่ออนาคตของสังคม	 และขอให้ทุกคนคิดว่า
เป็นเจ้าของประเทศ

	 ขณะที่	 ดร. อมรวิชช์	 นาครทรรพ	 ผู้อำานวยการสถาบันรามจิตติ	 ได้นำาเสนอ
ตัวเลขเกี่ยวกับเยาวชนไทยในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วง	อาทิ	สถิติของเด็กที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและมีงานทำาในปีแรกที่เรียนจบมีจำานวนน้อยมากคือ	 ๑	 คน	 จากเด็ก	 ๑๐	 คน		
หรือสิ่งแรกที่เด็ก เยาวชน ยุคนี้ทำาเป็นสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนคือ การเช็คข้อมูลจากโทรศัพท์	
มากกว่าที่จะเป็นการแปรงฟัน ล้างหน้า นอกจากนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงการเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนว่าเป็นส่ิงสำาคัญ	 พร้อมเรียกร้องให้สังคมเปิดโอกาส
ให้เด็ก	เยาวชน	ได้เข้าร่วมในกระบวนการรับรู้และได้แสดงออก	เพื่อการมสี่วนร่วมในสังคม	
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเยาวชนอย่างทรงพลังอย่างแท้จริง
	 ท้ังน้ี	 โครงการฝ่ายค้านพบประชาชนจะจัดข้ึนอีก	 ๒	 คร้ัง	 คือ	 ในวันศุกร์ท่ี              
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	
เป็นเยาวชนจากสถาบันอาชีวศึกษา	และเด็กด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
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ประธ�นวุฒิสภ� รับหนังสือจ�กกลุ่มสื่อวิทยุประช�ชนเพื่อประช�ธิปไตย ขอเป็น

ผู้ริเริ่มรวบรวมร�ยชื่อประช�ชนถอดถอนตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ 

	 วันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา														
คนที่หนึ่ง	 รับเรื่องจากกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	 (กวป.)	 นำาโดย
นายพงษ์พิสิษฐ์ คงเสนา ประธาน	 กวป.	 และคณะ โดยนายพงษ์พิสิษฐ์	 กล่าวว่า																																																																																																																			
การย่ืนหนังสือคร้ังน้ีมี ๒ ประเด็นคือ ๑. กวป. สนับสนุนการแสดงจุดยืนของรัฐสภา																																																																																																																																										
ในการออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับอำานาจศาลรัฐธรรมนูญ และ ๒. กวป. ต้องการให้					
วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๕ คน ประกอบด้วย นายจรัญ ภักดีธนากุล 
นายจรูญ อินทรจาร	นายสุพจน์	ไข่มุกด์	นายนุรักษ์	มาประณตี	และนายเฉลิมพล	เอกอุรุ	
ออกจากตำาแหน่ง	 เพราะเนื่องจากเห็นว่าตุลาการทั้ง ๕ คน มพีฤติกรรมจงใจใช้ตำาแหน่ง
หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ทางราชการ และฝ่าฝืน
มาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง หากยังคงให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป ประชาชนจะได้รับ																																																																								
ความเสียหาย เกิดความแตกแยก ทั้งนี้ การเดินทางมาในวันนี้ของกลุ่ม กวป. เป็นเพียง
การแสดงเจตนารมณ์เพื่อขอเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนถอดถอนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  ๕  คน  ออกจากตำาแหน่ง  เท่านั้น  โดยหลังจากนี้ภายใน  ๑๕  วัน

ท า ง ก ลุ่ ม จ ะ นำ า ร า ย ชื่ อ ป ร ะ ช า ช น                              
๕ หมื่นรายชื่อ	 ยื่นต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อดำาเนินการถอดถอนต่อไป  ขณะที่																																																																																																			
นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธาน
วุฒิสภา คนท่ีหน่ึง กล่าวว่า จะดำาเนินการ										
ตรวจสอบตามขั้ นตอน	 และยื่ น ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำาเนินการต่อไป

	 ทั้งนี้ ภายหลังกลุ่ม กวป. ได้ยื่นเรื่องต่อวุฒิสภาแล้ว กลุ่ม กวป. ได้เดินทาง																																																																																																																																														
เข้ายื่นหนังสือต่อ นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง																																																																																																			
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของการเคลื่อนไหวและการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ	 พร้อมชื่นชมและให้กำาลังใจในการทำาหน้าที่รองประธานสภา																																			
ผู้แทนราษฏร
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อดีตประธ�นรัฐสภ� แนะศ�ลรัฐธรรมนูญให้อำ�น�จประช�ชนแก้ไขรัฐธรรมนูญ

	 วันที่	 ๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายโภคิน	 พลกุล	 อดีตประธานรัฐสภา																											
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถึงทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในขณะนี้ ว่า หากรัฐสภามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	
การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้อง
คัดค้านการแก้ไข	 มาตรา	๖๘	นั้น	ตนเห็นว่า	การที่สมาชิกรัฐสภาเสนอแก้ไขมาตรา	๖๘	
ถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 และการที่ศาลรัฐธรรมนูญ
รบัคำารอ้งคดัคา้นทำาใหร้ฐัสภาจำาเปน็ตอ้งออกมาปกปอ้งรฐัธรรมนญู	 เพราะสมาชกิรฐัสภา
ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งโดยได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญ	
แต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ พอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับศาลรัฐธรรมนูญมีข้อแนะนำา
ให้ทำาประชามติก่อน พอมาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราก็ระบุว่าอาจเข้าข่าย
ล้มล้างการปกครอง ซึ่งตรงนี้เห็นว่า	 ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำาหน้าที่ออกนอกกรอบ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยลำ้าอำานาจองค์กรอื่นทั้งที่มีอำานาจตามรัฐธรรมนูญ	
สำาหรับการแก้ปัญหาต่างๆ  ที่ เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยควรแก้ไขด้วยวิธี
ประชาธิปไตยเหมือนกับแนวทางการดำาเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) อะไรท่ีไม่ดีก็ควรปรับปรุงบนบริบทของสันติวิธี
ไม่ใช่วิธีการยึดอำานาจโดยไม่ชอบธรรม	 พร้อมเห็นว่าขณะนี้ควรให้อำานาจประชาชน
อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้ดีขึ้น ไม่ใช่มีกฎหมายสูงสุดเพื่อมารังแก
ประชาชนจนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง
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 ต่อมา	 นายโภคิน	 ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการ                                                                                       
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท้ัง ๓ ร่าง ว่า ขณะน้ีทางคณะกรรมาธิการฯ กำาลังพิจารณา																																																																																																				
ใน ๓ ประเด็น คือ การแก้ไขถ้อยคำาในมาตรา ๖๘ ที่เกี่ยวกับการให้ประชาชนใช้สิทธิ
ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านอัยการสูงสุดเพียงช่องทางเดียวให้เกิดความชัดเจนขึ้น	 เพื่อป้องกัน
ศาลรัฐธรรมนูญตีความที่ขัดต่อความเข้าใจทั่วไป ส่วนประเด็นที่สองคือ การแก้ไข
มาตรา ๒๓๗ ให้ยกเลิกการยุบพรรคการเมืองและการตัดสิทธิคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่กระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้ง	 เนื่องจากเห็นว่าขัดต่อหลักยุติธรรม	 รวมถึง
การแก้ไขมาตรา	 ๑๙๐	 ว่าด้วยการทำาสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	 เพื่อลดการเสยีเปรยีบ
กับต่างประเทศ ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ การแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาให้มาจาก
การเลือกต้ังท้ังหมดเพ่ือให้เป็นประชาธิปไตย	 ซ่ึงเห็นได้ว่าท้ังหมดน้ีล้วนแล้วทำาเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่า การเปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
เป็นกรณีเฉพาะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	
๒๕๕๗	 ในวันที่	 ๒๙ - ๓๐ พฤษาคม	 ๒๕๕๖ จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เข้าสู่การพิจารณาด้วยนั้น ตนไม่แน่ใจว่าคณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาเสร็จทันก่อน
เปิดประชุมสภาหรือไม่	 หากพิจารณาเสร็จก่อนก็ขึ้นอยู่กับอำานาจของคณะกรรมาธิการ
ว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมสภาหรือไม่
	 นอกจากนี้  นายโภคิน  ยังกล่าวถึง  การล่ารายชื่อถอดถอนตุลาการ																										
ศาลรัฐธรรมนูญของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กวป.) ว่า ตนเห็นด้วยกับ
การล่ารายช่ือดังกล่าว เพราะเป็นการดำาเนินการตามกรอบกฎหมายเป็นสิทธิโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ	 ดีกว่าการไปชุมนุมกดดันหรือใช้ถ้อยคำารุนแรง	 เพราะการยื่นถอดถอน
ตามรัฐธรรมนูญใช้เพียง	๒	หมื่นรายชื่อก็พอแล้ว
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รัฐสภ�ไทย เข้�ร่วมประชุมสมัชช�รัฐสภ�อ�เซียน ครั้งที่ ๕ 

ที่ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม  

	 วันที่	 ๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายวิทยา	 อินาลา	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัด
นครพนม	 พร้อมด้วย	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสกลนคร		
พรรคเพื่อไทยจะเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (ASEAN	 Inter	 -	
Parliamentary	 Assembly	 : AIPA	 )	 ครั้งที่	 ๕	 ณ	 เมืองดาลัด	 จังหวัดลำาดง	 สาธารณรัฐ									
สังคมนิยมเวียดนาม	 ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยในการประชุมครั้งนี้
คณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (AIPA)	 ซ่ึงอยู่ในกลุ่มอาเซียน	
จะร่วมหารือในหัวข้อหลักเรื่อง	:		การลดความยากจนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Poverty	
reduction for sustainable development) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย (UNDP) นำาเสนอรายงานเก่ียวกับ “วิสัยทัศน์และ	
กรณีศึกษาในระดับภูมิภาคในการลดความยากจน”	 นอกจากนี้	 ประเทศสมาชิกจะ
รายงานสถานการณ์ภายในประเทศของตน ถึงแนวทางหลักในนโยบายลดความยากจน																																																																																																													
ความร่วมมือในการดำาเนินนโยบายลดความยากจน เครื่องมือในการเข้าถึงความยากจน
แบบพหุมิติในนโยบายระดับชาติการขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในการลดความยากจน	 และยุทธศาสตร์ชาติในการช่วยเหลือคนยากจนช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ และภายหลังการนำาเสนอเสร็จสิ้นจะมีการหารือในการสร้างความสอดคล้อง
ทางกฎหมายร่วมกัน ขณะเดียวกันที่ประชุมดังกล่าวจะประชุมในประเด็นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือนำาไปสู่การสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายร่วมกันอีกด้วย	 ท้ังน้ี	
การประชุมดังกล่าวประเทศสมาชิก AIPA จะร่วมติดตามความคืบหน้าของข้อมติในการ	
ประชุมครั้งที่ผ่านมา	ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพในหัวข้อการจัดการภัยพิบัติด้วย		
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รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนท่ีหน่ึง ต้องก�รให้โครงก�รจัดสร้�งอ�ค�รเรียน

เฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๕๖ 

 วันท่ี	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายเจริญ	จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง	 กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง	 และคณะผู้ควบคุมงาน	
โครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับนักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร	ี จำานวน	 ๓๔	 โรงเรยีน	
ว่า ต้องการให้การก่อสร้างโรงเรียน ดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ โดย
บรรยากาศของโรงเรียนจะต้องเอื้อต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
	 สำาหรับโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับนักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่
ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร	ี
จำานวน	 ๓๔	 โรงเรียน	 มีการตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น	 ๑๖๖,๕๔๖,๗๘๗.๙๖	 บาท	 และได้
แต่งตั้งให้ผู้แทนโรงเรียนทั้ง	๓๔		แห่ง	ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	และผู้ควบคุม
งานด้วย	ส่วนการประชุมในครั้งนี้	 มีการพิจารณาถึง	ความคืบหน้าในการดำาเนินการสร้าง
อาคารของแต่ละโรงเรียน	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	 การมอบพื้นที่ให้แก่โรงเรยีน	 สัญญา
การว่าจ้างท่ีจะต้องสร้างอาคารเรียนให้เสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน และแบบของอาคาร				
ที่จะต้องมีการแก้ไขบางส่วน
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นางสาวปาร์ค กึน-เฮ

เกาหลีใต้ชงงบพิเศษหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ฟื้นเศรษฐกิจ

 
  วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ กระทรวงกลยุทธ์ และ
การคลัง เกาหลีใต้ นำาเสนอแผนงบประมาณพิเศษ สำาหรับ
การกระตุ้นเศรษฐกิจจำานวน ๑๗.๓ ล้านล้านวอน หรือราว 
๑๕,๓๐๐ ล้านดอลลาร์ ต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อนำาไปใช้รับมือกับรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีที่ไม่ได้ตามเป้า ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สร้างงาน และหนุนตลาด
อสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงัน
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          ซึ่งจากการที่รัฐสภาผ่านข้อเสนอดังกล่าว ทำาให้การอนุมัติงบประมาณพิเศษ
ครั้งนี้ เป็นการอนุมัติครั้งใหญ่อันดับ ๓ ของประเทศ รองจากการอนุมัติงบประมาณพิเศษ   
ท่ีผ่านออกมา หลังเกิดวิกฤติการเงินเอเชียในปี ๒๕๔๑ และวิกฤติการเงินโลกเม่ือปี ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ เกาหลีใต้ประเมินว่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีจะขาดหายไปราว ๖ ล้านล้านวอน 
เพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าเกินกว่าที่คาด และหายไปอีก ๖ ล้านล้านวอน 
จากความล่าช้าในการขายธนาคารรัฐ ส่วนงบฯ พิเศษอีก ๕.๓ ล้านล้านวอน จะเป็นการ
นำาไปเพิ่มเป็นงบประมาณของรัฐบาลโดยตรง
           นอกจากงบฯ พิเศษข้างต้น ที่ต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว กระทรวง
กลยุทธ์และการคลัง ยังมีแผนที่จะนำาเงินอีก ๒ ล้านล้านวอน จากกองทุนต่าง ๆ                      
ของรัฐบาล ไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย โดยคาดว่า งบประมาณพิเศษนี้ จะช่วยกระตุ้น
การขยายตัวสำาหรับปี ๒๕๕๖ ได้ราว ๐.๓% และทำาให้เกิดการจ้างงานใหม่ ๔๐,๐๐๐ 
ตำาแหน่ง
 แผนอัดฉีดเศรษฐกิจครั้งล่าสุดนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงฯ                                                                                                      
ดำาเนินการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตในปีน้ีลงอย่างรุนแรงเหลือเพียง ๒.๓% เท่าน้ัน 
จากท่ีเคยคาดการณ์ไว้ท่ี ๓% ผลจากการอ่อนค่าของเงินเยนท่ีส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก
เกาหลีใต้ ประกอบกับความรู้สึกผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ และการลงทุนด้านเงินทุนที่ยังซบเซา 
ทางด้านนักวิเคราะห์ชี้ว่า การเคลื่อนไหวข้างต้น เน้นให้เห็นว่า รัฐบาลกรุงโซลกำาลังหาทาง                       
ที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากเมื่อปีที่แล้ว เศรษฐกิจเกาหลีใต้
ขยายตัวเพียง ๒% ตำ่าสุดในรอบ ๓ ปี จากการฟื้นตัวอย่างอ่อนแอของเศรษฐกิจ 
และการค้าโลก
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นิวซีแลนด์ไฟเขียวเพศเดียวกันแต่งงาน

              
  วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ นิวซีแลนด์เป็น           
ประเทศแรกในเอเชีย-แปซิฟิก ที่ไฟเขียวให้กลุ่มรักร่วมเพศ
แต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้มีการลงมติ
ในรัฐสภา ซึ่งกลุ่มสนับสนุนสิทธิเกย์ หรือกลุ่มรักร่วมเพศ 
ต่างออกมาชื่นชมว่าเป็นเสาหลักสำาหรับความทัดเทียมกัน
ทางเพศ
          ร่างกฎหมายดังกล่าว ได้แก้ไขกฎหมายการสมรส   
ฉบับปี ๒๔๙๘ กำาหนดคำาจำากัดความให้การแต่งงานเป็นการ 

อยู่ร่วมกันของคน ๒ คน โดยไม่ต้องคำานึงถึงเพศ สภาพทางเพศ หรือพวกเขาจะเลือกเพศ
อย่างไร โดยร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบ หลังจากได้รับการสนับสนุนอย่างแพร่หลาย
ระหว่างการอภิปราย ๒ คร้ังก่อนหน้าน้ี ซ่ึงรวมท้ังได้รับการสนับสนุนจากอดีตนายกรัฐมนตรี
จอห์น คีย์ จากการลงมติเมื่อเดือนที่แล้ว ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน ๗๗ - ๔๓
 โดยนิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่ ๑๓ ของโลก และเป็นประเทศแรกในเอเชยี-
แปซิฟิก ที่อนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้ จากข้อมูลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนชื่อดัง 
ฮิวแมน ไรท์ส วอทช์ (HRW)
 ทั้งนี้ มีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เห็นชอบกฎหมายการสมรสเพศเดยีวกันแล้ว 
อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สเปน แคนาดา แอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา และอุรุกวัย
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ญี่ปุ่นยกเลิกการห้ามหาเสียงออนไลน์

           
 วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ รัฐสภาญี่ปุ่น ยกเลิกการห้ามหาเสียงผ่านทาง
ออนไลน์ อนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนสามารถทวตี ใช้เฟซบุ๊ค และอัพเดท
เว็บไซต์ได้

          สภาสูงของญ่ีปุ่นได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติร่างกฎหมาย เพ่ือการทบทวน
กฎหมายเลือกต้ัง ท่ีจะนำาไปสู่การยกเลิกคำาส่ังห้ามการหาเสียงทางออนไลน์ ท่ีมีการถกเถียง      
มาอย่างยาวนาน และถูกวิจารณ์จากคนบางกลุ่มว่าล้าหลัง ท่ีผ่านมา แม้ญ่ีปุ่นจะได้รับการ
ยอมรับว่ามีการพัฒนาทางนวัตกรรมท่ีลำา้หน้าชาติอ่ืน ๆ แต่บางคร้ังญ่ีปุ่นก็มีแนวโน้มท่ีจะ
ปฏิเสธเทคโนโลยี และวิธีการเลือกตั้ง ก็ไม่ได้มีการปฏิรูปมากว่าหลายทศวรรษแล้ว
           กฎหมายเลือกตั้งฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู
นิยามความหมายว่า อะไรก็ตามท่ีปรากฏข้ึนมาบนจอคอมพิวเตอร์น้ัน มีค่าเท่ากับแผ่นพับ
หาเสียงฉบับหน่ึง ซ่ึงหมายความว่า อะไรก็ตามท่ีปรากฏข้ึนมาบนจอคอมพิวเตอร์ต้องถูกจำากัด
ไม่ให้เกินปริมาณที่กฎหมายกำาหนด
           ทั้งนี้ การเมืองสหรัฐฯ ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาเสยีง
ตลอดทั้งวันทั้งคืน มีความแตกต่างกับการรณรงค์หาเสียงในญี่ปุ่น ที่ผู้สมัครจะหาเสียง       
อย่างเต็มที่ ช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายตามเขตลงสมัครของตนเอง โดยอาศัยเพียงแค่
การตะโกนประกาศชื่อตัวเอง
           การเลือกตั้งระดับชาติที่จะมีการใช้สื่อออนไลน์เป็นครั้งแรกคือ การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นภายใน หรือหลังเดือนกรกฎาคมนี้
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รัฐสภา”บังคลาเทศ”แต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่

          
 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ นายอับดุล ฮามิด 
ประธานรัฐสภา ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี 
แทนตำาแหน่งท่ีว่างลง ก่อนหน้าท่ีบังคลาเทศจะจัดการเลือกต้ัง
ทั่วไปในปีหน้า
           นายอับดุล ฮามิด ประธานรัฐสภาบังคลาเทศ                  
วัย ๖๙ ปี จากพรรคสันนิบาตอาวามี ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง
ประธานาธิบดีรักษาการณ์ หลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของ 
นายซิลูร์ เราะห์มาน ผู้นำาคนก่อน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม                                                             
ที่ผ่านมา ด้วยวัย ๘๔ ปี
           แม้ว่าตำาแหน่งประธานาธิบดีของบังคลาเทศ 
จะเป็นตำาแหน่งที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านพิธีการ นับตั้งแต่ปี ๑๙๙๑ เมื่อครั้งที่รัฐบาล
เปล่ียนแปลงระบบการปกครองสู่ระบบรัฐสภา แต่เม่ือถึงช่วงการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ตำาแหน่งประธานาธิบดีจะมีบทบาทสำาคัญในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในทันที
 เป็นที่ทราบกันดีว่า นายฮามิด มีสายสัมพันธ์ที่ดตี่อพรรคฝ่ายค้าน โดยเขา                
ทำาหน้าที่ เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือ ระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาล 
ก่อนหน้าการเลือกต้ังท่ัวไปในเดือนมกราคมปีหน้า หลังจากท่ีกลุ่มพรรคฝ่ายค้านประกาศ  
ขู่ควำ่าบาตรการเลือกตั้ง หากไม่ได้รับการจัดภายใต้รัฐบาลรักษาการณ์ที่มคีวามเป็นกลาง
          รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เชคห์ ฮาซินา ปฏิเสธที่จะทำาตามข้อเรยีกร้อง              
จากพรรคฝ่ายค้าน โดยระบุว่า การเลือกตั้งจะจัดขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน
  

นายอับดุล ฮามิด
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วุฒิสภาอังกฤษ ลงมติรับรองร่างกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศ 

ในการสืบราชสันตติวงศ์

          วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ วุฒิสภาของอังกฤษได้ทำาการแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ.๑๗๐๑ เพื่อเปิดโอกาสให้พระราชธิดามสีิทธิ์ในการขึ้น
ครองราชย์ หลังจากพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน กำาหนดให้พระราชโอรสอยู่ในลำาดับแรก       
ที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ แม้ว่าจะมีอายุน้อยกว่าพระราชธิดาก็ตาม การอภิปราย
ของสภาเรื่องแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ ดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เจ้าชายวิลเลยีม หรือ 
ดยุค แห่งเคมบริดจ์ และพระชายา คือ ดัชเชส แห่งเคมบริดจ์ จะทรงมีประสูติกาลในเดือน
กรกฎาคมนี้
          สำาหรับเพศของพระทารกองค์น้อยยังคงถูกปิดเป็นความลับ แต่นายกรัฐมนตร ี
เดวิด คาเมรอน ของอังกฤษ ต้องการจะผลักดันให้รัฐสภา พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เนื่องจากชาวอังกฤษส่วนใหญ่สนับสนุนเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ในการ
สืบทอดราชบัลลงก์อังกฤษ เมื่อต้นปีนี้ ดัชเชส แห่งเคมบริดจ์ ทรงตกเป็นข่าวพาดหัว
ของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เม่ือทรงเผลอหลุดปากว่า พระทารกองค์น้อยอาจจะเป็นพระธิดา
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ฝ่ายค้าน เวเนซุเอลา ยื่นคำาขาด ขอนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่

          
 วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายเอนริเก กาปริเลส 
แกนนำาฝ่ายค้านเวเนซุเอลา ประกาศยื่นคำาขาดและขู่ที่จะ
จัดการ เรื่องการนับคะแนนเลือกตั้งที่มีปัญหา และกล่าวหา
รัฐบาลประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร ว่า ปล้นการเลือกตั้ง
 นายกาปริ เลส เรียกร้องขอรายละเอียด
การนับคะแนนเสียง โดยขีดเส้นตายภายในวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๖ แต่ไม่ได้เผยว่า เขาจะทำาอย่างไรต่อไป ขณะที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยว่า ได้เตรียมนับคะแนนใหม่
 นายมาดูโร ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ 
เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีคะแนนห่างจาก นายคาปริเลส   
ไม่ถึง ๒% โดยได้เข้าพิธีสาบานตนเม่ือสัปดาห์ก่อน และได้ข้ึนเป็นประธานาธิบดีเวเนซุเอลา
คนใหม่ ต่อจาก นายฮูโก ชาเวซ ที่ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อเดือนมนีาคม
 อย่างไรก็ดี ฝ่ายค้านคัดค้านผลการเลือกตั้ง โดยกล่าวหาว่ามีการกระทำา
ผิดกฎหมายเลือกตั้งหลายครั้ง รวมถึงการข่มขู่ให้ลงคะแนนให้ เหตุประท้วงของฝ่าย
สนับสนุนฝ่ายค้าน ทำาให้มีผู้เสียชีวิต ๙ ราย 
 นายกาปริเลส แถลงข่าวผ่านโทรทัศน์ทั่วประเทศ กล่าวหาว่า นายมาดูโร                                                                                                    
เป็นผู้กำาหนดผลการเลือกตั้ง ความจริงคือ นายมาดูโร ปล้นการเลือกตั้ง นายมาดูโร                  
จะต้องอธิบายต่อคนทั้งประเทศและทั้งโลก พร้อมกับถือโอกาสนี้ขีดเส้นตายให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งนับผลคะแนนใหม่ทั้งหมด และแม้จะมีการนับคะแนนใหม่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่า ชัยชนะของนายมาดูโร เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
 รัฐบาลเวเนซุเอลาแทรกแซงการแถลงของ นายกาปริเลส ด้วยการ                               
ออกอากาศภาพวิดีทัศน์ กล่าวโทษเขาว่า เป็นต้นเหตุความรุนแรงหลังการเลือกต้ัง มีผู้เสียชีวิต              
๙ คน บาดเจ็บ ๑๐ กว่าคน การตัดภาพดังกล่าว ทำาให้ผู้สนับสนุน นายกาปริเลส 
ออกมาประท้วงส่งเสียงดังทันทีในกรุงการากัส ขณะเดียวกันความตึงเครียดทางการเมือง
ในเวเนซุเอลาก็รุนแรงขึ้น เมื่อทั้งรัฐบาลและนายกาปริเลส เรยีกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมา
ชุมนุมแสดงพลังในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นายเอนริเก กาปริเลส
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 ด้านนายเปโดร คาร์เรโน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวตำาหนิ                       
นายกาปริเลสว่า เป็น“ฆาตกร” ขณะประกาศการนับคะแนนใหม่ เช่นเดียวกับ                                                                                         
นายดิออสดาโด คาเบลโล ประธานรัฐสภา ที่เรียก นายกาปริเลสว่า “ฆาตกรฟาสซิสม์”
     

“เมียนมาร์” เตรียมแก้กฎหมายเปิดทาง ซูจี ลงเลือกตั้งประธานาธิบดี

         
  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ “เมียนมาร์” เตรียมแก้
กฎหมายเปิดทาง ซูจี ลงเลือกตั้งประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่
ระดับสูงเมียนมาร์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมแก้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางให้นางออง ซาน ซูจี ผู้นำาพรรค
ฝ่ายค้านในสภา ลงรับเลือกต้ังประธานาธิบดีได้ นายออง มิน 
รัฐมนตรีประจำาทำาเนียบประธานาธิบดี กล่าวในแถลงการณ์ 
ระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพ่ือรับรางวัลสันติภาพ ในนามของ                                                                              
พลเอกเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมาร์ ที่ไม่สามารถ
เดินทางเข้าร่วมได้ โดยระบุว่า รัฐบาลเมียนมาร์เตรียมแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๑ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก 
ซ่ึงการแก้กฎหมายคร้ังน้ี ก็เพ่ือให้นางซูจี สามารถลงสมัครเลือกต้ัง                                                                   
ประธานาธิบดี ในปี ๒๕๕๘ ได้ อย่างไรก็ตาม คำากล่าว                
ของ นายออง มิน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกเต็ง เส่ง                          
แต่ อ ย่ า ง ใด  ร วมถึ ง  ร อ งป ร ะธ านพรรคสหภาพ
เอกภาพ และการพัฒนา หรือ USDP ก็กล่าวว่า พรรคยัง
ไม่มีแผนแก้รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แม้พวกเราปรารถนาจะ
ทำาอย่างนั้นก็ตาม แต่หลายฝ่ายคาดว่า คณะกรรมาธิการ
เตรียมหารือและทบทวนกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว 
ในเดือนกรกฎาคมน้ี ท้ังน้ี นางซูจี กลายเป็นสมาชิกรัฐสภา 
เมื่อปีที่ผ่านมา หลังถูกกักบริเวณในบ้านพัก ที่นครย่างกุ้ง

เป็นเวลานานกว่า ๑๕ ปี ซึ่งขณะนี้ เธอยังไม่สามารถลงเลือกตั้งได้ เนื่องจากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๑ กำาหนดว่า ชาวเมียนมาร์คนใด ที่มสีมาชิกครอบครัวสัญชาติอื่น
ที่ไม่ใช่เมียนมาร์ ไม่มีสิทธิลงรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี หรือรองประธานาธิบดี 

นางอองซาน ซูจี

พลเอกเต็ง เส่ง
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สำาหรับ นางซูจี นั้น แต่งงานกับ นายไมเคิล อริส นักวิชาการชาวอังกฤษเมื่อปี ๒๕๑๔ และ
มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นายอเล็กซานเดอร์ อริส อายุ ๔๑ ปีและนายคิม อริส อายุ ๓๖ ปี     
โดยทั้งคู่ถือสัญชาติอังกฤษ
     

นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไอซ์แลนด์ แพ้เลือกตั้ง 

           

 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของไอซ์แลนด์ 
พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ซึ่งมีนโยบายนิยมขวาเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ บ่งชี้ว่า อนาคต          
ทางการเมืองของ นางโยฮันนา ซิกูร์ดาร์ด็อตเทียร์ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไอซ์แลนด์ 
และเป็นผู้นำารัฐบาลรายแรกของโลกที่ยอมรับว่า ตนเองเป็น “เลสเบี้ยน” อาจต้องจบสิ้นลง
 พรรคฝ่ายค้าน “อินดีเพนเดนซ์ ปาร์ตี้” ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของพวก               
ฝ่ายขวา เป็นฝ่ายท่ีได้รับคะแนน “ป๊อปปูลาร์ โหวต” สูงท่ีสุดท่ีร้อยละ ๒๖.๗ และได้ ๑๙ ท่ีน่ัง                                                                                                          
ในรัฐสภา โดย บียาร์นี เบเนดิกต์สัน ผู้นำาพรรควัย ๔๓ ปี 
เตรียมเปิดการเจรจา เพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่กับแกนนำา
พรรคสายกลาง“โพรเกรสซิฟว์ ปาร์ตี้” ซึ่งได้คะแนน “ป๊อป   
ปูลาร์ โหวต” รองลงมาที่ร้อยละ ๒๔.๔ และได้จำานวนที่นั่ง
ในรัฐสภา ๑๙ ที่นั่งเท่ากัน ซึ่งเท่ากับว่า รัฐบาลชุดใหม่ของ
ไอซ์แลนด์ ท่ีนำาโดยพรรคอินดีเพนเดนซ์ และพรรคโพรเกรสซิฟว์ 
ได้ที่นั่งในรัฐสภารวมกัน ๓๘ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๖๓ ที่นั่ง  
ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลอย่าง “โซเชียล เดโมเครติก 
อัลไลแอนซ์” ของนายกรัฐมนตรีหญิง โยฮันนา ซิกูร์ดาร์ด็อตเทียร์ 

นางโยฮันนา ซิกูร์ดาร์ด็อตเทียร์
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ที่ครองอำานาจในไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ๒๐๐๙ กลับประสบความปราชัยในการเลือกตั้ง
คราวนี้ โดยได้คะแนน “ป๊อปปูลาร์ โหวต” เพียงร้อยละ ๑๒.๙ และคว้าที่นั่งในรัฐสภามาได้
เพียง ๙ ท่ีน่ังเท่าน้ัน เช่นเดียวกับพรรคกรีนท่ีเป็นพันธมิตรสำาคัญ ของนางซิกูร์ดาร์ด็อตเทียร์ 
ที่ได้คะแนนเสียงร้อยละ ๑๐.๙ และคว้าได้เพียง ๗ ที่นั่ง
 ทั้งนี้ พรรค“ไพเรท ปาร์ตี้” ซึ่งเป็นพรรคของพวกนักเคลื่อนไหวออนไลน์ ที่ชู
นโยบายสนับสนุนการแชร์ไฟล์อย่างเสรี ได้รับคะแนน “ป๊อปปูลาร์ โหวต” ร้อยละ ๕.๑ 
และสามารถคว้ามาได้ ๓ ท่ีน่ังในรัฐสภา ถือเป็นพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนการแชร์ไฟล์เสรี                                                                                                              
พรรคแรกของโลก ที่สามารถมีผู้แทนของตนเข้ามานั่งในรัฐสภาแห่งชาติได้ ขณะที่
จำานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ราวร้อยละ ๘๓.๓
 ความพ่ายแพ้ท่ีเกิดข้ึน บ่งช้ีว่า อนาคตทางการเมืองของ นางซิกูร์ดาร์ด็อตเทียร์  
ที่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไอซ์แลนด์ และเป็นผู้นำารัฐบาลรายแรกของโลก 
ที่ยอมรับว่า ตนเองเป็นพวก “เลสเบี้ยน” อาจต้องจบสิ้นลง รวมถึงเป็นการส่งสัญญาณ
เตือนถึงความไม่พอใจของประชาชนชาวไอซ์แลนด์ ต่อความล้มเหลวของรัฐบาล ในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้น
     

รัฐสภากรีซ ลงมติรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปเพื่อให้ได้รับเงินกู้เพิ่มเติมจากอียู

           
 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ รัฐสภาของกรีซ ลงมติรับรองร่างกฎหมายว่าด้วย 
การปรับลดตำาแหน่งงานในภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งล่าสุด ตามข้อเสนอของ
สหภาพยุโรป หรืออียู และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ก่อนการอนุมัติเงินกู้งวดต่อไป 
๘,๘๐๐ ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคมนี้
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           ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ๓ พรรคร่วมรัฐบาล           
ด้วยคะแนนรวม ๑๖๘ เสียงจากทั้งหมด ๓๐๐ เสียงในสภา กำาหนดให้มกีารปลดข้าราชการ 
ราว ๑๕,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๕๘ รวมถึง ๔,๐๐๐ คน ในปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของกรีซ เนื่องจากที่ผ่านมา ตำาแหน่งงานในภาครัฐได้รับ
หลักประกันตามรัฐธรรมนูญว่า มีความมั่นคงและสามารถทำาไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ
ปลดเกษียณ
 รัฐบาลหวังว่า การรับรองร่างกฎหมายนั้น จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้รับการ
อนุมัติเงินกู้งวดต่อไป พร้อมทั้งจะช่วยประคองเศรษฐกิจของกรีซ ให้เติบโตขึ้นภายใน   
ปี ๒๕๕๗ หลังประสบภาวะถดถอยต่อเนื่องมาแล้ว ๖ ปี แต่ผู้ประท้วง กล่าวว่า มาตรการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายรอบใหม ่ จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
อัตราว่างงานของกรีซ ในปัจจุบันสูงเกินร้อยละ ๒๗ ของแรงงานทั้งหมด
  
สภาไซปรัส ลงมติฉิวเฉียด รับเงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจากอียู

           
 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รัฐสภาไซปรัสลงมติ สนับสนุนเงื่อนไขในมาตรการ       
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรป (อียู) ด้วยคะแนนฉิวเฉียด โดยสมาชิก
รัฐสภา ๒๙ ราย ลงมติเห็นชอบต่อมาตรการดังกล่าว ขณะที่ ๒๗ ราย ลงคะแนนเสยีง
คัดค้าน 
       ทั้งนี้ อียู สัญญาว่า จะให้ความช่วยเหลือไซปรัส ก็ต่อเมื่อ มกีารปิดกิจการ
ธนาคารไลกิ ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศ และมีการเรียกเก็บเงิน
จำานวนมากจากผู้ฝากเงินที่ไม่มีประกันในธนาคาร แบงก์ ออฟ ไซปรัส ซึ่งเป็นธนาคาร
ขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของไซปรัส เงินฝากที่ไม่มีประกันคือ เงินฝากในส่วนที่เกินกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ยูโร ในบัญชีธนาคาร 
 รัฐสภาไซปรัสประกอบด้วยสมาชิก ๕๖ ราย และไม่มีพรรคการเมืองใด             
ครองเสียงข้างมากในขณะนี้ โดยรัฐบาลไซปรัสคาดหวังก่อนหน้านี้ว่า มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือนี้จะได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายกลาง - ขวา ๓ พรรค ซึ่งครอง
ที่นั่งรวมกัน ๓๐ ที่นั่ง ความพยายามที่จะตกลงกันในเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ                                                                                                 
ทางการเงินจากต่างประเทศ เคยก่อให้เกิดภาวะปั่นป่วนวุ่นวายทางการเงินในไซปรัส
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โดยในตอนแรกนั้น มีการวางแผนกันว่า ผู้ฝากเงินทั้งที่มปีระกัน
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และไม่มีประกันในธนาคารไซปรัส จะต้องจ่ายภาษี เพื่อนำาเงินภาษดีังกล่าว ไปใช้ในการ
เพ่ิมทุนธนาคารพาณิชย์สองแห่ง ท่ีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากการลงทุนในกรีซ 
 อย่างไรก็ดี รัฐสภาไซปรัสได้ปฏิเสธแผนดังกล่าว จนกระทั่งมีการลงมติ       
เห็นชอบ อีกทางเลือกหนึ่งคือ การปิดกิจการธนาคารไลกิ และการเรยีกเก็บเงิน ๖๐ % 
จากเงินฝากท่ีไม่มีประกันในธนาคาร แบงก์ ออฟ ไซปรัส ไซปรัสจะได้รับเงินกู้งวดแรก         
จากวงเงิน ๑ หมื่นล้านยูโร ของอียูและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) 
หลังรัฐสภาลงมติ สนับสนุนเงื่อนไขในมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
    

ลิเบียผ่านร่างกฎหมายแบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสมัย กัดดาฟี
           
 วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รัฐสภาลิเบีย ผ่านร่างกฎหมาย ห้ามผู้ที่เคย                  
มีตำาแหน่งระดับสูง ไม่ว่าจะสังกัดองค์กรภาครัฐแห่งใดก็ตาม แต่ถ้าอยู่ในสมัยรัฐบาลของ 
พันเอก โมอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำา ซ่ึงบริหารประเทศมานานถึง ๔๒ ปี บุคคลผู้น้ัน จะไม่มี
สิทธิ์ทำางานให้กับรัฐบาลอีก ความเคลื่อนไหวครั้งสำาคัญนี้มขีึ้น เพยีง ๑ สัปดาห์ หลังเกิด       
ความวุ่นวายไปท่ัวเมืองหลวงของลิเบีย เม่ือกลุ่มผู้ประท้วงพร้อมอาวุธครบมือจำานวนมาก                                                                                                             
บุกเข้าปิดล้อมรอบอาคารที่ทำาการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม เพื่อกดดันให้รัฐสภา
อนุมัติร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ท้ังน้ี ร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง                
๑๖๔ จากท้ังหมด ๒๐๐ เสียง นอกจากจะเป็นการปิดก้ันโอกาสของบรรดาผู้ใกล้ชิด 
พันเอก กัดดาฟี ท่ีหวังจะกลับมาทวงอำานาจและความรุ่งเรืองทางการเมืองแล้ว ยังอาจถือเป็นการ
ทำาให้เจ้าหน้าท่ีระดับสูงในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันบางคน ต้องพ้นจากตำาแหน่งโดยอัตโนมัติ

ด้วย เช่น นายโมอัมเหม็ด อัล-มากาเรียฟ ประธานรัฐสภา 
ซึ่งเคยดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูตลิเบีย ประจำาอินเดีย
เม่ือกว่า ๔๐ ปีท่ีแล้ว ก่อนจะไปให้ความสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน 
พันเอก กัดดาฟี ในการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น อย่างไรก็ตาม        
ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่า นายกรัฐมนตรี อาลี ไซดาน ซ่ึงเป็นนักการทูต
อยู่ท่ีอินเดียในช่วงเวลาไล่เล่ียกับ นายอัล-มากาเรียฟ จะได้
รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ที่จะมีผลบังคับใช้ อย่างเป็น       
ทางการภายใน ๓๐ วันหรือไม่ ขณะที่ กลุ่มนักเคลื่อนไหว
ด้านสิทธิมนุษยชน แสดงความไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 

พันเอก กัดดาฟี
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นายอันวาร์ อิบราฮิม

             
ผู้นำาพรรคฝ่ายค้านมาเลเซีย ประกาศพร้อมเปิดเผย

หลักฐานสำาคัญมัดตัวรัฐบาลมาเลเซียโกงเลือกตั้ง

         
 วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายอันวาร์ อิบราฮิม 
แกนนำาฝ่ายค้านมาเลเซีย ประกาศกร้าวว่า พรรคฝ่ายค้าน
เตรียมเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้ ถึงหลักฐานสำาคัญที่ว่า ฝ่ายรัฐบาล
โกงการเลือกตั้งที่ผ่านมา นายอันวาร์ วัย ๖๕ ปี กล่าวยำ้าว่า 
กลุ่มพันธมิตร ปากาตัน รัตยัต หรือ ภาคีประชาชน เป็นการ
รวมตัวของพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน ๓ พรรค ยังคงยืนยันว่า 
ฝ่ายค้านเป็นผู้มีชัยชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา และถูกฝ่าย
รัฐบาลฉ้อฉลปล้นไป และภายในระยะเวลา ๒-๓ สัปดาห์
ข้างหน้า ทางฝ่ายค้านจะนำาเสนอหลักฐานต่อสาธารณชน   
ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ชัยชนะของ นายนาจิบ ราซัค    
นายกรัฐมนตรี ได้มาด้วยการโกง และการเลือกต้ังก็เต็มไปด้วย
ความผิดปกติเป็นจำานวนมาก ท่าทีล่าสุดของ นายอันวาร์ มขีึ้นเพยีง ๑ วันหลังจากที่                                                                                                         
นายกรัฐมนตรี นาจิบ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งมาเลเซีย     
เพ่ือเข้ารับตำาแหน่งบริหารประเทศเป็นสมัยท่ี ๒ ภายหลังพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล บาริซัน        
เนชันแนล หรือแนวร่วมแห่งชาติ (BN) ของเขายังคงสามารถรักษาเสียงข้างมาก
เอาไว้ได้ ด้วยจำานวนท่ีน่ังในรัฐสภา ๑๓๓ ท่ีน่ัง จากท้ังหมด ๒๒๒  ท่ีน่ัง แม้แนวร่วม บาริซัน 
เนชันแนล จะได้คะแนนเลือกตั้ง รวมทั่วประเทศเพียง ๔๘ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
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ชาวบัลแกเรียออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารอบแรก

           
 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประชาชนชาวบัลแกเรยี ออกใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารอบแรก ขณะที่ผลสำารวจความคิดเห็นระบุว่า คาดว่าจะเกิด
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเสียงข้างมากและการจัดตั้งรัฐบาล

           เขตเลือกตั้งทั่วประเทศที่มีทั้งหมด ๑๑,๖๗๖ แห่งทั่วประเทศ เปิดให้เลือกตั้ง
เวลา ๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาในท้องถิ่น ขณะเดยีวกันได้มกีารจัดเตรยีมกล่อง
หย่อนบัตร สำาหรับประชาชนบัลแกเรียที่อยู่ใน ๕๗ ประเทศ
          ผู้มีสิทธิเลือกต้ังชาวบัลแกเรีย มีจำานวนท้ังสิน ๖.๘ ล้านคน ขณะท่ีมีผู้เข้าชิงท่ีน่ัง          
ในสภาจำานวน ๘,๑๔๘ คน จากพรรคการเมือง ๓๘ พรรค และพรรคผสม ๗ พรรค 
ส่วนที่นั่งในรัฐสภาบัลแกเรีย มีทั้งสิ้น ๒๔๐ ที่นั่ง  
          นายโคลโย โคเลฟ ผู้อำานวยการสถาบันสำารวจ มีเดียนา โพลล่ิง เอเจนซี เปิดเผยว่า        
ผลสำารวจช้ีให้เห็นว่า ผู้ลงคะแนนเสียง ๓๒% จะเลือกพรรค GERB ของ นายบอยโก โบริเซฟ 
อดีตนายกรัฐมนตรีบัลแกเรีย และอีก ๓๑.๕% จะเลือกพรรคสังคมนิยมบัลแกเรยี (BSP) 
          นายโคเลฟ กล่าวว่า พรรค GERB และ BSP จะครองที่นั่ง ๓๕-๔๐% ในสภา 
และมีสัญญาณว่า จะเกิดปัญหาอย่างหนักด้านการจะตั้งเสยีงข้างมากเป็นรัฐบาล
          ทั้งนี้ นายเซอร์จี สตานิเชฟ ผู้นำาพรรค BSP ได้เสนอการจัดตั้งคณะรัฐบาล              
ที่มีผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน โดยไม่ต้องจับมือพรรค GERB แต่ นายโคเลฟ ระบุว่า เรื่องนี้         
จะมีความเป็นไปได้ ถ้าแต่ละพรรคประนีประนอมกัน เรื่องวัตถุประสงค์และมุมมองของ
แต่ละพรรค 
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เวียดนาม เลือก “สมาชิกดีกรีจบจากอเมริกา” ร่วมคณะโปลิตบูโรเป็นครั้งแรก 

          
  วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เลือกเจ้าหน้าท่ี 
ผู้จบการศึกษาจากสหรัฐ ฯ เข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ หรือ
“คณะโปลิตบูโร” ที่ทรงอิทธิพลเป็นครั้งแรก ชี้ให้เห็นถึงการตัดสินใจครั้งสำาคัญ หลังเกิด
แรงกดดันเพิ่มขึ้น ให้รัฐบาลเวียดนามปฏิรูปเศรษฐกิจที่ประสบภาวะชะงักงัน หลังจาก
เติบโตอย่างเฟื่องฟูมาเป็นเวลาหลายปี
           รายงานระบุว่า คณะโปลิตบูโรเวียดนาม ได้ลงมติเลือก นายเหงียน เธียน 
หนาน รองนายกรัฐมนตรี ที่กำากับดูแลกิจการด้านการศึกษา สุขภาพ และเทคโนโลยี 
เข้าเป็นสมาชิกคณะฯ โดย นายเหงียน ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรี เมืองโฮจิมินห์ 
มีดีกรีจบจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน เมื่อปี ๑๙๙๓ ด้านนโยบายสาธารณะ และมี
บทบาทร่วมกลุ่มชั้นนำาของคณะโปลิตบูโร ที่ถูกครอบงำาโดยกลุ่มนักการเมืองเก่าเวยีดนาม
ที่จบในประเทศ หรือจบจากสหภาพโซเวียต
           นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เลือก นางเหงียน ทิ คิม หงาน รองประธานรัฐสภา                                                                                                        
วัย ๕๙ ปี ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและพาณิชย์                     
เป็นสมาชิกคณะโปลิตบูโรด้วย ส่งผลให้ขณะนี้ เวียดนามมีจำานวนคณะโปลิตบูโร 
เป็นจำานวน ๑๖ คน
           ด้านนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า ตอนนี้นักวางนโยบายของรัฐบาลเวียดนาม          
ได้ควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างมีประสิทธิภาพ แต่ช้าเกินไป การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ที่จำาเป็น จะฟื้นเศรษฐกิจเวียดนามในฐานะเคยเป็น “เสือเศรษฐกิจ” โดยปัจจุบันเศรษฐกิจ
เวียดนามเติบโตในระยะเชื่องช้าที่สุดในรอบ ๑๓ ปี และทำาให้เวยีดนามหมดความน่าสนใจ
จากนักลงทุนต่างชาติ โดยที่ผ่านมา เศรษฐกิจเวียดนามได้รับผลกระทบจากการเติบโต
ด้านเงินกู้ที่อ่อนตัว และความต้องการบริโภคลดตำ่าลง ส่งผลให้ธุรกิจในประเทศต้องปิด
กิจการกว่า ๑๑๓,๐๐๐ แห่ง นับต้ังแต่ปี ๒๐๑๑ โดยอัตราเงินเฟ้อได้ทะยานถึงระดับ ๒๐ %  
และนักลงทุนต่างชาติ ได้เข้ามาลงทุนในเวียดนามเพียง ๑ ใน ๖ ของเม็ดเงินลงทุนกว่า 
๖๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ที่กลุ่มเคยรับปากว่าจะลงทุนในเวยีดนาม
           ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเลือก นายเหงยีน ของคณะโปลิตบูโร น่าจะม ี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของเวียดนามในสายตานักลงทุนในยุโรปและสหรัฐฯ



89

มาเลเซีย เผยโฉมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
         

  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี          
นาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย เผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
ซึ่งผ่านการคัดสรร เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อพรรคร่วมรัฐบาล “แนวร่วมแห่งชาติ” ที่มีพรรคอัมโน                                                                                      
เป็นแกนหลัก และผูกขาดครองอำานาจเป็นรัฐบาลมายาวนาน
ติดต่อกันเกือบ ๕๖ ปี นับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช
จากอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เป็นการ
ผสมผสานระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐที่มีประสบการณ์ กับ กลุ่ม
คนหน้าใหม่ ซึ่ง นายนาจิบ มีเป้าหมายปรับปรุงภาพลักษณ์
รัฐบาล ที่ถูกกล่าวหาว่าขาดการติดต่อกับชาวมาเลเซีย
เป็นจำานวนมาก

 นายนาจิบ กล่าวถึง คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรวี่าการ 
๓๐ ตำาแหน่ง และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ๒๗ ตำาแหน่ง จากการคัดสรรของเขาว่า เป็น “คณะ
รัฐมนตรีที่ลงตัว ระหว่างกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ นักวิชาการ และตัวแทนของคนรุ่นใหม่” 
นายนาจิบ ประกาศรายช่ือ คณะรัฐมนตรี ๑๐ วัน หลังจาก แนวร่วมแห่งชาติ ชนะการเลือกต้ัง
ทั่วไปหนล่าสุด เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยพรรคร่วมรัฐบาล สามารถต้านทาน        
ความท้าทายครั้งใหญ่สุด จากฝ่ายค้านไว้ได้ โดยได้ ส.ส. เข้าสู่รัฐสภา ๑๓๓ ที่นั่ง 
จากทั้งหมด ๒๒๒ ที่นั่ง คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะมุ่งเน้นการทำางาน เพื่อตอบสนอง
ต่อความวางใจของประเทศ รับประกันความต่อเนื่อง และต่อสู้การทุจริตคอร์รัปชัน
          กระทรวงสำาคัญที่มีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี รวมถึง กระทรวงกลาโหม 
และมหาดไทย ส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่ท่ีโดดเด่น ได้แก่ นายไครี จามาลุดดิน หน่ึงในนักการเมือง       
ที่เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตมากที่สุดของมาเลเซีย ได้รับมอบหมายให้คุมกระทรวง
เยาวชนและการกีฬา นายอับดุล วาฮิด โอมาร์ ประธานธนาคารยักษ์ใหญ่ “เมย์แบงค์” 
ของมาเลเซีย ได้รับแต่งต้ังให้เป็นรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ส่วนรัฐมนตรีท่ีค่อนข้าง                                                                                                                  
สร้างความแปลกใจ ได้แก่ นายพอล โลว์ นักรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ได้รับตำาแหน่ง
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และ นาย พี. เมย์ธา มูร์ธ ี นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
มนุษยชน ได้รับตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยประจำาสำานักนายกฯ

นายนาจิบ ราซัค
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คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  สภาผู้แทนราษฎร  สนับสนุนเพิ่มงบต่อต้านเหล้า
หลังเด็กดื่มสูงขึ้น
 วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๖  นางสาวอรุณี  ชำานาญยา                                                      
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน 
สตรี  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  สภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยว่า                                                                    

นางสาวอรุณี ชำานาญยา 
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คณะกรรมาธิการฯ  ได้มีการพิจารณา                                                     
ศึกษาทิศทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ        
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชาชนที่ขณะนี้พบว่า  ปัญหา
ของสั งคมไทยในปัจจุบัน เกิดขึ้ น
เนื่องจากมีการดื่มเหล้าและเครื่องดื่ม                                     
แอลกอฮอล์เพ่ิมข้ึน  ปัจจุบันการด่ืมเหล้า                                                                                                         

กลายมาเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม  เห็นได้จากภาพที่ประชาชน        
ในพื้นที่เริ่มมีค่านิยมการดื่มเหล้าตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่  รวมถึงการที่ข้าราชการและ
ผู้นำาในพื้นที่มีพฤติกรรมการดื่มเหล้าเป็นประจำาจนสังคมเห็นเป็นเร่ืองปกติ  ประกอบกับ
การควบคุมบังคับใช้กฎหมายซ้ือขายสุราก็ไม่เข้มงวดเท่าที่ควร จนทำาให้เกิดปัญหาค่านิยม
การดื่มเหล้าซึ่งต้องรีบหาทางแก้ไข               

  นางสาวอรุณี ได้กล่าวถึงตัวแทนการชุมนุมจากหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมาธิการฯได้สะท้อนปัญหาสังคมที่ตามมาจากการดื่มเหล้า  คือ  การลักลอบ
ต้มเหล้าเถื่อน  เนื่องจากทำาได้ง่ายและมีราคาถูก  แต่ไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ
เข้าไปดูแล ทำาให้ปัญหาการดื่มเหล้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลังรับฟังข้อมูล
จากหน่วยงานที่เข้ามาร่วมประชุมจะได้นำาไปแก้ไขและจะรณรงค์โดยนำาการใช้หลักธรรม           
กล่อมเกลาจิตใจให้ประชาชนลด  ละ เลิกเหล้า  หรือเครื่องดื่มของมึนเมา  ตลอดจน
จะผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการรณรงค์ปัญหาการดื่มเหล้า
ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป
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 คณะกรรมาธิการการคมนาคม  สภาผู้แทนราษฎร

    คณะกรรมาธิการการคมนาคม  สภาผู้แทนราษฎร               
ติงโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี  เหตุใด  ขสมก.  เปลี่ยนจาก
การเช่ามาเป็นการจัดซื้อทั้งที่ผลวิจัยชี้ว่า  การเช่ารถเมล์ดีกว่า 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมชี้แจงกรณีการสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีชมพู  พร้อมแนะ  การก่อสร้างต้องสอดคล้องกับผังเมืองและ
ความต้องการของประชาชน
    วันที่  ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม  สภาผู้แทนราษฎร  ที่มีนายเจือ  ราชสีห์  เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการ  ได้พิจารณาศึกษาโครงการจัดซื้อรถโดยสารสาธารณะประจำาทางที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ  (เอ็นจีวี)  เป็นเชื้อเพลิง  จำานวน ๓,๑๘๓ คัน ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  (ขสมก.)  เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหารถโดยสารฯ  จากการเช่า
มาเป็นการจัดซื้อ โดยให้เหตุผลว่า ขสมก.จำาเป็นต้องให้บริการรถโดยสารฯประจำาทาง
ในเขตปริมณฑลทั้ง ๖ จังหวัด หากจัดหารถโดยสารสาธารณะประจำาทางโดยวิธกีารเช่าจะม ี                                                
กำ าหนดเวลา  ๑๐  ปี  และต้ อ งทำ า  TOR  ในปีที่  ๖  -  ๗  ให้ แล้ ว เสร็ จ ในปีที่  ๘ 
หากดำาเนินการไม่ทันตามกำาหนดต้องทำาสัญญาเช่ารถยนต์ในสภาพเก่า  ซึ่ง ขสมก.
ไม่มีบุคลากรที่จะเข้าไปตรวจสอบการซ่อมแซม โดยการจัดซื้อรถโดยสารฯ เอ็นจวี ีขสมก.
จะพยายามให้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

นายเจือ ราชสีห์
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   ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังคำาช้ีแจงจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้ว
เห็นว่า  การจัดหารถโดยสารสาธารณะประจำาทางนั้นยังมีความจำาเป็นเพราะรถโดยสารฯ            
ประมาณร้อยละ ๒๕  ปัจจุบันไม่สามารถให้บริการได้ อย่างไรก็ตามกรรมาธิการฯ 
ต้ังข้อสังเกตว่า  ท่ีผ่านมามีการทำาวิจัยและสรุปผลได้ว่าการเช่ารถโดยสารฯ  จะดีกว่าการซ้ือ 
แต่เหตุใด ขสมก.  จึงปรับเปลี่ยนจากการเช่ามาเป็นการจัดซื้อรถโดยสารฯ แทน

   ต่อมาวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการคมนาคม                        
สภาผู้แทนราษฎร  ได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนของนางโสพิศ  ชัยสวัสดิ์  กรณีขอทราบ
รายละเอียดและความชัดเจนของการดำาเนินโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
(แคราย-ตลาดมีนบุรี)  ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  โดยได้เชิญผู้แทน
จากกระทรวงคมนาคม  ผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.)    
เข้ามาให้ข้อมูลและชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ  พบว่า  การดำาเนินการก่อสร้างระบบ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู  ช่วงแคราย-มีนบุรี  นั้น  จะก่อสร้างในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว  และ
ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดทำาประชาพิจารณ์หลายครั้ง  ซึ่งเป็น                
ผลให้มีการเพิ่มสถานีจาก  ๒๔  สถานีเป็น  ๓๐  สถานี  ส่วนเส้นทางการก่อสร้างนั้น 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำาเนินการในเส้นทางสีหบุรานุกิจ  เนื่องจากมีความสอดคล้อง
กับผังเมืองและตรงกับความต้องการในเส้นทางปัจจุบันมากที่สุด
  คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตกรณีดังกล่าวว่า  การพิจารณาเห็นชอบดำาเนิน
โครงการตามแนวเส้นทางใด  ควรพิจารณาถึงจำานวนผู้ใช้บริการและปริมาณการจราจร
เป็นองค์ประกอบด้วย  เพื่อให้สอดคล้องกับผังเมืองและความต้องการในการเดินทางของ
ประชาชนมากที่สุด
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คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

  คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  สภาผู้แทนราษฎร  เร่งติดตามคดี
ฟิตเนสแคลิฟอร์เนีย ว้าว  ถอนคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการ หลังพบมผีู้เสยีหายร้องทุกข์เพิ่มอกี
กว่า ๖๐๐ ราย พร้อมมอบ DSI ตัดสินใจว่าจะรับเป็นคดพีิเศษหรือไม่
  วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖  มีการประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง     
ผู้บริโภค  สภาผู้แทนราษฎร  ที่ประชุมได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำาสัญญาใช้บริการกับ

บริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำากัด 
มหาชน  ซึ่งจากการสอบถามจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพบว่า  บริษัทฯ  ฟิตเนสดังกล่าว 
ได้มีการยื่นคำาร้องขอถอนการฟื้นฟูกิจการ
ต่อศาลล้มละลายกลางในภายหลัง  ซึ่งศาล
เห็นควรให้ถอนคำาร้องได้และได้ยกคดีขึ้นมา
พิจารณาแล้วเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
และจะมีการพิจารณาของศาลล้มละลาย

หากศาลล้มละลายกลางมีคำาพิพากษาว่าบริษัทไม่ล้มละลาย  ทางสำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคก็จะทำาเรื่องแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนได้ทราบและดำาเนินคดีทางแพ่งกับ
บริษัทฯ เพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย  หรือกรณีศาลตัดสินว่าบริษัทฯ ล้มละลาย ก็จะแจ้งให้
ผู้ร้องไปยื่นคำาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อกรมบังคับคดีต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้มผีู้เสยีหาย
มาร้องทุกข์เพิ่มอีก  ๖๓๙  ราย  จึงอาจทำาให้การสอบสวนล่าช้าออกไปอกีระยะหนึ่ง  ทั้งนี้ 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรายงาน
ผลการพิจารณาดำาเนินการของคณะอนุกรรมการคดีพิเศษว่าจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาหรือไม่ 
และให้สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครายงานการดำาเนินการช่วยเหลือผู้ร้องเรียน        
ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาพิพากษา  พร้อมรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมาธิการรับทราบด้วย
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คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 
  
  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา  สภาผู้แทน
ราษฎร    ยืนยัน  เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนขาดแคลนนักการภารโรง 
หลังคณะรัฐมนตรีมีมติปรับลดอัตราจ้าง  นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุม  เสนอแนะคุรุสภาผลักดันกองทุนวิชาชีพครูให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างแท้จริง 
 วันท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖  นายประกอบ  รัตนพันธ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา  สภาผู้แทนราษฎร  ให้สัมภาษณ์
กรณีปัญหาขาดแคลนอัตรานักการภารโรง  ท่ีหลายสถาบันการศึกษากำาลังประสบอยู่ว่า 
ภายหลังจากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผู้แทนจากสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน  (สพฐ.)  พบว่า  สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ต่างประสบปัญหาขาดแคลนนักการภารโรง  อีกทั้งพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งต้องออกเงินส่วนตัวเพื่อจ้างนักการภารโรงเอง  หรือให้ครูและเด็ก                 
มาทำาหน้าที่ดูแลโรงเรียนแทน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา  ขณะที่ทาง
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  (คพร.)  ยืนยันว่า  การตัดอัตรานักการภารโรง
เป็นมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งทางกรรมาธิการฯ  อยากจะให้รัฐบาลทบทวนว่า  เป็นเรื่อง
ไม่เหมาะสม  และขอให้คืนอัตราจ้างนักการภารโรง  ขยายกรอบให้นักการภารโรงเป็น
ลูกจ้างประจำา  เพ่ือให้ทางสำานักงบประมาณต้ังงบฯ  เพ่ือจัดจ้าง  ซ่ึงทางกรรมาธิการฯ  ได้ต้ัง
เป้าไว้ว่า ในปี ๒๕๕๘ ทุกโรงเรียนจะมีนักการภารโรงอย่างน้อย ๑ คน โดยเริ่มจากโรงเรยีน
ขนาดเล็กก่อน  ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการได้ทำาหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  พร้อมมอบให้ทาง  สพฐ.  ทำาแผนรองรับ
เสนอต่อกรรมาธิการภายในหนึ่งเดือน  อย่างไรก็ตาม  เห็นว่า  เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นไปได้        
เพราะทุกฝ่ายให้ความสำาคัญและตนพร้อมที่จะทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในการผลักดัน
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง

นายประกอบ รัตนพันธ์
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    ด้านนายบัญญัติ  เจตนจันทร์  ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เหตุผล
ที่ตนเสนอญัตตินี้เข้าสู่คณะกรรมาธิการฯ เนื่องจากพบว่า สถาน
ศึกษาในจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีนักการภารโรง ซึ่งประเด็นดังกล่าว 
ทางประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทุกคน  ทุกพื้นที่  ล้วนให้ความสำาคัญเช่นกัน  และเห็นว่า
เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข พร้อมยืนยันว่า  ตนจะผลักดันเพื่อแก้
ปัญหานี้อย่างเต็มที่  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีอย่างน้อย  ๑  โรงเรยีน 
๑ นักการภารโรง

  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการศึกษา  สภาผู้แทนราษฎร 
มีการประชุมพิจารณาติดตามปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำาแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป
ประจำาปี  ๒๕๕๖  โดยมีนายประกอบ  รัตนพันธ์  ประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวภายหลัง        
การประชุมว่า คณะกรรมาธิการได้เชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มาให้ข้อมูล
การสอบสวนต่อคณะกรรมาธิการ  ซ่ึงจากการช้ีแจงทำาให้กรรมาธิการทราบว่า  การทุจริต
ในครั้งนี้มีการทำากันเป็นกระบวนการ  แต่ทั้งนี้กรรมาธิการยังไม่อาจสรุปได้ว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นเกิดจากการทุจริตกรณีข้อสอบรั่ว  หรือกรณีคำาตอบรั่ว  แต่ที่แน่ชัดคือมีบุคคล
ในกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาเก่ียวข้อง  โดยจากการรับทราบข้อมูลในเบ้ืองต้นกรรมาธิการ
ยังไม่อาจหาข้อสรุปถึงบุคคลที่กระทำาผิดอย่างแท้จริงได้ แต่คณะกรรมาธิการก็ขอให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งพิจารณาเพื่อนำาตัวคนผิดมาดำาเนินคดีทางกฎหมายให้ได้ 
และในการประชุมครั้งต่อไปคณะกรรมาธิการจะเชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบกระบวนการทุจริตครูผู้ช่วยมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการอีกครั้ง 
เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีความมั่นใจว่า การทุจริตในครั้งนี้น่าจะได้ตัวคนกระทำาผิด
มาดำาเนินคดีทางกฎหมายได้ไม่ยากนัก  เน่ืองจากพยานหลักฐานท่ีปรากฏค่อนข้างครบถ้วน
เหลือเพียงการดำาเนินการทางกฎหมายที่เข้มงวดเท่านั้น
 
 

นายบัญญัติ  เจตนจันทร์
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  และวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการศึกษา  สภาผู้แทน
ราษฎร  ได้มีการประชุมพิจารณาภาพรวมการบริหารและการดำาเนินงานของสำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา  รวมทั้งการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาศึกษาและการดำาเนินการของ
คณะกรรมาธิการ  ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้บริหารของหน่วยงาน
แล้วเห็นว่า  ตลอดปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  สำานักงานเลขาธิการคุรุสภามผีลการ

ดำาเนินการที่สำาคัญหลายโครงการ  อาทิ  การแก้ปัญหาอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ในการรับรองและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยกรรมาธิการเห็นด้วยกับแนวคิด
ของคุรุสภาที่ได้ดำาเนินการแบ่งภาระหน้าที่ของส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม
ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและนำาเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ
ประสานเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวก  รวดเร็ว  อย่างไรก็ตามกรรมาธิการ
เห็นว่า  คุรุสภาควรมีการวางแผนสำาหรับแก้ไขปัญหาอัตรากำาลังให้เพยีงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านอื่นต่อไปด้วย ขณะที่โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู ต้องมีกระบวนการ
คัดเลือกอย่างเข้มข้นและครอบคลุมไปถึงครูทีอ่ยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  และให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  นอกจากนี้กรรมาธิการยังเห็นควรให้คุรุสภาช่วยผลักดันกองทุนวิชาชพี
ครูให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เพราะถือเป็นหน่วยงานสำาคัญที่มสี่วนช่วยบ่มเพาะให้ครู
เป็นคนดี  และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  อันเป็นการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชพี
อย่างแท้จริง
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

  
    คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร        
ขอให้กรมการปกครอง  พิสูจน์สัญชาติประชาชนในพ้ืนท่ี
อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก่อนเปลี่ยนบัตรแสดงตน
จากบัตรคนไร้สัญชาติไทยเป็นบัตรประจำาตัวประชาชน
    วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖  นายชัย  ชิดชอบ            
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร 
กล่าวถึงผลการพิจารณาเรื่องของนายเฉลิมรัตน์  เกษรสกุล 
เลขานุการและคณะทำางานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจังหวัด

สุโขทัย  ตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อน  กรณีขอให้กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
กำากับหรือสั่งการให้ฝ่ายทะเบียนราษฎร์  อำาเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ดำาเนินการ
เปลีย่นบัตรแสดงตนจากบัตรประจำาตัวคนไม่มสีัญชาติไทยให้เป็นบัตรประจำาตัวประชาชน         
แก่นางสาวจันทร์  แสงคำา ผู้ร้องและคณะ  โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญอธิบดี
กรมการปกครอง ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้ร้อง  เข้าร่วม         
ประชุม  ซึ่งภายหลังกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การเปลี่ยนบัตรแสดงตนจาก
บัตรประจำาตัวคนไม่มีสัญชาติไทยของนางสาวจันทร์ แสงคำา และคณะ ให้เป็นบัตรประจำาตัว                         
ประชาชนจำาเป็นต้องดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติไทย  ดังน้ัน  คณะกรรมาธิการจึงขอ                                                                                                                     
ให้อธิบดีกรมการปกครองดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน         
จากกรณีดังกล่าวโดยเร็ว  พร้อมรายงานผลการดำาเนินงานมายังคณะกรรมาธิการ        
เพื่อพิจารณาต่อไป

นายชัย ชิดชอบ
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ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

  
  คณะกรรมาธิการการสื่อสารฯ  สภาผู้แทนราษฎร 
แนะ  กสทช.  บริการโทรคมนาคมพื้นฐานให้ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ
ประโยชน์จากบริการอย่างเต็มที่
   วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการ                       
การส่ือสารและโทรคมนาคม  สภาผู้แทนราษฎร  ท่ีมีร้อยโท  ปรีชาพล                                                                          
พงษ์พานิช  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  ได้พิจารณาติดตาม
ความคืบหน้าแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  (USO)  ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  ตลอดจน 
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายติดตาม  ประเมินผลเกี่ยวกับเงิน
กองทุนดังกล่าว  เพื่อเป็นการลดภาระหน้าที่ของรัฐ  และให้    
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ได้มุ่งเน้น
แต่ผลกำาไรเพียงอย่างเดียว  โดยกรรมาธิการได้เชิญ  พลเอก  สุกิจ                                                                                   
ขมะสุนทร  กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  เข้าร่วมประชุม  ภายหลัง
คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาได้แสดงความห่วงใยและให้ข้อคิด                                                                                 
เห็นว่ า   การลงทุน ในโครงการดั งกล่ า วอาจไม่ เข้ าถึ ง
ความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน  รวมท้ังทรัพย์สินในโครงการ
ซ่ึงได้มีการจัดทำาขึ้นแล้วหากไม่มีการบำารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
โดยอุดหนุนค่าใช้จ่ายอย่างเต็มท่ีอาจทำาให้การใช้ประโยชน์ทำาได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ  ขณะที่  กสทช.  พร้อมนำาข้อคิดเห็นของ
กรรมาธิการไปพิจารณา  เพราะปัจจุบัน  กสทช.  มีบุคลากร
ประจำาภูมิภาคดูแลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามกรรมาธิการเห็นว่า 
บุคลากรดังกล่าวมีจำานวนน้อยอาจดูแลไม่ทั่วถึงทุกโครงการได้
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คณะกรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

  
  คณะกรรมาธิการการที่ดินฯ สภาผู้แทนราษฎร  เรยีกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
หาแนวทางอนุรักษ์ป่าไผ่อย่างจริงจัง  หลังป่าไผ่ในพื้นที่ตำาบลบ้านเก่า  อำาเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ลดลงจำานวนมาก เพราะขบวนการลักลอบตัดไม้

    วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖  นายนริศ  ขำานุรักษ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  สภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงผลการประชุมพิจารณา
แนวทางและมาตรการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนและกรณี
การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไผ่ในตำาบลบ้านเก่า  อำาเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี                                                               
เนื่องจากปัจจุบันป่าไผ่มีจำานวนลดลงอย่างมาก  จากการ                                                                              
ลักลอบตัดไม้จากผู้ว่าจ้างท่ีมีอิทธิพล  โดยคณะกรรมาธิการ
ได้เชิญผู้แทนจังหวัดกาญจนบุรี  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  กรมป่าไม้  และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุม                      

ภายหลังการประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  แนวทางบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรให้ความสำาคัญ
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ไผ่มากยิ่งขึ้น  เนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

นายนริศ ขำานุรักษ์
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โดยหลังจากนี้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนมาตรการ
ใช้เฮลิคอปเตอร์ให้สามารถบินสำารวจได้ครอบคลุมพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้ทั้งหมด  ควบคู่
กับการดำาเนินการของกองพลทหารราบท่ี  ๙  และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการ
เร่งตรวจสอบและดูแลพ้ืนท่ีป่าท่ีขอใช้ประโยชน์  ขณะท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯ  และกรมป่าไม้                                                                                                             
ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพป่าไผ่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศน์และสัตว์ป่า 
ตลอดจนปราบปรามผู้บุกรุกตัดไม้ในป่าไผ่  ทั้งนี้  ขอให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน
งบประมาณแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไผ่และ
หาแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่อย่างจริงจัง

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

               
  คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ  สภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาปัญหาความชัดเจนเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่และขอบเขต
ภารกิจงานด้านพระพุทธศาสนาของกรมการศาสนาและ
สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำารายละเอียดขอบเขตภารกิจงาน  หวังเพิ่มความสะดวก 
ให้ฝ่ายปฏิบัติ              
  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการ            
การศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  สภาผู้ แทนราษฎร                                                                        
ท่ีมีนายสันตศักย์  จรูญ  งามพิเชษฐ์  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
ได้พิจารณาปัญหาความชัดเจนเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่และขอบเขตภารกิจงานด้าน
พระพุทธศาสนาของกรมการศาสนาและสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังรับฟัง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเก่ียวกับบทบาท อำานาจหน้าท่ีและภารกิจงานของกรมการศาสนา
และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบว่า กรมการศาสนาและสำานักงาน
พระพุทธศาสนาฯ แบ่งแยกภารกิจหลักกันอย่างชัดเจน ส่วนภารกิจบางส่วนท่ีคล้ายคลึงกันน้ัน

นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ 
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เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยไม่ได้มี
ความขัดแย้งหรือทับซ้อนกันแต่อย่างใด กรรมาธิการจึงมขี้อเสนอแนะว่า  กรมการศาสนา 
สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ        
ควรร่วมกันจัดทำารายละเอียดขอบเขตภารกิจงานของกรมการศาสนาและสำานักงาน                                                                                                 
พระพุทธศาสนาฯ ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการดำาเนินงานของฝ่ายปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

          
  คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคาร  และสถาบันการเงิน                    
สภาผู้แทนราษฎร เร่งธนาคารแห่งประเทศไทยหามาตรการดูแลค่าเงินบาท  
  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีการประชุมคณะ
กรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคาร  และสถาบันการเงิน                                                                                                          
สภาผู้ แทนราษฎร  ที่มีนายไชยา  พรหมา  เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ  ได้พิจารณาปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท 
โดยเชิญผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำานักงาน       
เศรษฐกิจการคลั ง  สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย 
และสมาคมค้าทองคำาเข้าชี้แจง
  ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม า ธิ ก า ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ต่ า ง
ส อ บ ถ า ม ถึ ง ม า ต ร ก า ร ดู แ ล                                                         
ค่ า เงินบาท  โดยตำาหนิว่ าที่ผ่ านมา
ธนาคารแห่ งประเทศไทย  (ธปท. )           
นิ่งเฉยกับความเดือดร้อนและผลกระทบ                                                   
ที่ ได้ รั บ จ ากปัญหา เงิ นบาทแข็ งค่ า              
ดังกล่าว  ซึ่งนางจันทวรรณ  สุจริตกุล          
ผู้ ช่ วยผู้ ว่ าการ  สายตลาดการ เงิน 
ในฐานะตัวแทน ธปท. ยืนยันว่า ธปท.ได้
เตรียมมาตรการดูแลเรื่องค่าเงินบาทไว้

นายไชยา พรหมา
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พร้อมแล้วและจะนำามาใช้เมื่อจำาเป็น แต่ไม่สามารถเปิดเผยล่วงหน้าได้ จึงขอให้เป็นอำานาจ
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาบังคับใช้ และยืนยันว่า ธปท. รับฟังเสยีงสะท้อน
ปัญหาจากทุกฝ่าย
  ทั้งนี้  สาเหตุที่เงินไหลเข้าประเทศจำานวนมากนั้น  เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น  มีการเก็งกำาไรมากขึ้น  ทั้งนี้  หากมีการปรับลด
ดอกเบี้ยนโยบาย  ก็อาจจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมา
  ด้านตัวแทนสมาคมค้าทองคำา  ฝากให้  ธปท.  ควบคุมไม่ให้ค่าเงินบาท
ผันผวนมากกว่านี้  เพราะจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำาในประเทศ  ขณะที่ตัวแทน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ขอให้ ธปท. ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาท
อย่างจริงจัง  เพราะหากปล่อยไว้จะทำาให้ผู้ส่งออกได้รับความเสียหายมากข้ึน  และจะส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

           
  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา แถลงข่าว สนับสนุนนโยบายการยุบรวม                                                                                                          
โรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่แนะหากจะดำาเนินการต้องเตรียม        
ความพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและแนวทางในการดำาเนินการอย่างชัดเจน
  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นายสุธรรม  พันธุศักดิ์   รองประธาน                  
คณะกรรมาธิการการศึกษา  วุฒิสภา  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
และรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ร่วมกันแถลงข่าวในนามคณะกรรมาธิการ
การศึกษา  วุฒิสภา  เพ่ือสนับสนุนนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกว่า  ๑๗,๐๐๐  แห่ง
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ทั่วประเทศของนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                   
โดยคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ร่วมกันประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  จะเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม  แต่การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง  ๆ  กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องมีการเตรียมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบรายละเอียดแนวทางในการ
ดำาเนินการต่าง  ๆ  อย่างชัดเจน  ต้องมีการเตรียมการในเรื่องการรับส่งนักเรยีนให้มคีวาม
พร้อมโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำาคัญ นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องบ้านพักและอาคาร
ที่ทำาการของโรงเรียนต่าง ๆ ที่ถูกยุบรวม กระทรวงศึกษาธิการต้องมแีนวทางอย่างชัดเจน
ว่าจะใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใด  อีกทั้งการโยกย้ายครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนที่ถูกยุบรวม  การดำาเนินการทุกอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม
  นอกจากนี้ยังกล่าวว่า  การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในครั้งนี้  กระทรวง
ศึกษาธิการ  ควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มขีั้นตอนและแนวทางในการ
ดำาเนินการอย่างชัดเจน เพื่อเตรียมการและมิให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต
 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้อำานาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร 

             
  กรรมาธิการเสียงข้างน้อยในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช                                                                                                   
บัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.  ....  วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท ยืนยัน  รัฐบาลยังขาด
ความพร้อมในการดำาเนินโครงการ อีกทั้งยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำารุง
หลังโครงการเสร็จ
  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นายกรณ์  จาติกวณิช  รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพ.ร.บ. ให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ  พ.ศ.  ....  วงเงิน  ๒  ล้านล้านบาท  กล่าวภายหลังคณะกรรมาธิการประชุมร่วมกัน                                                                                                                              
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และพิจารณามา ๓ สัปดาห์ ขณะน้ีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยยังยืนยันว่า ไม่เห็นความจำาเป็น
ในการกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท เพ่ือมาสนับสนุนโครงการการลงทุนต่าง ๆ  ซ่ึงหากพิจารณาโดยภาพรวม        
โครงการนี้ยังถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  แต่ประเด็นปัญหาคือ  รัฐบาลยังขาดความพร้อมในการดำาเนินโครงการ 
ทั้งนี้ นายกรณ์ ยังกล่าวถึงคำาชี้แจงของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย ต่อที่ประชุม ที่กล่าวยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท มผีลต่อ
ตลาดการเงินและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของประเทศในภาพรวม  แต่โดยรวมแล้วผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีความเป็นกังวลในเรื่องเม็ดเงินที่อาจมีการนำาไปใช้ในแนวทาง
ที่ไม่โปร่งใส
 ขณะท่ีนายเจือ ราชสีห์ หน่ึงในคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า  เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท 
ที่มีการพิจารณาให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้ยืมนั้น เป็นเงินที่ใช้ในการดำาเนินโครงการ
เท่าน้ัน  ยังไม่มีเงินท่ีใช้ในการซ่อมบำารุงหลังจากท่ีโครงการดำาเนินการแล้วเสร็จ ตนจึงเกรงว่า                                                                                                                        
การกู้เงินเพื่อดำาเนินโครงการต่าง  ๆ  ครั้งนี้ของรัฐบาลอาจจะซำ้ารอยกับโครงการ
แอร์พอร์ตลิงค์ที่ปัจจุบันไม่มีเงินในการซ่อมบำารุง
                        ด้านนายสามารถ  ราชพลสิทธิ์  หนึ่งในคณะกรรมาธิการเสยีงข้างน้อย                                     
กล่าวถึงเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีบริษัทท่ีปรึกษาประเมินราคาเป็นจำานวนเงิน  ๔๓,๐๐๐  ล้านบาทว่า                                                                                                        
โดยส่วนตัวตนมีความเห็นว่าหากสามารถลดค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟทางคู่จาก 
๓.๙๑ % เป็น ๑.๒ % ของค่าก่อสร้างได้ จะเป็นการช่วยลดภาระการใช้หนี้ของประชาชน
ได้เป็นจำานวนมาก
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คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร

       
  คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่มีการ                                                                                                      
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมแนะรัฐบาล                  
ต้องประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินแก่ข้าราชการให้มากขึ้น
  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น                           
สภาผู้แทนราษฎร  ที่มีนายปวีณ  แซ่จึง  เป็นประธานคณะ
กรรมาธิการ  ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  โดยได้
เชิญตัวแทนจากระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการคลัง 
สำานักงบประมาณ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการกระจายอำานาจให้                
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมประชุมพิจารณา 
ท้ังน้ี คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยพิจารณา
หลักการ  เหตุผล  ชื่อร่างพระราชบัญญัติ  คำาปรารภ  และพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา                                                                                                                     
ซึ่ ง เบื้ อ งต้นที่ ประชุมมีมติ ให้คงไว้ตามร่ า ง เดิมไม่มีการแก้ ไข  อย่ า งไรก็ตาม
คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่า  รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การบริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุนแก่ข้าราชการ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายปวีณ  แซ่จึง
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คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 
 
    คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม                                                            
การทุจริตประพฤติมิชอบ  สภาผู้แทนราษฎร  พบพิรุธ                          
การกำาหนดร่าง  TOR  จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
นครหลวง ขณะที่กรรมการกำาหนดร่าง TOR ยืนยันต้องระบุชื่อ
ผู้ผลิต เพราะต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสากล 
  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สภาผู้แทนราษฎร  ที่มีนายประเสริฐ  บุญเรือง  เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ  ได้ประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการประกวดราคาจัดซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้า  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ของการไฟฟ้านครหลวง  เนื่องจาก

ในร่างขอบเขตของงาน  (TOR)  ได้มีการระบุชื่อผู้ผลิต  หรือผู้ผลิตรายอื่นที่มีคุณภาพ 
เทียบเท่ากันในการผลิตอุปกรณ์เซอร์กิตเบอร์เกอร์  ซึ่งถือว่าผิดหลักการเขียน  TOR 
โดยได้เชิญคณะกรรมการกำาหนดร่าง  TOR  และคณะกรรมการกำาหนดราคากลาง  เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำาหนดร่าง TOR ได้ชี้แจงเหตุผลที่
ต้องระบุชื่อผู้ผลิตใน TOR เนื่องจากหม้อแปลงที่จัดซื้อจะต้องมอีุปกรณ์เซอร์กิตเบอร์เกอร์
ที่ได้มาตรฐานสากล  และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก  เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจนเป็น 
เหตุให้อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อได้รับความเสียหาย  ส่วนการกำาหนดราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าน้ัน 

นายประเสริฐ  บุญเรือง
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จะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตหม้อแปลง  และคำานวณจากราคาใกล้เคียงในท้องตลาด 
และนำามาเปรียบเทียบหาความเหมาะสมของราคาต่อไป
   ทั้งนี้  หลังจากคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้ว  คณะกรรมาธิการ
ยังมีข้อสงสัยในประเด็นการกำาหนดมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า  ดังนั้น จึงเห็นว่า                                                                                                       
ควรเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรู้ด้านการกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัย                    
มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการก่อนที่จะพิจารณาประเด็นดังกล่าวอกีครั้ง
 
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

  
  คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ  สภาผู้แทนราษฎร  
แนะตั้งคณะทำางานตรวจสอบการบริหารงานระบบประกันราคา
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง  -  ภาคตะวันออก  ของบริษัท 
บีพี.ผลิตภัณฑ์อาหาร  จำากัด  หลังเกษตรกรถูกเอาเปรียบจาก
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม
  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  สภาผู้แทนราษฎร                                                                                                 
ท่ีมีพลตำารวจเอก วิรุฬห์ พ้ืนแสน เป็นประธานคณะกรรมาธิการ        
ได้พิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริ ง   เรื่ องร้อง เรียนกรณีบริษัท บีพี .
ผลิตภัณฑ์อาหาร  จำากัด  บริหารงานและดำาเนินการระบบประกันราคาให้เกษตรกร         
ผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง  -  ภาคตะวันออก  ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกี่ยวกับเรื่อง
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการจัดการหนี้นอกระบบ ภายหลังคณะกรรมาธิการฯ รับฟัง
ข้อเท็จจริงจากนายไพสิฐ  พาณิชย์กุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและกฎหมาย  
อาจารย์คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แล้วเห็นว่า  ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน          
ของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาที่เผชิญในปัจจุบันมีหลายปัญหาที่ต้องเร่ง
ดำาเนินการแก้ไข  อาทิ  การถูกฉ้อโกงให้เสียทรัพย์ด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
การถูกเอาเปรียบจากเง่ือนไขสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม  การถูกผูกขาดปัจจัยการผลิตไม่สามารถ
ต่อรองใด  ๆ  ได้  ทำาให้เกิดปัญหาการเป็นหน้ีสิน  ตลอดจนถูกฟ้องดำาเนินคดีจากสถาบันการเงิน                

พลตำารวจเอก วิรุฬห์ พ้ืนแสน
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และแหล่งเจ้าหนี้นอกระบบจนต้องหยุดการประกอบอาชีพ 
เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะนำาไปคำ้าประกันการกู้ยืม                                                                                   
เงินมาดำาเนินการต่อได้ ดังน้ัน ทางคณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นควรให้
ตั้งคณะทำางานเพื่อพิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว  พร้อมเห็นควรให้นายปริญญา  ศิริสารการ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ดำาเนินการจัดทำารายงานสรุป
ประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

               
  คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  สภาผู้แทนราษฎร  เตรียมทำาหนังสือถึง                                                                       
DSI  ขอให้มีการสอบสวนการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนของ                                                                                                 
จังหวัดจันทบุร ี หลังมขี้อมูลการบุกรุกพื้นที่เพื่อออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดิน
              วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ                                
การท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สภาผู้แทนราษฎร                                                                                   
ที่มีนายนริศ ขำานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการ
ประชุมพิจารณากรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเตรียมการออกเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่
หมู่ที่ ๖ และ ๗ ตำาบลวันยาว อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี โดยกรรมาธิการได้เชิญผู้แทน

นายปริญญา ศิริสารการ

นายนริศ ขำานุรักษ์
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จังหวัดจันทบุรี  และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลต่อ          
คณะกรรมาธิการ  ซึ่งจากการพิจารณาและรับฟังข้อมูลแล้วคณะกรรมาธิการเห็นว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีควรกำาชับให้คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดิน
ในเขตป่าชายเลนเข้มงวดในการดำาเนินการตรวจสอบการขอเอกสารสิทธิ์เขตป่าชายเลน
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  อีกทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรกำาชับให้เจ้าหน้าที่
ที่ไประวังชี้แนวเขตที่ดินต้องดำาเนินการด้วยความรอบคอบและเห็นแก่ประโยชน์
ของภาครัฐเป็นสำาคัญ  และให้รายงานการดำาเนินการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากข้อเสนอดังกล่าวของคณะกรรมาธิการแล้ว 
คณะกรรมาธิการยังเตรียมทำาหนังสือถึงกรมสอบสวนคดพีิเศษ โดยจะขอให้มกีารสอบสวน
การครอบครองท่ีดิน  รวมท้ังการออกเอกสารสิทธ์ิในพ้ืนท่ีป่าชายเลนของจังหวัดจันทบุรีด้วย
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎร

	 โฆษกคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร แนะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่ง
ชาติ	 ประชาสัมพันธ์สัญญาณต่าง ๆ ที่นำามาใช้ในการเตือนภัย									
ให้ประชาชนทราบ	พร้อมเปิดเผย	เตรียมเชิญ	กสทช.	ศูนย์เตือน
ภัยพิบัติแห่งชาติ	และกรมสรรพากรหารือ หวังแก้ปัญหาการส่ง	
SMS	แจ้งเตือนภัยพิบัติไปยังประชาชน
  นายสุรสาล	ผาสุข
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	 วันที่	 ๑๘	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายสุรสาล	 ผาสุข	 โฆษกคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาและติดตามการแก้ปัญหานำ้าท่วม ภัยแล้ง นำ้าเสียและนำ้าประปา 
ให้สัมภาษณ์หลังศึกษาดูงานระบบการทำางานในการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	 (ศูนย์ปฏิบัติการบางนา)	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร กรุงเทพมหานคร ว่า การลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ีทำาให้ทราบถึงกระบวนการการทำางาน
ของศูนย์ฯ	ที่ได้นำากรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดำาเนินการเตือนภัยพิบัติ	เช่น	ระบบเทยีร์																				
หรือระบบช่องทางรับรู้และสื่อสาร	 ที่ช่วยคัดแยกข้อมูล	 ข่าวสาร	 โดยมี	 ๓	 ระดับ	
คือ	 รับข้อมูลและข่าวสาร	 วิเคราะห์และตัดสินใจ	 กระจายข้อมูลข่าวสาร	 นอกจากนี้	
คณะอนุกรรมาธิการฯ	ยังได้เสนอแนะไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ	ด้วยว่า		ควรมีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงสัญญาณต่าง	 ๆ	 ท่ีนำามาใช้ในการเตือนภัย	 เพ่ือให้ทราบว่า																																																																																																																																					
เมื่อมีสัญญาณใด ๆ ส่งมาจากหน่วยงานของศูนย์แสดงว่าเกิดภัยพิบัติประเภทใดขึ้น
ที่ไหนในประเทศไทย
		 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนโดยใช้ SMS ว่า	
ดูเหมือนประเด็นนี้จะเป็นปัญหา เนื่องจากระบบโครงสร้างของบริษัทต่าง ๆ เป็นคนละ
ระบบ ส่งผลให้การส่งข้อมูลข่าวสารทำาได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร คณะอนุกรรมาธิการฯ	
จึงรับเป็นเจ้าภาพเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิ กรมสรรพากร ร่วมหารือ
เพ่ือหาช่องทางและทางออกของปัญหา	 ให้สามารถส่ือสารข้อมูลเหล่าน้ีถึงประชาชนได้มากย่ิงข้ึน 
โดยจะมีคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ	สภาผู้แทนราษฎร	เป็นเจ้าภาพในการพูดคุย
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คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

  
 คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ	สภาผู้แทนราษฎร	จัดเวทีเสวนาความหลากหลาย
ทางเพศกับกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตของไทย	 เพื่อสนับสนุนการให้ความสำาคัญ
ในความแตกต่าง	 และนำาไปสู่ความเสมอภาคเช่นเดียวกับนานาประเทศ	 และเดินทางตรวจ
สอบข้อเท็จจริง	 บ้านวังปลาทอง	 จังหวัดสระแก้ว	 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนขอความเป็น
ธรรมจากชาวบ้าน	กรณีการขอเอกสารสิทธิ์	ในที่ดินอยู่อาศัย

	 	 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ																				
การกฎหมาย	 การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	 สภาผู้แทนราษฎร   
ที่มีพลตำารวจเอก	 วิรุฬห์	 พื้นแสน	 เป็นประธาน	 ได้จัดเสวนา		
ทางวิชาการเรื่อง	 ความหลากหลายทางเพศกับกฎหมาย
การจดทะเบียนคู่ชีวิตของไทย	 เพ่ือนำาไปสู่การจัดทำาร่างพระราช
บัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ	พ.ศ.	....	หลังมีการจัดเสวนาใน	๔	ภูมิภาค
แล้ว	 รวม	 ๔	 ครั้ง	 ทั้งนี้	 ผู้เข้าร่วมเสวนาต่างแสดงความคิดเห็น
เพื่อนำาไปสู่การมีกฎหมายรับรองการจดทะเบียน	 สถานะทาง
สังคม	สิทธิด้านความมั่นคง	อาทิ	มรดก	ดูแลบุตร	ประกันชวีิต	
รักษาพยาบาล	 โดยนายนที	 ธีระโรจนพงษ์	 แกนนำาเครือข่าย
อัตลักษณ์ทางเพศ	 ได้ยกตัวอย่างกรณีท่ีนำาแฟนหนุ่มซ่ึงอยู่ร่วมกัน
กว่า	๑๙	ปี	 ขอจดทะเบียนสมรสแต่ถูกปฏิเสธจากฝ่ายทะเบยีน
อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 พร้อมยกตัวอย่างความต้องการ
จดทะเบียนเพ่ือให้มีผู้เซ็นรับรองกรณีตนประสบอุบัติเหตุและต้อง
รับการรักษาโดยด่วน	อย่างไรก็ตาม	นายนที	ยืนยันไม่ต้องการ									
สิทธิ เหนือบุคคลใดเพียงแต่ขอให้ เท่าเทียมกับบุคคลอื่น	
และอยากเห็นไทยเป็นประเทศที่เจริญ

พลตำารวจเอก	 วิรุฬห์	 พ้ืนแสน

นายนที	ธีระโรจนพงษ์	
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		 ด้านพันตำารวจเอก	 ณรัชต์	 เศวตนันทน์	 อธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กล่าวว่า	 ในระดับนานาชาติ
ได้มีหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ	 ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ	 ในขณะที่องค์การ
สหประชาชาติเองมีข้อมติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	(LGBT)	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่า
ไทยไม่ใช่ผู้เพ้อฝันอยู่ผู้เดียวแต่นานาอารยประเทศล้วนให้ความ
สำาคัญ	 สังคมไทยจึงควรให้ความสำาคัญในความแตกต่าง ไม่ให้																		
กลุ่มคนดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพ
อย่างเต็มที่
		 ขณะที่นายวิรัตน์	 กัลยาศิริ	 รองประธานคณะ
กรรมาธิการ	 กล่าวว่า	 นอกจากกรรมาธิการซึ่งมาจากต่าง
พรรคการเมืองแล้ว	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ยังได้สอบถามถึงความคืบหน้า
ในการขอเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าฝ่าย
นิติบัญญัติให้ความสำาคัญกับกฎหมายทางเพศอย่างยิ่ง	 พร้อม
ยืนยันว่าร่างกฎหมายซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เสนอ
ให้นั้นจะให้โอกาสเท่าเทียมเช่นเดียวกับที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็น									
ลักษณะการรับรองให้เป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย	 คือมีสิทธิเท่าสิทธิคู่สมรสทุกประการ	
อาทิ	การรับมรดก	รับบำานาญ	หรือกองทุนต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	 ขอให้กลุ่มผู้หลากหลาย																				
ทางเพศที่ร่วมเรียกร้องความเสมอภาคเสนอรายละเอียดของกฎหมายที่สั้นกระชับ	
และได้ประโยชน์สูงสุด	 ขณะเดียวกันต้องรวบรวมรายช่ือประชาชนให้ครบตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กำาหนดเพื่อเสนอเป็นกฎหมายเข้ามาเช่นเดียวกัน	 เพื่อให้การผลักดันออกเป็นกฎหมาย
สำาเร็จ
	 ต่อมาวันที่ 	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย														
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมคณะ	 นำาโดย	 พลตำารวจเอก	
วิรุฬห์	 พื้นแสน	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	 บ้านวังปลาตอง	

พันตำารวจเอก	 ณรัชต์	 เศวตนันทน์

นายวิรัตน์	 กัลยาศิริ
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ตำาบลอรัญประเทศ	อำาเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	หลังได้รับเรื่องร้องเรยีนขอความ		
เป็นธรรมจากชาวบ้าน	 กรณีการขอเอกสารสิทธิ์	 ในที่ดินอยู่อาศัยของราษฎรหมู่บ้าน							
วังปลาตอง	ที่หน่วยงานราชการอ้างว่า	เป็นเขตที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์
										พลตำารวจเอก	วิรุฬห์	กล่าวว่า	 มีประชาชนเข้ามาปลูกที่อยู่อาศัยที่บ้านวังปลาตอง																																
ตั้งแต่ปี	 ๒๔๔๙	 ก่อนที่ทางราชการประกาศเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ 	 จึงมอบหมายให้
นายภัครธรณ์	เทียนชัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	เป็นประธานคณะทำางานพิจารณาต่อไป
										ด้านนายภัครธรณ์	กล่าวว่า	ตนจะดำาเนินการตามที่คณะกรรมาธิการเสนอแนะ	
และตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนี้	คาดว่าไม่ถึงปีน่าจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 วุฒิสภา	 ติดตามผลการดำาเนินงานคืน											
สัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น	ในพื้นที่จังหวัดตราด

	 	 วันที่	 ๒๖	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นางสาวเบญจวรรณ	
อ่ า น เป รื่ อ ง 	 ผู้ ว่ า ร าชกา รจั ง ห วั ดต ร าด 	 พร้ อมด้ ว ย
นายพยัคฆพันธุ์	 โพธิ์แก้ว	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ให้การต้อนรับนายมงคล	 ศรีคำาแหง	
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	 วุฒิสภา	 พร้อมคณะ								
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและติดตามผลการดำาเนินงาน
คืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น	 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา
และอุปสรรคในการดำาเนินงานจากทางจังหวัดตราด

										ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	วุฒิสภา	กล่าวว่า	ตามที่พระราชบัญญัติ
สัญชาติ	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีผลใช้บังคับมาแล้ว	 ๑	 ปี	 ทางคณะกรรมาธิการ
การปกครอง	 วุฒิสภา	 จึงเดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ของทางจังหวัดตราด	 โดยเฉพาะในพื้นที่อำาเภอคลองใหญ่	 ที่มีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นมาขึ้น
ทะเบียนต้องการสัญชาติไทยกับทางกระทรวงมหาดไทยกว่า	 ๖,๐๐๐	 คน	 อย่างไรก็ตาม
ในการดำาเนินการอาจมีความล่าช้าบ้าง	 เนื่องจากคณะกรรมการรับรองสิทธิในส่วนกลาง
ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน	 และมีอธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขานุการ					

นายมงคล	 ศรีคำาแหง
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จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์	และหลักฐานอย่างละเอียด	เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลต่างด้าว
นำาหลักฐานปลอมมาสวมสิทธิ์	 ส่วนการดำาเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดตราดโดยเฉพาะ
การดำาเนินการของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ระดับต้น	 พบว่า	 ไม่พบปัญหาในการดำาเนิน
งานแต่อย่างใด

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟู

การพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

	 ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส	อยากให้รัฐบาลเจรจาสันติภาพในพื้นที่มากกว่า
ไปเจรจาที่มาเลย์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 ที่โรงแรมแกรนด์การ์เด้น	 อำาเภอสุไหงโก-ลก																												
จังหวัดนราธิวาส	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟ้ืนฟูการ
พัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	วุฒิสภา	จัดเวทเีสวนารับฟังความคิดเห็น																			
ในกระบวนการเจรจาสันติภาพ	 มีนักการเมืองท้องถิ่น	
ผู้นำาศาสนา	 ผู้นำาท้องถ่ิน	 ภาคประชาสังคม	 เยาวชน	 และสตรี																
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส	จำานวน	๑๐๐	คน	เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น	
โดยมีนายนิพนธ์	 นราพิทักษ์กุล	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี	 นายอับดุลการิม	 รามันห์สิริวงศ์	 เลขาธิการสมาคม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย	 นายรุสดี	 บินหะยีสะมะแอ                
และนายจิรภัฏ	 ฤกษ์มณีรัตน์ 	 ในฐานะกรรมาธิการฯ	
เป็นผู้ดำาเนินการเสวนา นายรุสดี	 บินหะยีสะมะแอ
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										การเสวนา	ได้นำาเรื่องของการเจรจาของฝ่ายความมั่นคงไทยกับกลุ่มบอีาร์เอ็น																			
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 เป็นหลัก	 เพื่อหาแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่ให้ถูกต้องและเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน	 โดยรับฟังความต้องการในการ
แก้ปัญหาจากประชาชนระดับรากหญ้า	 ที่อยู่ใกล้กับปัญหาที่เกิดขึ้น	 มาสังเคราะห์เพื่อนำา
เสนอผู้เกี่ยวข้องไปดำาเนินการต่อไป
										ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมเสวนา	ในประเด็นคำาถามที่ว่า	ทำาไมต้องไป
เจรจาที่ประเทศมาเลเซีย	 และผู้ที่มาเจรจานั้น	 ถูกตัวหรือยัง	 และมกีารให้ความเห็นต่อว่า	
รัฐควรที่จะมาเจรจากับผู้คนในหลากหลายอาชีพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์
จริง	 เพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ดีกว่าไปเจรจากันในประเทศมาเลเซยี	
ซึ่งผู้ที่มาเจรจาด้วยนั้น	 ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 และยังได้
เปรียบเทียบว่า	 นายฮาซัน	 ตอยิบ	 เสมือนกำานันที่เกษียณอายุราชการแล้ว	 ไม่มีอำานาจ		
ใด	ๆ	ในการสั่งการต่าง	ๆ	ได้
	 นายวาฮะ	 เจ๊ะสา	 และผู้เข้าร่วมเสวนา	 ในฐานะผู้นำาท้องถิ่น	 กล่าวว่า	 ตนใน
ฐานะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย	 และอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตนไม่เห็น
ด้วยกับการไปเจรจาสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็นที่ประเทศมาเลเซีย	 เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
เพราะว่า	 กลุ่มเหล่านั้น	 เขาไม่ได้มีความทุกข์ร้อน	 ลำาบากเกี่ยวกับเหตุการณ์	 ผู้ที่ได้รับ																																																																																																														
ผลกระทบจริงคือชาวบ้านในพื้นที่	 ตนขอแนะนำารัฐบาลว่า	 ให้มาเจรจากับผู้ที่ได้รับ						
ผลกระทบจริง	ๆ 	เพราะต้องอยู่ในพื้นที่และเป็นเจ้าของปัญหา	รู้ปัญหา	หากจะแก้ปัญหากัน																																																																																																																																												
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จริง	 ๆ	 ต้องอาศัยคนในพ้ืนท่ีมาแก้ปัญหา	 และการเดินทางไปเจรจาท่ีประเทศมาเลเซียน้ัน              
ทางประเทศมาเลเซียเขาก็มีปัญหาอยู่และมาเลเซียคงไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหา	
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปล่ียนความคิดใหม่ในการแก้ปัญหา	
๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทน
ราษฎร	 และคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 อนุภาค
ลุ่มแม่นำ้าโขง	 (GMS)	 ตรวจด่านชายแดนพร้อมผลักดันให้เพิ่ม
จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดนไทย	-	ลาว	ยกระดับจุดผ่อนปรน
ให้เป็นด่านถาวร	 ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าและประโยชน์
ของประชาชนทั้งสองฝากฝั่งแม่นำ้าโขง	
 วันท่ี	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ท่ีห้องประชุมพญานาคราช 
ท่ีว่าการอำาเภอโพนพิสัย	 จังหวัดหนองคาย	 นายสมคิด	 บาลไธสง         
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดหนองคาย	ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการ
ชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 
อนุภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 (GMS)	 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนที่จังหวัด
หนองคาย	
	 โดยมีนายวิวัฒ	 เมธีวรรณกิจ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อม									
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลก่อนเดินทางลงตรวจพื้นที่จริงที่จุดผ่านแดนชั่วคราวอำาเภอ
โพนพิสัย	 นายสมคิด	 บาลไธสง	 กล่าวว่า	 หลังการรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทำาให้ทราบว่า	 จุดผ่านแดนถาวรและชั่วคราวระหว่างไทย	-	ลาว	มสีถิติการค้าขายเพิ่มขึ้น
แบบก้าวกระโดด	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและสมควรอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมบรรยากาศการค้าขาย
และการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการฯ	 และคณะอนุกรรมาธิการฯ	
จะพยายามผลักดันให้มีการขยายวันเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวแต่ละจุดให้เพิ่มมากขึ้นกว่า
สัปดาห์ละ	๒	วัน

นายสมคิด	บาลไธสง
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 นอกจากน้ีจะมีการยกระดับจุดผ่อนปรนให้ด่านพรมแดนถาวร และจะผลักดัน
ให้มีการเพิ่มจุดผ่อนปรนชั่วคราวเพิ่มขึ้นในจังหวัดหนองคายอกี	 ๒	 จุด	 คือ	 จุดผ่านแดน						
ชั่วคราวอำาเภอท่าบ่อ	 และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านโนนบก	 ตำาบลรัตนวาปี	 อำาเภอ			
รัตนวาปี	 จังหวัดหนองคาย	 อีกด้วย	 เพื่อส่งเสริมการค้าขายชายแดนและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศไทย	 -	 ลาว	 และในอีก	 ๒	 ปีข้างหน้าจะมีการเข้าเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะยิ่งมีความเคลื่อนไหวด้านการค้า	 การลงทุนและ
การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอีกหลายเท่า	ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ	ได้กำาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคขึ้นในวันที่	๒๒	พฤษภาคมนี้	เพื่อกำาหนด
ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนให้ชัดเจนและยั่งยืนต่อไป
	 ต่อมาวันที่	 ๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายสมคิด	 บาลไธสง	 รองประธานคณะ
กรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
กิจการชายแดนไทย	 อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 นำาคณะเดินทางมาติดตามสถานการณ์
เศรษฐกิจและการค้าในแนวชายแดนไทยด้านจังหวัดเลย	 โดยมีนายสมพงศ์	 อรุณโรจน์ปัญญา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	 และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูล	 ทั้งนี้	
สืบเน่ืองจากปี	 ๒๕๕๕	 ไทยมีมูลค่าการค้า
ชายแดนทุกด้านประมาณ	 ๙	 แสนล้านบาท				
และตั้งเป้าหมายจะพัฒนาขยายมูลค่าการค้า																																																																	
ชายแดนให้เป็น ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ 
หรือปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยต้อง
พยายามส่งเสริมบรรยากาศทั้งการค้าขาย																																																																																																								
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และการท่องเที่ยว	 ซึ่ งคณะกรรมาธิการเดินทางมารับทราบยุทธศาสตร์ด้ าน
ชายแดน	 ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	 ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนไทย	 -	 ลาว	 ด้านจังหวัดเลย	 ทั้ งด่านชายแดนอำาเภอท่าลี่
และด่านชายแดนอำาเภอเชียงคาน	 ซึ่งผลดำาเนินการในปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดน		
ด้านจังหวัดเลย	 กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 ด้านแขวงไชยบุรี	
และแขวงเวียงจันทน์	 รวมประมาณ	๖,๐๕๗	ล้านบาท	จากนั้นจะได้นำาข้อมูลไปเสนอแนะ
ฝ่ายบริหาร	 ให้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนของประเทศไทย
ในภาพรวมให้บรรลุเป้าหมายของประเทศที่ตั้งไว้ต่อไป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ	 ได้เดินทางไปศึกษาสภาพ
การดำาเนินงานบริเวณด่านศุลกากรท่าลี่	 และด่านศุลกากรเชียงคาน	 เพื่อศึกษาและสรุป
รวบรวมข้อมูล	นำาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อดำาเนินการต่อไป
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เปิดโลกรัฐสภา

 แอลเบเนีย (Albania) หรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐแอลเบเนีย (Republic of 
Albania) เป็นประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้ พรมแดนทางทิศเหนือ 
ติดต่อกับประเทศมอนเตเนโกร ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับเซอร์เบีย (โคโซวอ) 
ทางทิศตะวันออกติดต่อกับมาซิโดเนีย และทางทิศใต้ติดต่อกับกรซี ชายฝั่งตะวันตกจรด
ทะเลเอเดรียติก ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลไอโอเนยีน 
 แอลเบเนียมีพื้นที่ประมาณ ๒๘,๗๔๘ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ           
กรุงติรานา  มีจำานวนประชากร ประมาณ ๓.๖ ล้านคน ประกอบด้วย ชาวแอลเบเนียน ร้อยละ                                                                                              
๙๕ ชาวกรีก ร้อยละ ๓ อ่ืน ๆ ร้อยละ ๒  สภาพภูมิอากาศภายในประเทศมีความหลากหลาย 
อาทิ บริเวณที่ราบตำ่าที่มีลักษณะอบอุ่นชื้น ส่วนบริเวณที่ราบสูงแถบเทือกเขาจะมีลมแรง                                                                                                                    
ฝนตก และบริเวณท่ีราบแถบชายฝ่ังทะเลมีลักษณะอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ภาษาท่ีใช้คือ 
แอลเบเนียน และภาษากรีก ซึ่งใช้อย่างกว้างขวางในทางตอนใต้ของประเทศ ประชาชน
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ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม (สุหนี่) ร้อยละ ๗๐ แอลเบเนียนออโธด็อกซ์ ร้อยละ ๒๐ และคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๑๐

ประวัติศาสตร์แอลเบเนีย

 แอลเบเนียเป็นประเทศในยุโรปที่มีวัฒนธรรมแบบมุสลิม ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศเร่ิมจากเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ จากน้ันจึงถูก
ยึดครองโดยจักรวรรดิออตโตมัน เมื่อจักรวรรดิออตโตมันเสื่อมลง จึงแยกเป็นประเทศ
เอกราช แต่ก็ประสบความวุ่นวายและไร้เสถียรภาพทางการเมืองจนกลายเป็นประเทศ
คอมมิวนิสต์หลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ 

สถานการณ์การเมืองในแอลเบเนีย

 ในช่วงสงครามโลก คร้ังท่ี ๒ แอลเบเนียได้ถูกอิตาลีและเยอรมนีเข้ายึดครอง                                                                                                                            
ต่อมา หลังจากการปราชัยของฝ่ายอักษะ แอลเบเนียได้ตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของสหภาพโซเวียต และปกครองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๐ ในระยะแรก
ของการปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ แอลเบเนียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยูโกสลาเวยี 
ซ่ึงต่อมาในปี ๒๔๙๒ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังสองเส่ือมทรามลง เน่ืองจากแอลเบเนีย  
ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แบบของยูโกสลาเวีย และหันมาให้ความสนิทสนม
กับสหภาพโซเวียตแทน หลังจากมรณกรรมของสตาลิน ความสัมพันธ์ระหว่างแอลเบเนยี 
และสหภาพโซเวียตได้เสื่อมทรามลงตามลำาดับ เนื่องจากแอลเบเนียไม่เห็นด้วย
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กับนโยบายของ นายครุสชอฟ และนายเบรสเนฟ เป็นเหตุให้แอลเบเนียหันมาให้การ
สนับสนุนจีน ในกรณีความขัดแย้งระหว่างจีนและสหภาพโซเวียต แอลเบเนียตัดความ
สัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตในปี ๒๕๐๕ ต่อมา เมื่อจีนหันไปปรับปรุงความสัมพันธ์
กับสหรัฐฯ ในปี ๒๕๑๖ ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและแอลเบเนียเสื่อมทรามลง 
แอลเบเนียยังได้แสดงความสนับสนุนเวียดนามกรณีพิพาทกับจีน จนกระทั่งจีนประกาศ
ตัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทหารกับแอลเบเนียโดยสิ้นเชิง ในปี ๒๕๒๐ แอลเบเนยี
ประกาศนโยบายปิดประเทศและเน้นนโยบายพึ่งพาตนเอง
 หลังการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกในปี ๒๕๓๒ 
แอลเบเนียได้เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา และจัดการ
เลือกตั้งแบบเสรีประชาธิปไตยครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๔ แอลเบเนีย
จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๔๕ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า                     
นาย Alfred Moisiu อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย 
นาย Moisiu มีนโยบายมุ่งตะวันตกมากกว่าประธานาธิบดคีนก่อน ๆ แอลเบเนยีจัดการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง 
ได้รับอุทธรณ์ถึงผลการเลือกตั้ งและการทุจริตในการเลือกตั้ งกว่า  ๓๐๐ เรื่อง 
คณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง จึงได้มีคำาสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ใน ๓ เขตการเลือกตั้ง 

ผลปรากฏว่า พรรค Democratic Party of Albania 
(DPA) ได้รับชัยชนะในทั้ง ๓ เขต แกนนำารัฐบาล ได้แก่ 
พรรค DPA ได้ร่วมกับพรรคการเมืองเล็ก ๆ อีก ๑๐                                         
พรรค จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น โดยเข้ารับหน้าที่ เมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ นาย Sali Berisha นายก
รัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์อันดับแรกของรัฐบาล
ในการปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง ปราบปราม
อาชญากรรม มุ่งลดภาษี ดึ งดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติ ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ปรับปรุง
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โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี การปฏิรูปโครงสร้าง
พื้นฐานและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายของแอลเบเนีย 
รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่อ่อนแอและไม่โปร่งใส การบริหารราชการยังคงถูก
ครอบงำาจากผู้มีอิทธิพลทางการเมือง ปัญหาอาชญากรรมยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น 
ซ่ึงท้ังหมดมีผลต่อความเช่ือม่ันของนักลงทุนต่างชาติ ทำาให้การเมืองภายในแอลเบเนียยังคง
ขาดเสถียรภาพ และแอลเบเนียยังคงได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์ และ
ยาเสพติดในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
 อย่างไรก็ตาม แอลเบเนีย ยังมีบทบาทสำาคัญในการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชนชาติต่าง ๆ ในคาบสมุทรบอลข่าน และเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ                                                                
แอลเบเนียเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ นอกจากน้ันยังเป็นสมาชิกนาโต
ในฐานะภาคีสันติภาพ และร่วมจัดตั้งกลุ่มกฎบัตรเอเดรียติกกับโครเอเชยี มาซโีดเนยี และ
สหรัฐฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

การเมืองการปกครอง

	 รูปแบบการปกครอง	

 แอลเบเนีย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเป็นระบบสภาเดียว 
คือ สภาประชาชน (People’s Assembly) ซ่ึงมีสมาชิกสภา จำานวน ๑๔๐ คน โดย ๑๐๐ คน 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอีก ๔๐ คน มาจากการเลือกตั้งระบบปาร์ตี้ลิสต์  
 ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ มาจากการเลือกตั้งโดยสภาประชาชน         
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง ๕ ปี ปัจจุบัน คือ นายบูยาร์ นีชานี (Bujar Nishani) 
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อ เพื่อขอความเห็นชอบ
จากสภาประชาชน ดำารงตำาแหน่ง ๔ ปี ปัจจุบัน คือ นายสาลิ เบริชา (Sali Berisha)
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การแบ่งเขตปกครอง

 ประเทศแอลเบเนียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ เขตบริหาร แต่ละเขต
บริหาร แบ่งย่อยลงไปอีกเป็น เขต  รวมทั้งหมด ๓๖ เขต ได้แก่ 
 ๑. มณฑลเบรัต  เมืองหลวงคือ เบรัต
 ๒. มณฑลดีเบอร์  เมืองหลวงคือ เพชโคป
 ๓. มณฑลดูร์เรส  เมืองหลวงคือ ดูร์เรส
 ๔. มณฑลเอลปาซาน   เมืองหลวงคือ เอลปาซาน
 ๕. มณฑลฟิเยร์  เมืองหลวงคือ ฟิเยร์
 ๖. มณฑลจิโรคาสเทอร์ เมืองหลวงคือ จิโรคาสเทอร์
 ๗. มณฑลโคร์ช  เมืองหลวงคือ โคร์ช
 ๘ มณฑลคูเคิช  เมืองหลวงคือ คูเคิช
 ๙. มณฑลเลย์  เมืองหลวงคือ เลย์
 ๑๐. มณฑลชโคดรา เมืองหลวงคือ ชโคดรา
 ๑๑. มณฑลติรานา  เมืองหลวงคือ ติรานา
 ๑๒. มณฑลวโลรา  เมืองหลวงคือ วโลรา

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

 ความสัมพันธ์ทางการทูต

 ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับแอลเบเนียเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๒๕ และได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบลเกรดมเีขตอาณา
ครอบคลุมถึงแอลเบเนีย เอกอัครราชทูตคนแรกของไทย ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง
ต่อประมุขประเทศแอลเบเนีย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโรม เป็นผู้ดูแลแอลเบเนียสืบแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบลเกรด ซ่ึงได้ปิดตัวลง                                                                                                             
เมื่อยูโกสลาเวียเกิดสงครามกลางเมือง เพื่อแยกตัวของสาธารณรัฐต่างๆ สำาหรับ
แอลเบเนียนั้น ได้แต่งตั้ งเอกอัครราชทูตแอลเบเนีย ประจำากรุงกัวลาลัมเปอร์ 
เป็นเอกอัครราชทูตประจำาประเทศไทยอีกตำาแหน่งหนึ่งด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
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และแอลเบเนียดำาเนินไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่มีความใกล้ชิด เนื่องจากก่อนที่แอลเบเนยี
จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตย ในปี ๒๕๓๔ แอลเบเนยีมกีาร
ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ที่แข็งกร้าว และภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
ดังกล่าว แอลเบเนียยังประสบวิกฤตทางการเมืองภายในมาตลอด ในระดับประชาชนทั่วไป 
ชาวแอลเบเนียได้เดินทางไปทำางานและประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศต่างๆ เกือบท่ัวทุกมุมโลก 
ชาวแอลเบเนียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอิตาล ี 

สำาหรับประเทศไทยนั้น ชาวแอลเบเนียส่วนใหญ่เดินทางมาไทยเพื่อใช้เป็นจุดเปลี่ยน  
เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศออสเตรเลีย 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ	

 ปี ๒๕๔๙ การค้ารวมระหว่างไทยและแอลเบเนียคิดเป็นมูลค่า ๘๖๒,๕๑๙ 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า ๗๑๘,๒๘๕ ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้ารวม          
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๘.๕ จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า
มาตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา แอลเบเนียเป็นคู่ค้าลำาดับที่ ๑๙ จากจำานวน ๒๒ ประเทศ
จากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
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 สินค้าท่ีไทยส่งออก ได้แก่ พลาสติกปูพ้ืนและผนัง เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะและส่วนประกอบ สิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร     
เครื่องคอมเพรสเซอร์และเครื่องทำาความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าผืนและด้าย
 สินค้าท่ีไทยนำาเข้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์ (สีทา วาร์นิชและวัตถุแต่งสี) เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์
 การลงทุน

 ปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนจากแอลเบเนียที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในไทย 
ฝ่ายแอลเบเนียได้ชักชวนให้นักธุรกิจไทยเดินทางเข้าไปลงทุนและทำาธุรกิจในด้านต่างๆ 
ในแอลเบเนีย โดยเสนอรูปแบบการร่วมลงทุนกับชาวแอลเบเนีย โดยที่ผ่านมามีนักธุรกิจ
จีน มาเลเซีย และเกาหลี เดินทางเข้าไปประกอบธุรกิจอย่างประสบผลสำาเร็จในระดับหนึ่ง 

ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

 ด้านการท่องเท่ียว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและแอลเบเนียยังอยู่ในข้ันตำ่า              
โดยในปี ๒๕๔๙ มีนักท่องเที่ยวแอลเบเนียเดินทางมาประเทศไทยจำานวน ๓๔๑ คน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๔๒.๐๘ และในช่วงเดือนมกราคม-มนีาคม ๒๕๕๐ 
จำานวนนักท่องเที่ยวแอลเบเนียคิดเป็น ๑๐๑ คน แอลเบเนยีเป็นประเทศที่มทีี่ตั้งติดกับทะเล
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แอนเดรียติกทางทิศตะวันตก และมีชายทะเลทอดยาวลงไปทางตอนใต้ มสีภาพอากาศที่ดี
เกือบตลอดทั้งปี ส่วนฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยว รัฐบาลแอลเบเนีย
จึงประสงค์ให้ไทยเข้ามาลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในแอลเบเนยี 

ความตกลงที่สำาคัญๆ	กับไทย

 ปัจจุบันยังไม่มีความตกลงใด ๆ ระหว่างไทยและแอลเบเนีย แอลเบเนียได้ส่ง                                                                                                                      
ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว และร่างความตกลงว่าด้วย ความร่วมมือ        
ด้านเศรษฐกิจและการค้า มาให้ฝ่ายไทยพิจารณา ซึ่งกำาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องของไทย และฝ่ายไทยได้ส่งร่างโต้ตอบของความตกลงว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทูตและราชการให้ฝ่ายแอลเบเนียพิจารณา

การเยือนที่สำาคัญ

 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงระหว่างกัน

แหล่งข้อมูล

 - กองยุโรป ๓ กรมยุโรป โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๔๑ หรือ 
  ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๔๒ Fax. ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๔๑          
  E-mail :   European๐๔@mfa.go.th
 - www.apecthai.org/apec/th/profile๑.php?continentid=๑&country=al 
 - www.th.wikipedia.org/wiki/ประเทศแอลเบเนยี
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  สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน
และให้บริการสมาชิกรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมในการสนับสนุนให้                                                                                                           
รัฐสภาไทยมีบทบาทสำาคัญในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
และพัฒนาประชาธิปไตย  โดยมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ปัจจุบัน นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย ดำารงตำาแหน่ง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการบริหารงานเพื่อสนับสนุน
งานของสภาผู้ แทนราษฎร  แบ่ ง เป็น  ๕  ด้านได้แก่   ด้ านการบริหารทั่ ว ไป                                                                                                   
ด้านการประชุม  ด้านการบริการทางวิชาการ  ด้านการต่างประเทศ  และด้านการ
ประชาสัมพันธ์  นอกจากนี้แล้ว  สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังมีภาระหน้าที่         
ตามกฎหมายเกี่ยวกับราชการประจำาทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรและของรัฐสภา  
เป็นเสมือนแม่บ้านที่ต้องคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่รัฐสภา  ให้สามารถ
ดำาเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  พัฒนางานของ                 
ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในด้านบริหารจัดการ  ด้านวิชาการ  และด้านบริการให้มีคุณภาพ 
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เป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ  พัฒนางานด้านรัฐสภา  ด้านต่างประเทศให้เป็นผู้นำาเวทรีัฐสภา 
ระหว่างประเทศ  ควบคู่กับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัฐสภา
ต่างประเทศ  มุ่งทำางานเพ่ือองค์กรและประชาชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
มีทัศนคติที่ดี  มีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุนการทำา
หน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ 
  สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ และได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการใหม่ ส่งผลปัจจุบันสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๒๑ สำานัก  และ ๖  กลุ่มงาน ดังนี้
   ๑. สำานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
   ๒. สำานักงานเลขานุการ ก.ร.
   ๓. สำานักบริหารงานกลาง
   ๔. สำานักพัฒนาบุคลากร
   ๕. สำานักการคลังและงบประมาณ
   ๖. สำานักการพิมพ์
   ๗. สำานักรักษาความปลอดภัย
   ๘. สำานักประชาสัมพันธ์
   ๙. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
   ๑๐. สำานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
   ๑๑. สำานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   ๑๒. สำานักวิชาการ
   ๑๓. สำานักสารสนเทศ
   ๑๔. สำานักการประชุม
   ๑๕. สำานักกฎหมาย
   ๑๖. สำานักรายงานการประชุมและชวเลข
   ๑๗. สำานักกรรมาธิการ ๑
   ๑๘. สำานักกรรมาธิการ ๒
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    ๑๙. สำานักกรรมาธิการ ๓
    ๒๐. สำานักภาษาต่างประเทศ
    ๒๑. สำานักนโยบายและแผน
  และ ๖ กลุ่มงานเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ได้แก่
   (๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน
   (๒) สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด  ได้แก่  สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดขอนแก่น 
สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดชลบุรี  สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดเชียงราย  สำานักงาน
รัฐสภาประจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
และสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดอุบลราชธานี
   (๓) กลุ่มงานประธานรัฐสภา
   (๔) กลุ่มงานผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
   (๕) สำานักงบประมาณของรัฐสภา
   (๖) กลุ่มตรวจราชการ
   สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีวิวัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นตาม
ลำาดับ มีการปรับโครงสร้างจนพัฒนาขึ้นเป็นสำานักงานที่มีความสำาคัญระดับประเทศ        
ในการรองรับการทำาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา และมีการพัฒนา
ด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เพิ่มขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้แต่ละยุคสมัย จนถึงปัจจุบันมีการยกฐานะหน่วยงานภายใน
ขึ้นเป็นสำานัก  ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถสนองตอบความต้องการของสมาชิกรัฐสภา               
ที่มจีำานวนเพ่ิมมากข้ึน  และมีบทบาทหน้าท่ีสำาคัญหลายประการตามท่ีรัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว้
   เอกสารข่าวรัฐสภา  ประจำาเดือนพฤษภาคม  จึงขอนำาประกาศรัฐสภา         
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๖)        
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศเล่มท่ี ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๔ ง วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นความรู้
แก่ผู้อ่าน โดยมีเนื้อหาดังนี้
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ประกาศรัฐสภา

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๕๖

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำานักงานเลขาธิการ         
สภาผู้แทนราษฎร  โดยกำาหนดให้มีกลุ่มงานประธานรัฐสภา กลุ่มงานผู้นำาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร  สำานักงบประมาณของรัฐสภา  และกลุ่มตรวจราชการ  เป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   อาศัยอำานาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบบริหาร
ราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประธานรัฐสภาด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา  จึงออกประกาศรัฐสภา  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
   ข้อ  ๑  ประกาศรัฐสภาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
   ข้อ ๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อ ๔ แห่งประกาศ
รัฐสภา  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                                                                                                         
พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศรัฐสภา 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๕)          
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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   “(๓) กลุ่มงานประธานรัฐสภา
   (๔) กลุ่มงานผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
   (๕) สำานักงบประมาณของรัฐสภา
   (๖) กลุ่มตรวจราชการ”

             ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
                  สมศักดิ์ เกยีรติสุรนนท์
                      ประธานรัฐสภา
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	 	 ต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม	 เอกสารข่าวฉบับประจำา
	 เดือนพฤษภาคม	 ขอนำาท่านผู้อ่านย้อนไปสู่สถาบันอุดมศึกษา
					แห่งแรกของประเทศไทย	“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
ถือกำาเนิดจากโรงเรียนสำาหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน	 โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ต้ังข้ึน																																								
ณ	 ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง	 เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๒	 [ประเทศไทย
เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 (ค.ศ.	 ๑๙๔๐)	 ดังนั้น	 พ.ศ.	 กับ	
ค.ศ.ก่อนหน้านี้จึงเหลื่อมกันอยู่	 ๑	 ปี]	 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนมหาดเล็ก	 เมื่อ	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๕	 ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ
ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 อันเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ่นดินเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๕	 ต่อมาทั้งภาคราชการและเอกชนต้องการบุคลากร
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ทำางานในสาขาวิชาต่าง ๆ	 กว้างขวางมากข้ึน	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว																																																																																											
ได้ทรงพระอนุสรณ์คำานึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ	
“ให้มมีหาวิทยาลัยขึ้นสำาหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม”	 พอที่จะช่วยให้กิจการ
ปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทยดำาเนินไปได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว	 สมควรขยาย
การจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของกระทรวง	 ทบวง	 กรมอ่ืน	 ๆ	 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา	 พระราชทานนามว่า																																																																																														
“โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”	
เมื่อ	๑	มกราคม	๒๔๕๓

	 ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้
เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชพระองค์							
จึงได้พระราชทานเงินทุนท่ีเหลือจากการท่ีราษฎรได้เร่ียไรเพ่ือสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์																																																						
พระบรมรูปทรงม้าจำานวนเก้าแสนกว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียน	 และเป็นตึก
บัญชาการบนท่ีดินของพระคลังข้างท่ีจำานวน	๑,๓๐๙	ไร่	 ซ่ึงอยู่ท่ีอำาเภอปทุมวัน	และเงินท่ีเหลือ									
จากการสร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไป
ทั้งนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำาเนินและทรงวางศิลาพระฤกษ์
ในการสร้างอาคารดังกล่าวเม่ือ	๓	มกราคม	พ.ศ.๒๔๕๘	ในคร้ังน้ันมีการเปิดสอน	๘	แผนกวิชา         
ได้แก่	 การปกครอง	 กฎหมาย	 การทูต	 การคลัง	 การแพทย ์ การช่าง	 การเกษตร	 และ
วิชาครู	 จัดการศึกษาใน	๕	 โรงเรียน	 (คณะในปัจจุบัน)	คือโรงเรยีนรัฏฐประศาสนศาสตร์
ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ตั้งอยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

หอประชุมเล็ก สโมสรนิสิตจุฬาฯ	ในอดีต
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โรงเรียนราชแพทยาลัยต้ังอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราช
โรงเรียนเนติศึกษาต้ังอยู่ท่ีเชิงสะพานผ่านพิภพลีลา                    
และโรง เรียนยันตรศึกษาตั้ งที่ วั ง ใหม่หรือ
วังกลางทุ่ง หรือวังวินเซอร์ (เคยเป็นวังของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)														
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ได้มีพระราชดำาริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนฯ	 ให้กว้างขวางยิ่ งขึ้น	
คือ	 ไม่เฉพาะสำาหรับผู้ท่ีจะเล่าเรียนเพ่ือรับราชการ
เท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาขั้นสูง
ให้เข้าเรียนได้ท่ัวถึงกัน	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                
ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ	
ขึ้ น เป็น	 “ จุ ฬ าล งก รณ์ มหาวิ ทย าลั ย ”                                                                                                 

เมื่อ	๒๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๕๙	เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรยี์เฉลิมพระเกยีรติแห่งสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวง	ให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่ไพศาลและมิรู้เสื่อมสูญ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาเป็น	๔	คณะ	ได้แก่	
คณะรัฐประศาสนศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์	 โดยในระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 -	 ๒๔๖๕	 มีการปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร	 และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา												

หอประชุมจุฬาฯ

เทวาลัย	คณะอักษรศาสตร์ ชุดเครื่องแบบนิสิตจุฬาฯ



137

มีการติดต่อกับมูลนิธิร็อกกี้ 	 เฟลเลอร์	 เพื่อให้ช่วยเหลือการเรียนการสอนของ
คณะแพทยศาสตร์	 จากนั้นระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๖๖	-	๒๔๘๐	เริ่มรับผู้สำาเร็จหลักสูตรมัธยม
บริบูรณ์เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์	 ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและรับ
นักเรียนผู้จบประโยคมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนอีก	๔	คณะ	 และในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๘๑	-	
๒๔๙๐	 เร่ิมเน้นการเรียนการสอนอันเป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย																																																																																																															
โดยมีการจัดเตรียมมหาวิทยาลัยคือนักเรียนจะต้องเลือกเรียนตามคณะต่าง	 ๆ																										
ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนทำาให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น

	 หลังจากนั้น	 ในช่วงระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 -	 ๒๕๐๓	 เป็นระยะเวลาของการ
ขยายการจัดการศึกษาออกไปในศาสตร์และศิลปวิทยาการต่าง	ๆ	 โดยเน้นระดับปริญญาตรี									
เป็นหลัก	 และตั้งแต่	 พ.ศ. ๒๕๐๔	 จนถึงปัจจุบัน	 เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษา

ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น	และ	เริ่มพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการค้นคว้า	
วิจัย	 การอนุรักษ์และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม	

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลานเทวาลัย	คณะอักษรศาสตร์
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มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย	 สถาบันบริการ	 และศูนย์	 เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตนเองท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ทุกวิถีทาง	 ให้สมกับเป็น
พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชของพสกนิกรชาวไทย
ตลอดไป

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...เสาหลักของแผ่นดิน”

แหล่งข้อมูล

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖,	 จาก				
www.chula.ac.th

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	และ	“พระเกี้ยว”	สัญลักษณ์ประจำาจุฬาฯ
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 การออกเสียงประชามต ิ (Referendum) หมายถึง กระบวนการในการแสดง
ความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ ในเร่ืองท่ีมีความสำาคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ         
หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำามติหรือการตัดสินใจนั้น
ออกเป็นกฎหมายหรือนำาไปปฏิบัติ เพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป
 “การออกเสียงประชามติิ” ต่างจาก “ประชาพิจารณ์” ตรงที่การออกเสียง
ประชามติจะต้องมีการลงคะแนนออกเสียงเพื่อหามติของประชาชนในเรื่องสำาคัญนั้น ๆ 
ส่วนประชาพิจารณ์เป็นเพียงการรับฟังความเห็นของประชาชนท่ีจะได้รับผลกระทบในเร่ืองน้ัน ๆ  
ก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีคำาสั่งหรือดำาเนินการใด ๆ

การออกเสียงประชามติ หรือ Referendum มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน            
“ad referendum” 

 มีความหมายว่า “การนำามาให้สัตยาบัน” (หรือการนำามาให้รับรอง) แนวคิด
เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วในทวีปยุโรป ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อำานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศมาจากประชาชน เพื่อให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันเป็น
ปกติสุข มติของคนในสังคมจึงถือเป็นเรื่องสำาคัญ เดิมประชาชนในรัฐมีจำานวนไม่มาก 
จึงสามารถใช้อำานาจออกเสียงต่อกิจการบ้านเมืองได้โดยตรง  แต่เมื่อรัฐเจริญขึ้นและ              
มีประชากรมากขึ้น หากต่างคนต่างใช้อำานาจก็ย่อมทำาให้เกิดความวุ่นวาย ต่อมาจึงจัดให้ม ี                                                                                                         
ระบบผู้แทนราษฎรขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้แทนราษฎรทำาหน้าที่รับความคิดเห็น    
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มาจากประชาชน ออกเสียงแทนประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เป็นผู้ใช้อำานาจนิติบัญญัติ 
(รัฐสภา) และอำานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี) แทนประชาชน
 การออกเสียงประชามติเป็นกลไกหน่ึงท่ีให้สิทธิแก่ประชาชนในการตัดสินใจ
ต่อกิจการหรืองานใด ๆ เป็นการสนับสนุนตามหลักการสำาคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นอกจากการให้สิทธิประชาชนออกเสียงประชามติในเร่ืองเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญแล้ว บางประเทศยังเปิดโอกาสให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องอื่น ๆ เช่น 
ร่างกฎหมายหรือนโยบายที่สำาคัญ หรือกิจการอื่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
 ประเทศไทยได้นำาการออกเสียงประชามติมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
คือ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับ  พ.ศ.  ๒๔๙๒  ฉบับ  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๗ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสามฉบับแรก
กำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น ส่วนฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำาหนดให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสามารถขอให้
ประชาชนออกเสียงประชามติในเรื่องที่อาจกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยไม่เคยมีการดำาเนินการออกเสียงประชามติตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 
 สำาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ได้บัญญัติให้มีการนำาระบบการออกเสียงประชามติมาใช้ในประเทศไทยอีกครั้ ง 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ                                           



141

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  โดยการออกเสียงจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่                                                                                                                          
๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการออกเสียง                                          
ประชามติในประเทศไทย  ซึ่ งผลรวมทั่ วประเทศออกมามีผู้ เห็นชอบ  ๕๗.๘๑% 
และไม่เห็นชอบ  ๔๒.๑๙%  หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบังคับใช้ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำาหนดสิทธิให้ “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” สามารถออกเสียง
ประชามติได้ในหมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน โดยได้
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๕ ดังนี้
 มาตรา  ๑๖๕  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ            
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำาได้ในเหตุ ดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์          
ได้ เสียของประเทศชาติหรือประชาชน  นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้
 (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ
 การออกเสียงประชามติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  อาจจัดให้เป็นการออกเสียง          
เพ่ือมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาท่ีจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้คำาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้  เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
 การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ     
ในกิจการตามทีจ่ัดให้มกีารออกเสยีงประชามติ และการจัดการออกเสยีงประชามติในเรื่อง
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทำามิได้
 ก่อนการออกเสียงประชามติ  รัฐต้องดำาเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ             
และให้บุคคลฝ่ายท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการน้ัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตน 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  ซึ่ งอย่างน้อยต้องกำาหนด                      
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รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดำาเนินการ และจำานวน
เสียงประชามติ เพื่อมีข้อยุติ
 สำาหรับรายละเอียดของการลงประชามติตามมาตรา ๑๖๕ ในรัฐธรรมนูญฯ 
ถูกกำาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ        
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ
 หลักการสำาคัญของการออกเสียงประชามติม ี๖ ข้อ ดังนี้
 ๑. เรื่องที่จะจัดทำาประชามติต้องมีความสำาคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์
ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน
 ๒. เรื่องที่จะจัดทำาประชามติ ต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพยีงพอ
 ๓. ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถตัดสินใจลงคะแนนเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ
 ๔. ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำาประชามติ  
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
 ๕. ต้องจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ
 ๖. ต้องนำาผลการออกเสียงประชามติไปพิจารณาดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน

ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

 ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๕)
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๙ บัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมาตรา ๑๐๐ บัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของ
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
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 มาตรา ๙๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๒) มีอายุไม่ตำา่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการเลือกต้ัง 
และ 
 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง หรือมีถ่ินท่ีอยู่
นอกราชอาณาจักรย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๐๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้าม        
มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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 ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติถือเป็นสิทธิมิใช่หน้าที่ แต่เนื่องจากเป็นการ
กำาหนดกติกาหลักของประเทศ ซึ่งควรที่ผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
แสดงเจตนารมณ์ไปใช้สิทธิของตนตามที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว้ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ตามหลักการสำาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง

แหล่งข้อมูล

หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี. การออกเสียงประชามติ. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖,  
 จาก http://th.wikipedia.org/w/index.php?title
สำานักคณะกรรมการการเลือกต้ัง. การออกเสียงประชามติ. สืบค้นเม่ือ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖, 
 จาก http://www.ect.go.th/newweb/th/referendum/





จัดทําโดย

กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักประชาสัมพันธ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

http://www.parliament.go.th
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